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---------------------- 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา 

 

  (นายอัครวทิย  สุมาวงศ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ระเบียบวาระที ่๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงที่ประชุม กม็ีอยู ๓ เร่ือง 

  เร่ืองแรกคือ ทานอรัญ ธรรมโน ทานติดภารกิจสําคัญขอลาการประชมุ  

  เร่ืองที่ ๒  คือ ประธานคณะกรรมาธิการวสิามัญกิจการสภาไดมีหนงัสือแจงผลการ 

ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา ๓ คร้ัง คร้ังที่ ๑๗ ๑๘ ๑๙ นะครับ ซึ่งไดแจกใหทาน 

กรรมาธิการทกุคนแลวนะครับ เพื่อจะใหทานไดทราบดวย 

  เร่ืองที่ ๓  คือที่คณะกรรมาธิการมหีนงัสือถึงทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

แจงผลการพิจารณาตัวรางรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช .... (ฉบับเสนอสภาราง

รัฐธรรมนูญ) เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบนั้น ทางทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือตอบ 

รับวาไดรับไปแลว แลวก็เปนประโยชนตอการพิจารณารางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญตอไป  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตครับ 

  ประธาน  :  เชิญครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธาน กราบเรียนทานกรรมาธิการที่เคารพ

ทุกทาน ผมขออนุญาตเอยโดยไมขออนุญาตทานประธานนะครับ ก็คือวาในชวงที่มกีารพิจารณาแปรญัตติ 

ในสวนทีก่รรมาธิการตรวจรางไดมีขอเสนอแนะไปหลาย ๆ เร่ืองนัน้ ตองขอชมเชยทานประธานทีท่าน 

เก็บตกไดหมดเลย แลวในสภารางรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็ยนิยอมตามที ่

ทานเสนอไป อันนีก้็ตองขอขอบคุณที่ทานไดรับขอเสนอแนะของกรรมาธิการไป ทานกเ็อาไปเสนอในที ่

ประชุม สสร. แลวก็ไดผลประมาณ ๘๐ – ๙๐ เปอรเซน็ต ขอบคุณมากครับ 

  ประธาน  :  ครับ ก็เปนผลงานของคณะกรรมาธิการของเราครับ  

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                        จงถนอม ๑/๒ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ คร้ังที ่๑๘/๒๕๕๐ ขอเปนหนา ๆแลวกนั 

นะครับ หนาแรก เปนรายชื่อ  หนา ๒  หนา ๓  หนา ๔  หนา ๕ ซึง่เปนหนาสุดทาย ถาไมมีทานผูใดขอแกไข

อะไรก็ถือวาทีป่ระชุมรับรองบันทกึการประชุมตามที่เสนอ  เอกสารครบแลวหรือครับ  ถาอยางนัน้ก็ไปสู 

ระเบียบวาระที่ ๓  เพื่อพิจารณาตรวจรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งฉบับทีเ่ราจะตรวจฉบับแรกจะเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญครับ เชิญทานประธานอนุกรรมการ

ครับ 

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  กราบเรียนทานประธาน และทานกรรมาธิการ คณะอนุ

กรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดทาํการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูทั้ง  

๓ ฉบับนะครับ คือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย 

พรรคการเมือง และวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ขณะนี้การตรวจรางของรางกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมืองไดทําเสร็จส้ินแลวนะครับ ถึงแมวาทางดานพรรคการเมือง 

จะมีปญหาบาง เนื่องจากเราไมไดขอมูลที่จะมาดําเนนิการ แตก็พยายามทําจนเสร็จเรยีบรอยนะครบั  

สําหรับผมเองการนาํเสนอสรุปการตรวจรางพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรอมทัง้ขอเสนอแนะก็อยากจะกราบเรียนวากฎหมายคณะกรรมการการ

เลือกตั้งนัน้ เดิมบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานกังานนั้นอยูดวยกนั แตคณะอนุ

กรรมาธิการไดเห็นแลววาเนื่องจากรัฐธรรมนูญไดมีบัญญัติวาดวยอํานาจหนาทีข่องสํานกังานแยกเฉพาะ 

จึงไดยกรางไวเพื่อใหประกอบพิจารณาตามรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวกร็าง

พระราชบัญญตัิสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

สําหรับขอการดําเนนิการตาง ๆ นั้นขอกราบเรียนสรุปวา ทางคณะกรรมาธิการได 

พิจารณาในรางวาดวยการยืน่บัญชีทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงของ กกต. นะครับ ซึ่งอนกุรรมาธกิาร 

ยกรางไดบัญญัติใหกรรมการการเลือกตัง้ คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหยื่นบัญชทีรัพยสิน 

และหนี้สิน เมือ่เขารับตําแหนงและพนตาํแหนง พรอมทัง้เอกสารสาํเนาความอยูจริงอะไรตาง ๆ ในรอบป

ภาษีที่ผานมานั้น ขอสังเกตของคณะอนุกรรมการตรวจรางไดเหน็วาแนวทางการยื่นบัญชีทรัพยสินนัน้ 

มีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตไดกําหนดไวใหถือปฏิบัติ ก็นาจะเพียงพอแลว ถาหาก

บัญญัติรายละเอียดไว หากวากฎหมายของ ปปช. มกีารเปลี่ยนแปลงไปก็จะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งทาํใหยากลาํบาก เพราะฉะนัน้ควรจะใชหลักของกฎหมาย ปปช. ไมควรจะกําหนดไวในรางดงักลาว 

นะครับ 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                        จงถนอม ๑/๓ 

 

ขอสังเกตที ่๒  ก็คือการกาํหนดองคประชุมและการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในรางฉบับใหมนั้นคณะอนกุรรมาธิการยกรางไดบัญญัติใหมีองคคณะไมนอยกวา ๓ใน ๔ ของจาํนวน 

กรรมการการเลือกตั้งทัง้หมด จาก ๕ คนกค็ือ ๓ คนกวา ก็คือ ๔ เพราะฉะนัน้จึงมกีารกําหนดองคประชุม 

และกําหนดใหการลงมติในเร่ืองสําคัญ ๆ เชน การเพิกถอนสิทธเิลือกตัง้ การสืบสวนสอบสวนวินิจฉัย 

จะตองไมนอยกวา ๔ ใน ๕ ของจํานวนกรรมการทัง้หมด อันนี้ขอสังเกตของคณะอนกุรรมการตรวจราง 

ก็เหน็วา เมื่อองคประชุมทีเ่ปนสัดสวนเมื่อคํานวณแลว ๓ คนกวาก็คงจะตอง ๔ คน เพื่อไมใหมีปญหา 

ในทางปฏิบัตกิ็นาจะกาํหนด ๔ คนตายตวัเปนองคประชุมนะครับ สวนการลงมตินัน้ที่ใชเสยีงขางมาก 

ก็เพราะมีการกําหนดสัดสวน กย็ังมีปญหาในการคิดคํานวณอยูวาถา ๔ ใน ๕ ก็คือ ๔ คนนั้นเอง 

หมายความวา ลงมติเอกฉนัท ซึ่งทางรางมีกําหนดใหการลงมตินัน้ใชเสียงขางมากในบางเรื่องนะครับ 

  สําหรับประเดน็ที ่๓  เร่ืองอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนกุรรมาธิการ 

ยกรางก็ไดเอาอํานาจหนาที่ในรัฐธรรมนูญตั้งแตมาตรา ๒๓๕  มาตรา ๒๓๖ แลวกม็าตราอื่น ๆ อีก 

มากมายมาบญัญัติเขียนซ้ําไวในรางพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกม็ีความเหน็วา  

การนาํเอาอาํนาจหนาที่ที่อยูในรัฐธรรมนญูมาเขยีนซ้ํา บางครั้งก็อาจจะขาดตกบกพรองในการเขยีนขยาย

ความอาจจะไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไมควรที่จะเอาสาระในรัฐธรรมนูญมาเขยีนซ้าํอีก ใน

การบัญญัติกฎหมาย นีก่็เปนความเหน็นะครับ  

  นายสมเกยีรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตที่ประชุมครับ คือตอนนี้ผมสับสนตรงที่วามนัมี  

๒ ฉบับ ฉบับวนัที ่๒ สิงหาคม ทีว่าแกไข แตฉบับที่ทานกาํลงัอานซึง่ไมมีวาปรับปรุงเมื่อไร                                  

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  คืออยากจะเรียนวาเปนขีดจาํกัดที่เรียนใหทราบแลววา เปน 

รางทีเ่ราไดรับมาพิจารณา เราก็พิจารณา สวนอนัหลงัจะเปลี่ยนแปลงแกไขเราก็ทําไมทันนะครับ กอ็ยาก 

จะใหอันนี้เปนขอสังเกตของผมไปกอนครับ อันนี้ที่เราพจิารณามานะครับ สวนที่มาวันนี้เรากพ็ิจารณา 

ไมทัน ถาจะมาวนันี ้

  ขอสังเกตที ่๔  ในเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะอนุกรรมาธกิาร 

ยกรางไดบัญญัติใหกรรมการการเลือกตัง้แตงตั้งคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําจงัหวัด โดยกําหนด 

จํานวนคุณสมบัติ ลักษณะตองหามของผูไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด วาระการ 

ดํารงตําแหนง แลวก็คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําจังหวัดดําเนนิการเกีย่วกับการเลือกตั้ง ออกเสียงประชามติและพรรคการเมืองภายในเขตจังหวัดได 

ซึ่งเร่ืองนี้คณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางก็ไดพิจารณาเหน็วา อํานาจหนาที่ของกรรมการการเลือกตัง้ 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                        จงถนอม ๑/๔ 

 

ประจําจังหวัด ควรจะแยกกาํหนดไวเปนหมวดตางหาก วาดวยการสรรหาคุณสมบัต ิลักษณะตองหาม 

วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง แลวก็อํานาจหนาทีน่ะครับ เดี๋ยวจะมตีารางขวางทีท่าง 

คณะตรวจรางทําใหดู แลวกค็วรกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เชนวา 

การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิน่ แลวก็อาจจะใหมีเงื่อนไขในการตรวจสอบ 

อํานาจหนาที่เฉพาะการเลือกตั้งที่ไมมเีร่ืองรองเรียน เพราะฉะนั้นทุกเรือ่งก็จะไหลมาที่ กกต. จังหวดัหมด 

นะครับ เปนการมอบหมายเรื่องกระจายอํานาจ แตวาในรางนี้กย็ังกําหนดใหเปนอาํนาจของ กกต. 

สวนกลางอยูนะครับ  

  ขอสังเกตประเด็นที่ ๕  ที่เราพิจารณาก็คือเร่ืองสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

อนุกรรมาธกิารยกรางก็ไดบัญญัติไวอยูในหมวด ๒ รวมกันกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรียกวา ใหมีสํานักงานเปนหนวยงานของรฐัที่เปนนิติบุคคล มีเลขาธกิารเปนผูบงัคับบัญชา พนกังาน 

และลูกจางขึ้นตรงตอประธาน การบริหารบุคคล งบประมาณและอํานาจหนาที่ดวย คราวนี้ขอสังเกต 

ก็คือวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยทีก่ําหนดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ กกต. นั้น ก็ไดม ี

วรรคทายบัญญัติใหมี สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานอิสระในการบริหารงานบุคคล 

งบประมาณและการดําเนนิการอื่น ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ซึ่งเราก็พิจารณาเหน็วานาที่จะยกรางเปน 

กฎหมายเปนพระราชบัญญตัิสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแยกเฉพาะออกมา เชนเดียวกนักับ 

ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือวาของสํานกังาน ปปช. เปนตนนะครับ เพื่อสะดวกในการทีจ่ะดําเนนิการ ทั้งนี ้

เพื่อใหเกิดความมัน่คงและความตอเนื่องในการทํางานของพนกังานผูปฏิบัติ เพราะไมวาจะมีรัฐธรรมนูญ 

แลวก็มีการเลอืกตั้งสมาชกิรัฐสภาหรือไม ก็ยังมีความจําเปนจะตองมีสํานักงานอยู และจากการศึกษา

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูนั้น ถาหากวารัฐธรรมนญูมีอัน 

ตองยกเลกิเพกิถอนไป กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตองหมดสิน้ไปดวย เพราะฉะนัน้ถาหากวากฎหมาย 

สํานักงาน กกต. รวมอยูในกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว จะตองหมดสภาพไปดวยทัง้ ๆ ที่

เขาเปนเจาหนาที่ตองทํางานปกติ ควรจะแยกเปนพระราชบัญญัติเฉพาะออกมาตางหากนะครับ  

  ประการที ่๖  เร่ืองทะเบยีนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง คณะอนุกรรมาธกิารยกรางก็ยังให 

จัดทําทะเบยีนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้เปนประจําทุกป แลวก็แกไขทุกป ซึ่งตามความเปนจริงแลวกรรมการ 

การเลือกตั้งไมไดเปนผูทาํเอง แตมอบหมายใหสํานกังานทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทยเปนผูทํา  

แลวก็ยังตองจายเงินประจาํป ปหนึ่งก็เปน ๑๐ กวาลานบาท สําหรับทาํทะเบียนรายชื่อ แตถาหากวาเมื่อ 

ถึงจะมีการเลอืกตั้งเมื่อไร จงึจะทําทะเบยีนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้อีกครั้งหนึง่ เพราะฉะนัน้อนกุรรมาธิการ 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                        จงถนอม ๑/๕ 

 

ตรวจรางก็เหน็วา การที่จะตองเสียคาใชจายประจาํป ปละ ๑๐ กวาลานนั้น แลวประชาชนก็ไมไดใช

ประโยชน หรือไมไดไปตรวจสอบ การทําทะเบยีนไปนาํแนวคิดจากตางประเทศ แตไมไดเปนประโยชนกบั

ประเทศไทย แลวก็เสียเงนิ เพราะฉะนัน้เพือ่ประหยัดงบประมาณ จงึควรใหมีการจัดทําทะเบยีนเปนการ

ดําเนนิการ โดยผูอํานวยการทะเบยีนกลาง และคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูประสานงานใหม ี

การจัดทาํ  

  ประเด็นสุดทาย  ที่ใหขอสังเกตก็คือ การตรวจสอบขององคการเอกชน ก็มีปญหาวามกีาร 

บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรององคกรเอกชนเพื่อชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  

แลวก็แตงตั้งผูแทนองคกรเอกชน เพื่อปฏิบตัิหนาที ่แตทีผ่านมาบางชดุก็ใหความสําคัญกับองคการเอกชน 

บางชุดก็ไมใหความสาํคัญทัง้ที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนญู โดยสวนมากองคกรเอกชนที่เขามาตรวจสอบ 

ก็จะไมคอยพรอมทํางาน แลวก็ปญหาประเด็นก็คือวา การสนับสนุนงบประมาณของคณะกรรมการการ 

เลือกตั้งลาชา เนื่องจากกวาจะไดเงินจากรฐับาลมาดาํเนนิการ องคกรเอกชนก็ไมมีเงนิที่จะไปดําเนนิการ 

เพราะฉะนัน้การกําหนดใหมกีระบวนการใหองคกรเอกชนตองไดรับการรับรองกอน จึงเสนอโครงการได  

จึงทาํใหการมสีวนรวมของภาคประชาชนไมกวางขวาง นอกจากนั้นการใชคําวา การตรวจสอบการเลือกตั้ง 

ในการทํางานขององคกรเอกชน ก็ไมกาํหนดขอบเขตใหชัดเจนวาจะตองทาํอยางไร ในเมื่อความสามารถ 

ของผูแทนองคกรเอกชนมีอยูจํากัด นาจะเปลี่ยนจากการตรวจสอบมาเปนสังเกตการณการเลือกตั้ง เพื่อ 

ใหสอดคลองกับการดําเนนิการในตางประเทศนะครับ นอกจากนี้ในชวงที่ยงัไมมีการเลือกตั้งก็ใหคณะ 

กรรมการเลือกตั้งทาํการฝกอบรมขององคกรเอกชนเพื่อใหมีความพรอม องคกรเอกชนทีม่าจดทะเบียนกับ 

กกต. ในการเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวฒุิสภา เปนองคกรหลกัที่จะชวยในการ

สังเกตการณการเลือกตั้ง  

สําหรับรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมาธิการตรวจราง 

ไดทําเปรียบเทียบเสนอความเหน็เปนตารางขวาง แลวกไ็ดปรับปรุงยกรางเปนพระราชบัญญัติคณะ 

กรรมการการเลือกตั้งฉบับหนึ่ง กับพระราชบัญญัติสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ฉบับ แลวก ็

เพื่อทีท่านจะไดพิจารณาในรายละเอียดและนําเสนอใน ๗ ประเดน็ทีก่ระผมไดกราบเรียนทานไป เอกสาร 

แจกพรอมหรือยังครับเมื่อสักครู ขอบคุณครับ 

 

                                                                                                                                    - ๒/๑ 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ     วีรพร ๒/๑ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ   :  ทานประธานอนุกรรมาธกิารตรวจราง วาตอนนี้ราง

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทางยกรางเขาทาํเสร็จหรือยังครับ  

ไดติดตามหรือไม ถาทําเสร็จแลว เร่ืองหลักเกณฑตาง ๆ ที่ทานประธานอนกุรรมาธิการเสนอมานี ่มันจะเดนิ

ตามทนัเขาหรอืเปลาครับ ขออนุญาตเรียนถามครับ  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสภาพ  :  เราไดรางเขามานี้ก็คือรางจากคณะยกราง แลวเราก็เอามาทาํ

เปนขอสังเกตใน ๗ ประเด็น รวมทั้งในตารางนั้นเราก็จะมีขอสังเกตที่ควรเปลี่ยนแปลงแกไขมาตรา 

๒ มาตราไปดวยนะครับ ในสวนที่มีความเห็นแตกแยกไปวาควรใหมีรางสาํนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง แลวก็แยกออกมาจากที่คณะยกรางเขาไดยกราง แยกออกมาอีกพระราชบญัญัติหนึง่นะครับ  

  ประธาน  :  เชิญทานสดศรี มีอะไรไหมครับ  

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  จริง ๆ พระราชบญัญัติวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เสร็จเมื่อวานนี้นะคะ พิจารณาเรียบรอยหมดแลวคะ แตอยากเสนอทีป่ระชุมนิดหนึง่วา จริง ๆ แลว 

ทั้ง ๓ ฉบับนี้ เจาหนาที่ของ กกต. เปนหลกัหมดเลยทัง้ ๓ ฉบับ อยางไรถาทานจะประชุมรวมกนั 

สักครั้งหนึ่งก็คือวาใหเขา Present คือฝายเลขานุการอยูที่ กกต. หมด เพราะฉะนัน้กจ็ะเชิญฝายเลขานุการ 

ของทั้ง ๓ ฉบับมาแลวก ็Present งานใหเราจะสะดวกกวา มา Present ใหเรา คือถาวนัพฤหัสบดี เปนไปได 

ก็นาจะ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เรียนอยางนี้ดีกวานะครับวา เราจะมีการประชุมของเราเอง วนัที ่๗ 

วันนี้ตอนเชา คือ ๒ ฉบับนีเ้ลือกตั้ง กกต. และพรรคการเมือง กรรมาธกิารยกรางไดประชุมพิจารณา  

๒ ฉบับนัน้ไปเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ซึ่งเรากไ็ดรางมา แตในวนัที ่๒ สิงหาคม มกีารพูดวาจะมีการปรับปรุง 

อะไรบางอยาง ซึง่บางอยางก็มีการปรับปรงุมาในรางนี้บางหรือยัง ก็ไมมี รวมทั้งพรรคการเมือง รูสึกจะไมได

รางที่จะมีการปรับปรุงมา โดยเฉพาะ กกต. ทีท่านพูดวามีการปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อวานนี ้จบเรียบรอย

แลวนี่กย็ังไมไดมา แตวาวนันี้เมื่อเชานีก้รรมาธิการยกรางไดพิจารณารางกฎหมายเลอืกตั้ง ส.ว. ส.ว.  

แลวก็จบ โดยมี ๓ – ๔ ขอทีจ่ะตองปรับปรุงราง ตัวรางรูสึกจะไดมาแลว รางทีย่ังไมไดมีการแกไขเลือกตั้ง 

ส.ว.  ส.ส. ยังไมมีการแกไข ไดรับมาแลว แตวาอันนี้คณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางก็คงจะประชุมดูพรุงนี ้

มะรืนนี้อะไรก็ตามทนีะครับ ซึ่งเราก็ไดคิดกันไววาเราจะนัดประชุมวนัที่ ๙  จะคยุหารือกันวาอนกุรรมาธิการ 

คิดวาจะตรวจเสร็จไหม อนุกรรมาธิการตรวจรางคิดวาจะตรวจเสร็จไหม ๓ ฉบับ รวมทั้งเลือกตั้ง ส.ว. ส.ส. 

ภายในวนัที่ ๙ เชา ถาคิดวาเสร็จ ที่เรานัดกนัไววนัที ่๙ บาย กรรมาธกิารใหญก็จะประชุม แตถาคิดวา 

ไมเสร็จ คุยกนัแลวกัน แลวเราจะไดเลื่อนไปเปนวนัที่ ๑๐ เชา ใหเวลาตรวจรางกอนทีจ่ะดูอีกครั้งหนึ่ง  

แลวในวนัที่ประชุมใหญ หรือประชุมอนุกรรมาธิการจะเอาอยางไรที่จะใหทาง กกต. มาชวย จะใหมารวมกับ 

กรรมาธิการใหญไหมครับ  



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ     วีรพร ๒/๒ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  อยากจะใหเลขานุการของทัง้ ๓ ชุด  

  ประธาน  :  เขามาในวนัประชุมกรรมาธกิารใหญใชไหมครับ  

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  ชุดเราดวยคะ  

  ประธาน  :  อันนีก้็ชุดเรา กรรมาธิการใหญ ก็จะอยูทีว่าจะใหเขามาวนัที่ ๙ หรือวนัที่ ๑๐ 

แลวเดี๋ยวเราจะคุยกัน ผมถือโอกาสเรียนอกีนิดหนึง่วา กรรมาธิการยกรางเขาจะนัดประชุมอีกครั้งหนึง่ 

เพื่อดูอีกครั้งหนึ่งทั้ง ๓ ฉบับนี้ในวันที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ซึง่นัน่หมายความวาจบ เห็นเขาพดูวา 

อาจจะพูดเลนก็ไดนะครับ อาจจะใชเวลาทั้งวัน ถาในกรณีเชนนัน้เราจะมาดูของเขาอีกครั้งหนึง่ 

เพราะวานาจะดูของเขาอีกครั้งหนึง่ เพราะวาถาเขาแกมาตราไหนเราก็ดูแตเฉพาะมาตราที่เขาแกหรือไม 

ในราวสกัวนัที ่๑๕ บายหรืออะไรพวกนี้ อนุกรรมาธกิารก็อาจจะประชมุพรอม ๆ กันก็ได หางกนัสกั 

๑ ชัว่โมง เพราะมนัคงไมกีม่าตรานะครับ เชนนัน้จะเปนไปไดไหม แลวผมก็เลยจะเรียนใหทราบ บางทาน 

ก็คงจะทราบอยูแลววาเดิมนัน้มันมีกาํหนดอยางนี้วา กรรมาธิการยกรางประชุมวนัที่ ๑๔ เปนครั้งสดุทาย  

ที่เดิมนะครับ ก็ตั้งใจวาเราจะประชุมวนัที ่๑๕ แลวก็ทาํบันทกึถงึกรรมาธิการยกรางวาเราตรวจเปนอยางไร 

เพราะแตเดิมมานัน้ตามกําหนดจะมีการประชุมสภา สสร. คร้ังหนึ่งในวนัที ่๑๖ แลวก็กรรมาธิการยกราง 

จะไปปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งวันที่ ๑๗ แตบัดนีเ้ปนที่แนนอนแลววาจะไมมกีารประชุมสภาในเรื่องนี้ ฉะนั้น

หลังจากที่มีการประชุมวนัที ่๑๔ แลวเราประชุมอีกครั้งหนึ่ง เรากท็ําไปตามงานของเรา แตเรียนใหทราบวา

คงไมมีเร่ืองของ สสร.   สสร. คงจะประชุมรับทราบหลังจากวนัที่ ๑๙ ในเรื่องนี้  

  คราวนีว้ันนี้ทีท่านดูในรางเรือ่งของกรรมการการเลือกตัง้ เราก็คงจะพิจารณาตามที่ทาน 

ดูไป แลวสวนรายละเอียดตาง ๆ อาจจะตองไปดูกันอีกครั้งหนึง่ อยางที่ทานสดศรีพดูเมื่อเจาหนาที่มาชวยด ู

แตวานอกจากกฎหมายเลอืกตั้งได กกต. ในวนันี้แลว พรรคการเมืองทานไดดูไปแลวหรือยงั ถาอยางนัน้ 

เราเอาเลือกตัง้นี้เสยีกอนแลวก็ไปพรรคการเมือง แลวก็อาจจะตองฝากทานชวยเรงดู ส.ว.  ส.ว.  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ   :  พรุงนีเ้สร็จ  

  ประธาน  : ถาทานวาพรุงนี้เสร็จ วันที่ ๙ เราก็ยงัประชุมบายไดใชไหมครับ เรานัดกนัไว 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ถาอยางนั้นฝากทานสดศรีเชิญมารวม  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  เอาทัง้ ๓ ชุดเลยใชไหมคะ 

  ประธาน  :  ใชครับ จะดูทีเดยีว สวนหลงัจากวนัที่ ๑๔ เรามาประชมุกค็งไมตองรบกวน 

เขาแลว ขอทราบเขา ทานกรรมาธิการเหน็เปนอยางอืน่ไหม เราจะไดดูเปนจุด ๆ อยางทีก่รรมาธิการ 

ตรวจรางไดวาไว เชิญครับทานพิเชียร 

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตเรียนถามสั้น ๆ นดิเดียว 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ     วีรพร ๒/๓ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ที่ยกเลิกการประชุมใหญ สสร. วนัที ่๑๖ นีม่ีเหตุผลคราว ๆ อยางไรบางครับ ขออนญุาตทราบเหตุผล 

ส้ัน ๆ นิดเดียว  

  ประธาน  :  เมื่อเชาทานประธาน ทานรองประธานดนูะครับ เพราะวารายละเอียด 

คงจะอยูที่ทางโนนครับ โดยหลักเขาใจวาจะเปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญเขียนใหเปนเรื่องของยกรางนะครับ  

  ประธาน  :  เมื่อสักครูทานประธานอนุกรรมาธิการไดเสนอ ทุกคนไดแลวใชไหมครับ 

ขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ ทานกรรมาธิการไดรับทุกคนแลวใชไหมครับ จะไดดูกันเปนขอ ๆ ไป 

ทานไดหรือยังครับ มีใครยังไมไดครับนอกจากทานพิเชียร  สรุปขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธกิาร 

เราจะไดดูเปนขอ ๆ ไป ในขอแรกที่เปนขอสังเกตนีท้านเห็นเปนอยางไรครับ ทานมีตวับทอยูดวยนะครับ 

คงตองดูตัวบทประกอบกนัไป คงเปนเรื่องของมาตรา ๗ ส่ิงที่ทานมีขอสังเกต ถาทานบอกมาตราสักนิดเดียว

มันจะดงูาย ขอแรกคือมาตรา ๗ นะครับ  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :   ไมใชมาตรา ๘ หรือครับ  

  ประธาน  :  ขอ ๑ ทานอยาไปดูขวาง  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ไมมีครับ  

  ประธาน  :  เร่ืองกรรมการการเลือกตั้งนะครับ ไมใชเร่ืองพรรคการเมอืง  

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ไมมีเลย  

  นายวรพจน  วงศสงา  :   เร่ืองคณะกรรมการการเลือกตัง้  

  ประธาน  :  ขอ ๑ ทานกรรมาธิการมีความเหน็อยางไรบางครับ ผมมอียางนี้แลวกนัครับวา 

ในขอสังเกตของทานคลาย ๆ วานาจะเอาเฉพาะเรื่องทีก่ฎหมาย ป.ป.ช. กาํหนดไวกพ็อแลวใชไหมการยืน่

บัญชี ผมมีความรูสึกวาไมแนใจวาในมาตรา ๗ ของเขา ที่ตองยืน่ตามกฎหมาย ป.ป.ช. นัน้ก็เปนไปตาม 

วรรคหนึง่ใชไหมครับ แตวรรคสองของเขาที่เขามาใหแสดงหลักฐานพสูิจนความเปนจริง สําเนาหลกัฐาน 

สําเนาสิ่งเหลานี้ ผมไมคุนกับกฎหมาย ป.ป.ช. แทจริง แสดงวาเขากาํหนดไวในกฎหมาย ป.ป.ช. หรือยัง 

แตเร่ืองแบบ ถาหากเขากาํหนดไวแลวมนัก็อาจจะไมจาํเปนตองเขียนในขณะนี้ แตถาเขาไมกาํหนด  

อาจจะถือเปนเรื่องที่เขาเขียนเพิม่เติมหรือเปลาเพื่อใหนัน่ ผมไมแนใจอันนี ้ไมทราบวาทานวิจิตรจะตอบ 

ไดไหม 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสภาพ  :  คือการยื่นบัญชทีรัพยสินนี่ กฎหมาย ป.ป.ช. เปนหลกั 

ที่เขากาํหนดใหยืน่โดยกฎหมายบงัคับ หรือโดยขอกําหนดของ ป.ป.ช. แลวแบบฟอรมในการยื่นเปนเรื่องที ่

ป.ป.ช. กาํหนด ทุกหนวยงานมันยื่นตาม พ.ร.บ. กฎหมาย ป.ป.ช. ทั้งนั้น ทนีี้ กกต. เรามากาํหนด 

รายละเอียดเองวาจะตองยื่นบัญชีอยางโนนอยางนี้ กถ็ามวาความประสงคมันตรงกบัของ ป.ป.ช. หรือเปลา  

กฎหมายเรากาํหนดอยาง แต ป.ป.ช. กําหนดอยางมนันาจะไมถกูตอง เพราะที่รับผิดชอบคือ ป.ป.ช.  



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ     วีรพร ๒/๔ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  พูดงาย ๆ ตองเอาเกณฑของ ป.ป.ช. เปนหลกั  

  ประธาน  :  ผมไมแนใจวาเขียนอยางไร แตถาในฐานะทีเ่คยยื่นหลักฐาน ผมวาวรรคสอง 

คือหลักฐานทีต่องยื่นตอ ป.ป.ช. เหมือนกนั แตไมรูวากฎหมาย ป.ป.ช. เขาเขียนอยางไร ซึง่ทีบ่อกวา 

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินตามหลักเกณฑและวธิีการที่กาํหนดมนัพอไหม มีอยูแลวหรือเปลา  

โดยไมตองมีวรรคสอง ผมก็ไมแนใจ  

 

          - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                       จงถนอม ๓/๑ 

 

  นายสมเกยีรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธาน คือ วรรคสองของมาตรา ๗ มันเปน 

การเนนวาหลกัฐานของ ปปช. ซึง่เราก็ไมรูวามนัมีรวมถึงหรือไม แตเขาเนนวาที่ยืน่นีต่องยื่นหลักฐานเพื่อ 

พิสูจนความมอียูจริงของทรัพยสินและหนีสิ้น ซึง่รวมทั้งสําเนาแบบเสยีภาษี อันนีเ้พือ่ยืนยนัวามนัมีจริง  

ตรงนี้ผมก็คิดวากฎหมายเลอืกตั้ง ถาหากวาสวนนี้มนัมากกวา ปปช. มันตองการคมุเขม เราก็เลยไมรูวา 

จะเหน็ดวยอยางไร คือทางทานประธานอนุกรรมาธกิาร ทานก็อาจจะเห็นวาถามนับญัญตัิใหลอกันนี ่

มันจะด ีแตถาบัญญัติใหมันลักลั่นกนัมนักจ็ะทาํใหมีปญหาทีหลงั ก็อยูที่ที่ประชุมจะพิจารณาครับ 

  ประธาน  :  ความจรงิถาดูเทียบกับ ป ๒๕๕๑ มนักเ็หมือนกับของ ป ๒๕๔๑  

เพียงแตวาเขาตัดเวลาการยืน่ อยากจะเรียนถามทานประธานอนกุรรมาธิการวาการที่เขาตัดกําหนดเวลา

เอาไว ไมทราบทานไปดรัูฐธรรมนูญหรือเปลาวามันเขียนไวหรือเปลา ตองยื่นภายในเมื่อไร แตอันนี้อยูที ่

ปปช. ผมก็วาตองยื่นภายใน ๓๐ วัน อยูที่กฎหมาย ปปช. แลว 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  รับตําแหนงภายใน ๓๐ วัน เมื่อพนภายใน ๓๐ วันก็ยืน่ทกุป 

นะครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็เอามาอยูในกฎหมายนี้อีกนะครับ 

รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  มันไมจําเปนตองมาอยูในกฎหมายนี ้ 

ประธาน  :  ความจรงิอยางนี้ไดไหมผมวาวรรคสอง เราตั้งขอสังเกตไปวา ถาเปนขอความ 

ที่มันมีอยูในกฎหมาย ปปช. แลว ก็อาจจะไมจําเปนที่จะบัญญัติไว แตเขาจะบัญญัติไวก็เร่ืองของเขา  

ฝายเลขานุการ เปนขอสังเกตนิดวา ขอความในวรรคสอง ถาหลกัเกณฑวิธกีารที่บัญญัติไวใน พรบ. นัน้ ได

ครอบคลุมมาถึงเรื่องนี้แลว ก็อาจจะไมจาํเปนจะตองบญัญัติซ้ําอีกครั้ง แคนั้นเอง แตวาถาเขาจะบัญญัติ 

ซ้ําก็เร่ืองของเขา เชิญครับ 

  นางสดศรี สัตยธรรม  :  คืออยากทราบวาเมื่อกี้พูดกนัหรือยัง ไมทราบวากฎหมาย ปปช.  

ใหขาราชการทุกหนวยงานตองยื่นทุกปใชไหมคะหลกั 

  ประธาน  :  คนอื่นใชหรือเปลา ผมไมแนใจวาคนอื่น 

  นางสดศรี สัตยธรรม  :  แตศาลนี่ จากศาลฎีกาตอนที่ดิฉันอยูทุก ๓ ป ตองยืน่คะ 

  ประธาน  :  ทุก ๓ ปครับ 

นางสดศรี  สัตยธรรม  :  อันนี้ในกรณ ีกกต. ใหยื่นตอนออกกับตอนเขาเทานัน้เอง 

ตามป ๒๕๔๑ คะ 

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  รูสึกตองยื่นทุกปดวยนะครับ ยื่นทกุปหรือเปลาครับ 

  ประธาน  :  ยื่นทกุปนีม่ันเขารับตําแหนง 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                       จงถนอม ๓/๒ 

 

รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  เมื่อพนไปแลวครบ ๑ ป ก็ตองยืน่ครับ  

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  แตของ กกต. นี่ยืน่ตอนเขากับตอนออกเทานัน้เองนะคะ 

พน ๑ ปดวยหรือ ไมตองยื่นทุกปใชไหมคะ คือรูสึกการปฏิบัติไมเหมือนกนั อยางศาลนี่จําไดวาตองยืน่ 

ทุก ๓ ป อัยการไมทราบเทาไร เหมือนกนัใชไหมคะ ทุก ๓ ป  

 นายวรพจน  วงศสงา  :  พอครบ ๓ ป ไมมวีาระออก ตองยืน่ทุก ๓ ปครับ 

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  มีวาระออกคือปลดเกษียณ พอปลดเกษียณเราก็ตองยืน่แจง 

ใหทราบวามีทรัพยสิน หนี้สินเทาไรอะไรอยางนี้คะ 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  แลวขาราชการอยางอื่นปกติตองยื่นทุกปไหมครับ 

 รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  เหมือนกันหมดครับ เกณฑเดยีวกนัหมดครับ แมแตไมมี 

นั่น ปปช. เขากําหนด เชน ตุลาการศาลทหาร หรือหนวยงานอื่นจะกําหนด แมตอนหลังสุดกําหนดใหที ่

ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นตองยื่นบัญชี ซึ่งกฤษฎีกาเพิ่งตคีวามมานะครับ แลวก็กาํหนดวาผูบริหารทองถิ่น 

ก็ตองยืน่ ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิน่ก็ตองยื่น ก็ไมตองออกเปนกฎหมาย เปนระเบยีบของ ปปช. ซึง่มัน 

คลองตัวกวา ผมก็เลยวาอนันี้มันไมจําเปนจะตองไปบัญญัติเปนกฎหมาย เพราะหนาที่หลกัคือ ปปช.  

เขาตองการใหใครยื่น หรือวาจะเปลี่ยนแปลงระยะเวลายืน่ก็อยูที่ ปปช. นะครับ  

 ประธาน  :  เชิญครับ  

 นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ทานประธานคะ ขาราชการพลเรือนนั้นระดับบริหารทัว่ไป 

ระดับ ซี ๙ ตองยืน่ตอนรับตําแหนง แลวกย็ื่นเมื่อออกจากตําแหนง สวนขาราชการทีเ่กี่ยวของกับการเงนินัน้ 

เขายื่นตัง้แต ซี ๘ คะ 

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  สวนใหญยืน่เขาและออก แตกไ็มไดยื่นทุกปนะคะ 

 ประธาน  :  ไมหรอกครับ ของคุณยื่นเชนเดียวกนั เพราะอยูในเรื่องของตุลาการ ไมใช  

ของคุณยื่นเหมือนตุลาการ เพราะวามนัจะอยูในมาตรา ๓๙ วาใหยืน่ทุกครั้งที่ไดรับตําแหนงทกุ ๓ ป 

ที่ไดรับตําแหนงและเมื่อพนจากตาํแหนงตามแบบฟอรม และรวมถึง ๑ ปดวย อยูในมาตรา ๓๙ เขาจะ 

มีอยู ๑๕ ตําแหนง แลวถาคนอื่นเขาก็จะมกีําหนดเอาไวอีกทหีนึง่ แลวรูสึกคนที่เขากาํหนดอยางอืน่ 

จะตองยืน่ทกุป กฎหมาย ปปช. 

 สําหรับขอ ๑  เอาอยางที่วาไหมครับ เรากต็ั้งขอสังเกตไปสําหรับ วรรคสองวา ถามารวม 

อยูใน ปปช. แลวก็อาจจะไมจําเปนที่บัญญัติซ้ํา แตวาเขาจะบัญญัติก็เร่ืองของเขา ฝายเลขานุการชวยดู

ปปช. หนอยวา เขากําหนดแบบเอาไวนี่มนัรวมถงึอนันี้ไหม แตผมวารวม เพราะเวลาผมแจง ผมรวม  
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มันตองมีแสดงหลกัฐานพวกนี้ ที่ดินก็ตองมีสําเนาโฉนดตองแสดงแบบภาษีปที่แลว ถาอยางนัน้เราก ็

ผานไปขอ ๒ นะครับ  

 ขอ ๒  ขอสังเกตเรื่ององคประชุมของการลงมติ ทานสดศรีจําไดไหมทีเ่ราเคยพูดกนั  

ในเรื่ององคประชุมในเรื่องอะไร จะขอเรียนอยางนี้ดีกวา ของเดิมถาทานจะพลิกดนูะครับที่ทานจะเสนอให

ตายตัว ๔ คนนี่ของเดิมที่เขายกรางมา เขาเสนอตายตัว ๔ คน แลวก็ไดมีการแกไขเปนให ๓ ใน ๔ แตตอง 

ไมนอยกวา ๓ คน เหตุผลทีก่รรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแก เพราะเหตุวา ถากาํหนดไว ๔ คนนี่ในกรณทีี ่

เขาเหลือ ๓ คน มนัก็ประชุมไมไดเลย ในกรณีที่ ๓ คน มเีร่ืองที่จะตองประชุม บางครั้งจะประชุมไมไดเลย 

ฉะนัน้เขากาํหนดให ๓ ใน ๔ แตไมนอยกวา ๓ คน คือ ๓ ใน ๔ นี่ถามา ๕ คน  ๕ คูณ ๓ ก็คือ ๔ มนัก็ 

เทากับถากรรมการมีเต็ม ๕ คน ตองมาประชุม ๔ คน ตรงกับที่เขียนไว ถากรรมการม ี๔ คน ก็ตองมา ๔ คน

เพราะหารแลวมันได ๓ เศษ แตถากรรมการมี ๔ คนนีน่ะครับ ตองไมนอยกวา ๓ คน คลุมไวตรงนี้วา  

๓ ใน ๔  ถามี ๔ คน ๓ คนมาประชุมได แตถาหากวา ๓ คน ถา ๓ ใน ๔ มันนอย ก็ตองมา ๓ คน ขอบังคับ 

ตองไมนอยกวา ๓ คน อันนีเ้ขียนแกปญหาวา ถามันเหลอื ๓ คนนี่มนัประชุมไมไดเลยนะครับ ซึง่ใน 

บางเรื่องมันจาํเปนตองประชุม เหมือนอยางคราวที่แลวที่เหลืออยู ๓ คน  

 ทีนี้ในเร่ืองของ วรรคสอง ในเรื่องของการประกาศผลทีว่าเอกฉนัทนะครับ ปกติเขาใช 

เสียงขางมาก ในวรรคสอง ในการลงมติในเร่ืองตาง ๆ เสยีงขางมาก ความจรงิผมนาจะใหทานสดศรีแถลง

ในเรื่องนี ้แตพอมาถงึเรื่องของการลงมติวนิิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหม หรือเพิกถอนสทิธิเลือกตัง้กอนการ 

ประกาศผลเลอืกตั้งใหใชคะแนน ซึ่งเดิมรางมาวา เอกฉนัท แกเปนไมนอยกวา ๔ ใน ๕  ๔ ใน ๕ นีถ่าม ี

กรรมการ ๕ คน ๔ ใน ๕ คือ ๔ ถามีกรรมการ ๔ คน ๔ ใน ๕ ก็คือ ๔ ถามีกรรมการ ๓ คน มันก็คงตอง ๓ 

หรืออยางไร ผมจําไมไดนะครับ คือมันจุดเดียวที่แกก็คือวาถา ๕ คนนีน่ะครับ คนเดียวไมเห็นดวยนี่ ๑  

ชนะครับ ๑ ชนะ ๔ ฉะนั้นถาเสียงเอกฉนัทนี่คุณไมตองหาเสยีงใครเลย คุณหาเสียงคนเดียว มนัเกิดปญหา

วาทําอะไรไมไดใชไหมครับทานสดศรี ทีป่ระชุมกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญถึงแกจาก เอกฉันท เปน  

๔ ใน ๕ นี่คือเหตุผล ถกูตองไหมครับ 

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  อันนี้ถือวาเปนขอเสนอของ กกต. เองนะคะ ชดุนี้เราเสนอวา  

ที่เคยผานมานี่เราใชเสียงเอกฉันทของการใหใบเหลือง ใบแดง แลวกเ็กิดขอครหาวาวิง่คนเดียวกไ็ดแลว  

วิ่งคนเดียวก็สามารถพลิกไดเลยทนัท ีเพราะเอกฉันท ซึ่งถามาเทยีบการทํางานของศาลก็ดี ของตุลาการ 

ศาลปกครองหรือที่ไหนก็ดี ไมเคยมีการใชคําวา เอกฉนัท ใชคําวา เสียงขางมาก ใชไหมคะ ก็ถือวาผานแลว 

ในกรณีนี้ซึง่เราจะมองเจตนารมณของผูรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๑ ทานก็คงจะมองวา 
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จะใหใบแดงนัน้ใหไดยากขึ้น ก็เลยใหใชคําวา เอกฉันท แตในทางลบมนัจะออกมาทางลักษณะที่วา ถา 

กรรมการการเลือกตั้งไมสุจริตสักคนหนึ่งแลวนี่กจ็ะพลกิไดเลยทันที ก็เลยมีการวาสมควรนาจะมีการแกไข 

แลวก็ไดเสนอมาทางนี้เหมือนกนัทางสภารางรัฐธรรมนญูวา ควรจะมกีารแกในสวนนี้ก็คือวา อยาใช 

เอกฉันทเลย ก็ใชเพียง เสียงขางมากจะดกีวา ก็ไดรับการตอบสนองก็คือวา ใหใชเสียงขางมาก แต 

ขอสังเกตนี้คงไมมีอะไรคะ 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้กรรมาธิการเหน็อยางไรครับ วาเรายังจะตองมีขอสังเกตอยางนี ้

หรือไม หรือวาเห็นดวยกับที่เขาแกไปแลวกไ็มตองเขียน เชิญทานมานิจ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เรียนทานประธาน ผมคงยึดหลักอยางที่เราตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

นะครับวา อะไรที่มันจะผิดอยางฉกรรจแลว ถาเขาหลงลมื เขาเผอเรอมา เราคอยเสนอไป แตถาหากเปน

ความเห็นของกรรมาธิการยกราง เพราะวาอยางไรถาถอยคํามันไมผิด แลวมันไมไปขัดแยงกับมาตราอื่น  

ผมคิดวาเรากค็งใหเปนไปตามเจตนารมณของคนยกราง ไมแกหลักการครับ 

 ประธาน  :  เชิญทานพิเชยีรครับ 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  คืออันนี้ในวรรคสองของมาตรา ๘ หมายความวา เขา 

แกจาก เสียงเอกฉันท เปน ไมนอยกวา ๔ ใน ๕ ใชไหมครับ  

 ประธาน  :  จะใหใบแดงตอง ๔ คน พูดงาย ๆ ถาม ี๕ คน อยางนอย ๔ คน ตองใหใบแดง 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ถาเบากวานี้ก็คือเสียงขางมาก 

 ประธาน  :  ถาไมใชเร่ืองใบเหลือง ใบแดง ถาเปนเรื่องอืน่ ๆ ก็เสียงขางมากธรรมดา  

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  แตเฉพาะถาใหใบเหลือง ใบเพกิถอนสทิธินี ่

 ประธาน  :  คือขางมากธรรมดา ๕ คน กบั ๓ คน  

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  แตอันนี้ถาเพกิถอนสิทธิ ก็ตองไมนอยกวา ๔ ใน ๕  

 ประธาน  :  ไมอยางนัน้ถาคนเดียวยืนกรานถาเดียวกท็าํอะไรไมไดเลย 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ 

 ประธาน  :  ครับ ไมมีความเห็นเปนอยางอืน่ใชไหมครับ ถาอยางนั้นอนันี้เราผานไป 

แลวกันนะครบั ก็ไปสูขอ ๓  

 ขอ ๓  เปนเรื่องของอํานาจหนาที่นะครับ คือรูสึกเขาเอาอาํนาจหนาที่ตามรัฐธรรมนญู 

ตามมาตรา ๓๒๕ มาตรา ๓๒๖ กบัมาตราอื่นมาบัญญัตริวมเอาไว ซึ่งอนุกรรมาธกิารเห็นวา ไมนาจะเอา 

มาเขียนซ้ําอกีนะครับ ควรเหน็อยางไรครับ จะผานไปหรือวาจะเอาอยางไร ถาเปนทีท่านมานิจเสนอก็ 

หมายความวาผานไปใชไหมครับ ทานอืน่มีความเหน็อยางไรไหมครับ ผานไปหรือครบั โอ.เค. นะครับ 
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 ถาอยางนั้นไปสูประเด็นขอ ๔ นะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด อันนี ้

ตองถามทานสดศรี จะใหเปนอีกหมวดหนึง่ 

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  คะ ก็เคยมีการพูดกันวา งานของ กกต. กลางนี่มีมากเหลือเกิน 

นะคะ ที่เราจะตองพิจารณาผลการเลือกตัง้ทกุระดับ ตั้งแตระดับทองถิ่น แลวแตละเดือนจะมกีารเลือกตั้ง 

ทองถิน่เปนจาํนวนมาก รวม ๗๖ จงัหวัดแลวนี่ไมตองทําอะไรเลย นัง่ประชุมกนัทกุวนัอยูแลวนะคะ อันนี ้

ก็เลยมีการวา ถาในกรณีที่จะใหกระจายงานไปสูทองถิน่ก็คือ กกต. จงัหวัดนี่สมควรไหม โดยใหอํานาจ 

ในการตรวจสอบในการออกใบเหลือง ใบแดง รวมทั้งการประกาศผลดวยทัง้หมด คือเปนการ จะวา 

ตัดอํานาจ กกต. กลางก็คงไมใช แตเปนการแบงเบาภาระของ กกต. กลางดวย ในการพิจารณาการลือกตั้ง 

ในระดับทองถิน่ เฉพาะในทองถิ่นนะคะ แตในการเลือกตั้งระดับชาติแลวเปนหนาทีข่อง กตต. กลางคะ 

  

                   - ๔/๑ 
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  ประธาน  :  ไมครับ คือกําลงัจะถามวานี่เราจะเสนอไปหรือวาจากรางของเขา  

  นายสมเกยีรติ  วรดิษฐ  :  รางเขาไมมี  

  ประธาน  :  ทานเหน็รางแลวใชไหมครับ  

  นายสมเกยีรติ  วรดิษฐ   :  เรื่องหลักการนี ่ขออนุญาตเอยนามพีม่านิจ ไดเสนอวาหลกัการ

ไมจําเปนจริง ๆ ก็อยาไปแตะตองเขา อันนี้มันเปนเรื่องหลักการที่จะใหอํานาจ กกต. จงัหวัด  

เราเสนอไปมนัจะเหมาะไหม แลวเสนอไปแลวจะเปนผลไหม ยกรางเขาจะฟงเราไหม เพราะวาใน

รัฐธรรมนูญชั่วคราว เราไมมีอํานาจทําอะไรเลย ตอนนี ้สสร. กท็ําอะไรไมได มันเปนเรื่องระหวาง

กรรมาธิการยกรางกบั สนช.  ผมกเ็หน็ดวยกับพี่มานิจนะครับ ขนาดอํานาจของเราในเรื่องรัฐธรรมนญู 

เรายังไมไปแตะเลย แลวกฎหมายลูกเราไมมีอํานาจ ยิ่งไมควรแตะใหญ ผมคิดวาขอสังเกตไมนาแตะ 

เร่ืองหลักการ  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ ถาจะพูดอยางนั้นคงไมถูกนะครับ  

เพราะอยางนีต้องเขาใจวาถาคนเขาไปอยูในเหตุการณแลวก็จะรูวาจุดออนของ กกต. จงัหวัดคืออะไร  

อันนี้เสยีงครหากันวาเลือกตัง้ ๖๒ จงัหวัดที่ผานมา แมจะกําหนดหลักเกณฑอะไร อยางไรมาก็ยังบอกวา 

เปนคนของพรรคการเมือง แลวก็จํานวนเดมิไมเกิน ๑๑ คน เราก็เอาเหลือ ๕ คน ทนีี้ ๕ คนมนัเปนระเบียบ

ของ กกต. มนัก็ไมมีน้าํหนัก ไมมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะสังคมไทยนี่ตองเอาอะไรมากดหัวแลวมันถึงจะชอบ  

เพราะฉะนัน้ถาเราอยากจะให กกต. จังหวดัมีศักดิ์ มีศรีเปนทีย่อมรับวาสามารถทีจ่ะทําการแทน กกต.  

กลางไดแลว มันก็จะตองกาํหนดมาใหชดัเจน ไมใชเปนลูกผีลูกคนมา เลือกเอาใครมาก็ได แลวก็บางพรรค 

๑๕๐ คน ๑๒๐ คนเปนเพราะคน ๆ เดียว เลือกใครก็โดนคนนั้น คือถาเราไมกาํหนดหลักเกณฑไวมันก ็

อีหรอบเดิมนะครับ แลวก ็๗,๐๐๐ กวาแหง องคกรสวนทองถิ่นจะมาให กกต. กลาง ๕ ทานมาทํา ทุกอยาง 

ตองผานมานีห่มด ตองผานมาเพราะโดยรฐัธรรมนูญกําหนดนั้นมันไมถูก เพราะฉะนั้นเราก็บอกวาในการ 

เลือกตั้งทองถิน่ เฉพาะที่ไมมีเรื่องรองเรียนก็สามารถจะ Approve ผานมาได แลวโดยแจง กกต. เพื่อทราบ 

มันก็เปนศักดิศ์รีแลวก็ระบายงานในสวนทีไ่มมีความสลบัซับซอนหรือไมมีเหตุอะไรใหทาํมนัจะไดผานไป ๆ  

ไมใชวา ๖ เดอืนแลวยงัประกาศไมไดนะครับ เพราะฉะนัน้เหตุผลที่บอกวาใหเสนอออกมาใหชัดเจน  

มันมีเหตุผล ไมใชวาอยากเสนอก็เสนอนะครับ  

  นายสมเกยีรติ วรดิษฐ  :  คือผมกําลงัมองตรงที่วาเมื่อสักครู ขออนุญาตพี่สดศรีไดบอก 

เมื่อสักครูวา เขาพิจารณาเสร็จเมื่อวานเยน็ ทีนี้เมื่อเสร็จเมื่อวานเยน็  

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  เลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว. เสร็จเมื่อวาน 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แลวเรื่องกฎหมายกรรมการเลือกตั้งเสร็จหรือยังครับ 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  เลือกตั้งก็เสร็จไปแลวคะ  
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  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทีนี้เมื่อเสร็จแลว ผมอยากจะขอเรียนถามพี่สดศรีแลวก ็

พี่มานิจ พี่อรรควิทยวา ตอนที่พิจารณาเรื่องของกรรมาธกิารยกรางกฎหมายฉบับนี ้ประเด็นนี้ไดมกีาร 

นําเสนอไหม ที่วาให กกต. จังหวัดแบงเบาภาระ กกต. กลางในเรื่องการเลือกตั้งทองถิน่อยางที ่

พี่วิจิตรวา ถาเกิดไมเสนอ ทาํไมไมเสนอตอนนัน้มนัจะไดทันเวลา อันนี้มันเหมือนกบัวามนัเสร็จแลว  

แลวอนุกรรมาธิการของเรา หรือกรรมาธิการของเราเอาไป เกิดเขาเอาไปแลวเขาไมดู ทั้ง ๆ ทีน่าเสียดาย 

ที่มันมีเหตุผลอยางที่วจิิตรซึ่งเปนเลขาธิการ กกต. มา จะรูปญหา เชิญพี่มานิจครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ขออนุญาตทานประธานครับ เมื่อพาดพิงมา ก็อยากจะเรียน 

อยางนี้วา คือรางกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ คณะกรรมาธิการยกรางเปนเจาของเรื่องโดยตรง พจิารณากัน 

ในวนัที ่๑๔ ดหูมดเลย ดูตั้งแตตนมาเลย ตั้งแตมาตรา ๑ มาจนจบทัง้ ๓ ฉบับ ในวนัที่ ๑๔ นั้น ถาเผื่อ 

กรรมาธิการคนไหนเหน็วามปีระเด็นไหนทีป่ลอยผานไปมันอาจจะเกิดขอผิดพลาดขึ้นมา เราไดพูดกันวา 

ใหกรรมาธกิารทักทวงได ทนีี้ผมคิดวาถาเผื่อกรรมาธิการคณะนี้เหน็วามันผิดอยางฉกาจฉกรรจเลย 

ถาปลอยไปแลวจะเกิดผลเสียหาย เราก็เขียนเหตุผลไปได แตวาที่ผมเรียนไวตอนตนหมายความวา 

เราไมควรไปขอแกเขา มนัเยอะ ๆ ไปหมดเลย เราดูแตเร่ืองใหญ ๆ ทีว่าถาปลอยแลวมนัจะเกิดผลเสียหาย  

แลวก็เขียนเหตุเขียนผลไป อันนีน้าจะไดนะครับ แตไมไดหมายความวามีขอสังเกตทุกมาตรา เอาเฉพาะ 

เร่ืองใหญ ๆ จริง ๆ เราไมไดบอกวาใหเขาแก เราบอกวาเรามีขอสังเกตอยางนี้ ถาเขียนมาอยางนี้แลว 

มันจะเปนอยางนี ้ๆ โดยไมตองทาํทกุ ๆ มาตรา หรือวาหลายมาตรา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มันตอเนื่องครับ ไหน ๆ ที่จะขอนี้มีความยนิดี ตอเนื่องปุบ 

พอการดตบ ผมขอแย็บตอเลย ในเมื่อพี่บอกวามันพอทาํไดถาเปนเรื่องสําคัญ ก็อยากจะหารือพีว่า 

เร่ืองให กกต. จังหวัดแบงเบาภาระเรื่องเลอืกตั้งทองถิน่ที่ไมมีรองเรียน ให กกต. จงัหวัดมีอํานาจ  

พี่เหน็ดวยไหม  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เมื่อสักครูฟงทาน กกต. เองก็บอกวา ถาเปนเรื่องการเลอืกตั้ง 

ทองถิน่แลวกน็าจะใหทางโนนทํา แตมันนาจะมีกลไกอะไรสักอันหนึ่งไมใหเด็ดขาดตรงนั้น หมายความวา 

ถามีคนรองเรยีนอะไรมา  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือเอาเฉพาะไมรองเรียน ถารองเรียนให กกต. กลาง  

เอาเฉพาะที่ไมรองเรียนส ิ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  คืออยางนี้คะทานประธาน เอาความเปนจริง 

ในการเลือกตัง้นัน้เปนอยางที่ทานวิจิตรวา คือวาสูกันอุตลุด ทุกคนก็ซือ้กันอุตลุด เพราะฉะนัน้ยากที่ กกต. 

จังหวัด หมายความวาถาเปนพรรคการเมอืงใดการเมืองหนึง่เขาก็ไปทางโนน ถาหากวาจะเปดใหมีการ 

หายใจไดนั้น คือตองมีการอทุธรณข้ึนมา ถาเผื่อวาขัดแยงกนัแลวมหีลักฐานชัดเจน ตองใหเขาไดอุทธรณคะ 
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แลวก็ทาง กกต. สวนกลางนั้นจะใชกระบวนทาอยางไรอยูที่พจิารณา เชน อาจจะใช ๑ ทานมาเปน 

ประธานอนุกรรมการ แลวก็เอาผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมานัง่เปนอนกุรรมาธิการอะไรอยางนี้ก็ยอมแบงเบาได 

แตการที่จะตดัแลวก็ยกใหพวกเขาไปเลยที่จงัหวัดนัน้ เราไดเห็นแลววามนัไปไมไดคะ มันยากมากในเรื่อง

ของความเปนจริงนัน้ เพราะวา กกต. จังหวัดเขาเกรงใจมาก ไมรูวาพวกนีจ้ะมีอิทธฤิทธิ์ข้ึนมาเมื่อไร  

แลวก็จะเลนงานตัวเองเมื่อไร  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือพี่มาลนิีเสนอนีน้ะครับมปีระโยชน แตวายงัไมชัดเจนตรงที่

วาเหมือนกับพี่กําลังจะบอกวาให กกต. จังหวัดทาํหนาที่ตัดสินในเรือ่งเลือกตั้งทองถิน่ได แตวาถาเกิดวา 

ใหเปดโอกาสใหคนที่สมัครเลือกตั้งสามารถอุทธรณไดไปยัง กกต. กลางประมาณนีใ้ชไหมครับ ถาอยางนัน้ 

หมายถงึวาใหตัดสินทุกการเลือกตั้ง ไมวาจะมีเร่ืองรองเรียน หรือไมรองเรียนไดไหม หรือวาเอาเฉพาะ 

เร่ืองที่ไมรองเรียน ถาเรื่องไมมีรองเรียนวาทุจริต การเลอืกตั้งทุจริตปกติแลวมันไมคอยจะมีอุทธรณอยูเลย 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  ขอประทานโทษ ตอนทีท่ํางานอยูนี้รูภาระของ กกต. กลางนี้มาก 

เหลือเกนิ เราเปนเรื่องที่จริง ๆ วามนัหนกัมากนะคะ แลวก็ขอเอยนาม คือทานประพนัธ ทานเคยจะราง

ระเบียบ ก็คือวามอบอาํนาจให กกต. จังหวัดดําเนนิการตาง ๆ ไดเอง ก็มีการ Debate คือโตเถียงกนัมา 

นิดหนึ่งวาการที่ กกต. กลางมอบดาบใหเขาทาํ แตรับผิดชอบยังอยูที่ กกต. กลางเต็มที่หมด แลวการที่ยื่น

ดาบอันนี้ใหกบั กกต. จงัหวดันี้เปนดาบทีน่ากลวัดวย เพราะวาใหเขาสามารถรองเรียนหรือแจงจบั 

นักการเมืองอะไร พรรคการเมืองอะไรตาง ๆ ได เมื่อเราพจิารณาแลวอนัตรายจะเกิดข้ึนมากเลยวา 

ถา กกต. จังหวัดนัน้ ๆ เปนคนของพรรคการเมือง ซึ่งเราไมสามารถจะลวงรูความคิดของแตละคนได  

ในจังหวัด ถึงจะเลือกเขามาแลวก็ตาม แลวอยางทีว่า ๖๓ จงัหวัด ในขณะนีก้็มีการรองบอกวาเปนคนของ 

นักการเมืองนัน้ ๆ คือลําบากเหมือนกนั เพราะเราตัง้ผูที่สรรหามาทั้ง ๑๕ องคกร ใหสรรหาบุคคลตาง ๆ  

ข้ึนมาให กกต. กลางเลือก ถาเราบอกวาทานสรรหามาแลวไมดีเลยทัง้ ๑๕ คนนะคะ มันก็คงจะไมจบส้ิน 

กันอยูตรงนัน้ไปเรื่อย เพราะในจังหวัด อยางบางจงัหวัดเล็ก ๆ นี่ แนนอนเขาก็ตองรูจักกับนักการเมือง 

หรือพรรคการเมืองตาง ๆ คงพูดลําบากในเรื่องนี้ เรากค็งรอดูพฤติการณหรือการกระทําของ กกต. จังหวัด 

ที่ตั้งขึ้นใหมข้ึนมานี่เอง ทีนีป้ระเด็นทีว่าเราจะมอบหมายให กกต. จังหวัดประกาศผลการเลือกตัง้ไปเลย 

หรือไม กน็าจะเปนขอคิดเหมือนกนัวาประกาศผลไปแลว ส่ิงที่ออกมาก็คือถาหลังจากนัน้จะมกีารรอง

คัดคานการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึง่จะนําไปสูการพิจารณาของศาลตอไป ปญหาวาการทําสาํนวน 

การสอบสวนของ กกต. จงัหวัดนี้จะทําไดผลแคไหน เพยีงไร เพราะวาคดีจะตองขึ้นสูศาลอุทธรณ  

หรือศาลอุทธรณภาค ผลดีคือวา กกต. กลางไมตองยุงเกีย่วดวย แตผลเสียมันจะไปตกอยูที่ผูที่เขา 

การแขงขันในระดับทองถิน่กันอะไรอยางนี้ เร่ืองนี้ในการประชุมของอนุกรรมาธกิารก็รูสึกวาไมไดขอยุติ 
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ในเรื่องนี ้ก็รูสึกจะเอาตามกฎหมายเกาไป ก็คือวาให กกต. กลางดําเนนิการหมด แตจริง ๆ แลวใจจริง 

แลวก็อยากให กกต. จังหวัดเขามีบทบาทอยางทีท่านวิจติรวานะคะ ไมอยางนัน้ตั้งเขาไวทําไม 

  นายเสริมเกียรต ิวรดิษฐ  :  ผมกําลงัมองวาหลาย ๆ คนตอนนี้เร่ิมเหน็ดวยคลอยตาม 

กับทานประธานอนุกรรมาธกิารยกราง เชือ่วาการเลือกตั้งทองถิ่นควรให กกต. จงัหวัดแบงเบาในเรื่องที ่

ไมมีการรองเรยีน ผมเร่ิมคลอยตาม เพราะวามันจะทาํใหเกิดประโยชนกับสังคม การเลือกตั้งก็จะเร็วขึ้น 

แลวก็ไมใชมารุมอยูที่เดียว ผมก็เลยคิดวาลองเสนอดู กต็องอยูทีว่าทีป่ระชุมแหงนีจ้ะเหน็ประการใด 

แตวาหลาย ๆ เสียงที่ออกความเห็นนี่ยงัไมเห็นมีเสียงคานนะครับ ถามใีครคานก็อยากจะฟงครับ 

ถาไมมีคนคานก็ลองเสนอดคูรับ 

  ประธาน  :  ผมขอนิดเดียว คือขณะนี้ในเรือ่งของกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด 

ตามรางของยกรางนี่นะครับ จะมีอยูในมาตรา ๑๑ ใชไหมครับ ไปจนถงึมาตรา ๑๕ ใชไหมครับ  

แลวผมมีอีกอนัหนึ่ง รางของขอเสนอของอนุกรรมาธกิาร ไมทราบมีไหมครับอีกรางหนึง่ ซึง่ทาํแยกหมวด

ออกมาใชไหมครับ ไมทราบมีกันอยูหรือเปลา เปนหมวด ๒ ตั้งแตมาตรา ๑๘ ยาวเหยยีดไปจนถงึ 

มาตรา ๒๕ กระมัง ทั้ง ๒ หมวด คือพูดงาย ๆ  ทางอนุกรรมาธิการเหน็วาควรแยกหมวด ขอแรก ขอเสนอนี้

แยกหมวด มีสาระสําคัญ ประกอบดวย การสรรหา คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตาํแหนง 

การดํารงตําแหนง อํานาจ หนาที ่แลวกม็ขีอสังเกตในวรรคสอง ในขอสังเกตอันนี้ ควรกําหนดอาํนาจ  

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิน่ หรือผูบริหาร 

ทองถิน่ดวย เพื่อเปนการกระจายงาน กระจายอํานาจออกไป แตอาจจะตองมีเงื่อนไขในการตรวจสอบ

อํานาจ หรือใหอํานาจประกาศผลเฉพาะการเลือกตั้งที่ไมมีเร่ืองรองเรยีน ผมอาจจะอานไมละเอยีด 

แตแยกหมวดนี้ผมเห็นอยางที่พูดมา แตตรงอํานาจ กําหนดอํานาจในการประกาศผลนี้ไดยกรางไวหรือเปลา 

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  มาตราไหนครับ 

  ประธาน  :  ในรางของอนุกรรมาธิการ 

  รอยตรี  วิจิตร  อยูสุภาพ  :  เพราะเทาที่ผมอาน ผมหาไมเจอ  

  ประธาน  :  แลวถาเราจะเสนอไปมันตองมี ถาจะเสนอนี้คงไมใชวาเสนอหลกัการไป 

มันคงจะตองรายละเอยีดไปดวย ไมเห็นอาํนาจ  

  รอยตรี  วิจิตร  อยูสุภาพ  :  (๖) ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสรรหาสมาชกิ 

การออกเสียง การดูแล กํากบั  

  ประธาน  :  เพราะมันตองละเอียดมากเลยในเรื่องการที่จะประกาศผล และผมยังไมแนใจ 

ตองดูรัฐธรรมนูญ ที่ใหคัดคานไปยงัศาลอทุธรณในชัน้ของการเลือกตัง้ทองถิน่ ทานสดศรีเขาเขียนไว 

อยางไร เปนการคัดคานของ กกต. หรือคานอะไร คือตองดูรัฐธรรมนญู 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ     วีรพร ๔/๕ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ถาคัดคานตองไปที่ศาลอทุธรณ   

  ประธาน  :  คือถารัฐธรรมนญูเขียนอยางนั้นจะหมายถงึประจําจงัหวดัไดหรือเปลา 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  เฉพาะในกรณีใหใบเหลือง ใบแดงคะ  

  ประธาน  :  จะหมายถงึประจําทองถิน่ไดหรือเปลา 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  ทองถิน่ใหไปศาลอุทธรณอยางไรครับ 

  ประธาน  :  ผมไมไดหมายถงึศาลอุทธรณ แตหมายถึงวา กกต. จังหวัดประกาศ 

ไดหรือเปลา 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  นั่นสิคะ มันจะตองใสในกฎหมายลูกอีกทีไหม 

  ประธาน  :  ไมใช ผมหมายถึงวามนัจะขัดรัฐธรรมนูญไหม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือถารัฐธรรมนูญนีน่ะครับ ขออนุญาตพี่สดศรีวา บอกวา 

อํานาจการกํากับ ดูแลเกี่ยวกับการเลือกตัง้ทกุอยางเปนอํานาจของ กกต. กลาง รวมทั้งทองถิ่น  

ถาเราไปออกกฎหมายลูกวาใหเปนอํานาจของ กกต. จงัหวัดนี่มนัจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม มันเปนประเด็น  

ถามนัขัดก็ไมตองมาพิจารณากันแลว 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  เพราะวาตามมาตราที่เกีย่วกับอํานาจของ กกต. อันนั้นเปน 

อํานาจ กกต. กลางหมด อันนี้เปนอาํนาจ กกต. กลาง ถาทานมาบัญญัติอันนี้ขัดทนัทีเลย คือเปนอํานาจ 

กกต. กลางแลวมอบอํานาจไมไดดวยซ้ําไป ถาอยางนีก้็จบเลยไมมีอะไร  

 

          - ๕/๑  
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  ประธาน  :  ถาเปนเชนนั้นในเรื่องของที่จะไปติงขอมูลกไ็มจําเปนอะไร คุณหมอเห็นดวย 

ไหมครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  เห็นดวย ไมอยางนัน้จะยุงเหยงิเหมือนกบัผูวาการ สตง.  

เลยคะ จะยุงเหยงิมาก ๆ เลยคะ  

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  คือที่เรียนในที่ประชุมก็คือวา เมื่อกอนเราเหน็วาเรานาจะแก

กฎหมายอันนีน้ะคะวา ใหอํานาจ กกต. จงัหวัดบางอะไรในลักษณะนัน้ แตพออยางที่วารัฐธรรมนญูเขียน 

ไวชัดเจน มาตรา ๒๓๓ เขียนไวชัดเจนแลววา เปนอํานาจของ กกต. กลางทั้งหมด ถาออกใบเหลืองใบแดง 

แลว หลงัเลือกตั้งแลวก็ใหอุทธรณ หรือฎีกาไปยังศาลฎีกาแลวแตกรณี ไมใชใหอํานาจของ กกต. จังหวัด  

ก็คงทาํไมไดคะ 

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้ในอันนีก้็คงจะผานไปไดกระมังครับ ก็มาเหลอื ขอ ๕ ตอไป 

นะครับ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมาธิการยกรางบัญญัติใหมีอะไรนะครับในหมวด ๒ 

เชนเดียวพระราชบัญญัติ อยูที่มาตราไหนครับขอโทษท ีอยูในมาตราไหนครับจะไดเปดดูไดงาย มนัมี 

อยูแลว แตวาทานอยากจะใหแกกฎหมาย มาตรา ๒๗ ในรางของยกราง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๖ นะครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ หลักการก็คอืวา ตามเจตนารมณ 

เมื่อวานนี้เรากไ็ปดูกันแลว ถาหากรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไป ใหหมายความถึงอํานาจหนาที ่หรือวาองคกร 

ที่เกีย่วกับตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูตองยกเลิกไปดวย เพราะฉะนัน้เมื่อยกเลิกกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญทกุฉบับ ๘ ฉบับตามรัฐธรรมนูญใหม องคกรเหลานัน้มันตองยุบไปดวยซึ่งผมก็ไมเหน็ดวยวา

ทําไมแปลความอยางนัน้ เพราะเปนหนวยงานธุรการ ทกุอันเขาบอกจะใหมีสํานักงานตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ กฎหมายบัญญัติหมดนะครับ เดมิของสํานักงาน กกต. มันอยูในมาตรา ๒๕ ของกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึง่ผมเองไมไดรังเกียจอะไรที่อยูในนั้น แตพอมาแปล

กฎหมายแลว ถามนัยุบไป มนัหนวยงานธุรการตองยุบไป ผมก็ถามวาสาํนักงานเลขาธิการสภผูแทนราษฎร 

ตองยุบไปไหม เขาบอกก็ไมเห็นยุบ วันกอนบอกยุบไป ๓ วนั แลวถึงมีประกาศ คมช. ออกมา ซึง่เราบอก 

ถาหากวาหลกัการอยางนัน้ สํานักงานนี้จะตองอยูยนืยง ก็คือวามีพระราชบัญญัติออกมาเฉพาะ แลวก็ทาํ

หนาที่ตอไปไมใชกฎหมายประกอบ เพราะเจตนารมณไปแปลความวา กฎหมายประกอบตองยุบไปตาม 

รัฐธรรมนูญดวยนะครับ แตสํานักงานทั้งหลายทัง้ปวงเขาจะตองทําหนาที่ ใครจะไปใครจะมาอะไรก็แลวแต 

 เขายงัตองอยู ขาราชการมนัตองอยูตอเนือ่งจนถึง ๖๐ ป ๖๕ ป เพราะฉะนัน้การมสํีานักงานไมได

หมายความวาเปนอิสระ เปนเอกเทศ หรือจะไปแข็งขออะไรไมใช ทุกหนวยงานขณะนี้กําลังเตรียมยกราง 

อยูครับ ผมเองก็กาํลังเตรียมยกราง เพราะสภาที่ปรึกษาวาจะตองมีสํานักงานออกมา โดยมีพระราชบัญญัติ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
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เฉพาะนี้เชนเดยีวกนั และทุกหนวยงานเขากําลังเตรียมรางอยู ผมก็ไปเห็นวา กกต. กน็าจะทาํ เพราะวามี

หนาที่ตองศึกษาอันนี้ เพื่อจะไดไมตองไปสะดุดหยุดอยู เมื่อเวลามีเหตุคับขัน เหตุผลก็คือเทานัน้ละครับ 

  ประธาน  :  คืออยากเรียนถามนิดเดียวขณะนี้สถานภาพของพนักงานหรืออะไรตาง ๆ  

เปนขาราชการ เปนพนกังานของรัฐหรือเปลาอะไรตาง ๆ นะครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  กราบเรียนวาเดมิมันเปนรางกฎหมายฉบบัแรกขององคกร 

อิสระทั้งหลาย ก็ออกแบบมนัเสียประหลาดไปเลย เปนนติิบุคคล เปนเจาหนาที่ของรัฐ แลวในที่สุดก็

ออกแบบมาไมใชขาราชการ หนวยงานอืน่เขาออกแบบเปนขาราชการหมด แมแตศาลปกครอง ศาล

รัฐธรรมนูญ หรือ ป.ป.ช. มีอันเดียวครับที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ทนีี้มนัเสียหายอยางไรครับ ทุกคนกอ็ยากมา

เพราะบวก ๓๐ เปอรเซน็ต ของเงนิเดือน แลวก็มีสิทธิอยูถึง ๖๕ ป กด็ีใจกันใหญ แตปรากฏวาตองขาด 

สภาพจากการเปนขาราชการ ตองลาออก เพราะฉะนัน้เมื่อไมพอใจ กกต. จะยายกลับเขาก็ไมรับแลว 

จะโอนไปที่อ่ืนก็ไมใชขาราชการแลว อันนีค้ือปญหาขอเสีย  

  แลวประการที ่๒  ที่เปนนามธรรม ก็คือขอเครื่องราชอิสริยาภรณเขาไมให ยกรางระเบียบ 

ไปเขาบอกไมไดหรอก คุณได ๓๐ เปอรเซน็ตแลวไมใชขาราชการ แลวอานสิงสอันนี ้ ก็คือผมจะไปสมัคร 

องคกรอิสระ เขาบอกวาผมไมใชตําแหนงทางราชการ เขาถามคําเดียวประธานบอกวา เลขาธิการ กกต.  

เปนขาราชการหรือเปลา ดวยความปรารถนาดทีานตอบวาไมใช ผมก็เลยตกคุณสมบัติไป อันนีก้็ยงัไมรู 

ลูกผีลูกคนวา จะไปสมัครไดหรือเปลา จะหางานทาํไดหรือเปลา เพราะวาคุณสมบัตไิมใชขาราชการ  

ไมเทียบอธิบดีนี่แหละ ก็ไมรูไปเทียบกับอะไรเลขาธิการ มอียูอันเดียวนี่ครับ 

  นายสมเกยีรติ  วรดิษฐ  :  สมมุติวาถาไปยกพระราชบัญญัติข้ึนมาไมใชประกอบ 

ใหสํานักงานธรุการเปนสาํนกังานตาม พรบ.   แลวพนกังานเจาหนาทีข่อง กกต. จะใหเปนขาราชการ 

ตาม พรบ.   นีไ้ดไหมครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ได อยูที่จะเขียนวาจะใหเปนอะไรก็ไดครับ 

ประธาน  :  อันนี้ผมก็เลยหนักใจขอเสนออันนีว้า ตรงนีก้็เลยดูวาเราจะเสนออยางไร  

  นายสมเกยีรติ  วรดิษฐ  :  ผมเหน็ดวยนะครับ ขออนุญาตทานประธาน ทานมานิจนดิหนึง่ 

วามนัไมใชวาหนวยงานนี้จะเอาผลุบ ๆ โผล ๆ จะขึ้นอยูกับการที่วารัฐธรรมนูญหายไปก็ตองยุบไปตาม  

กฎหมายประกอบ เพราะมนัเปนหนวยงานที่เหมือนหนวยงานอื่น แลวงานตรงนี้ตราบใดที่ประเทศไทย 

มันตองยืนหยดัอยูในระบอบประชาธปิไตยมันตองมีเลือกตั้ง มนัก็จะตองมีหนวยงานนี้ไมใชวาผลบุ ๆ  

โผล ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญจะมีหรือไมมี ผมเห็นดวยนะครบั ก็นาจะเสนอไปได ตรงนี้ไมมีบทบัญญัตทิี่หาม 

ไมไดขัดรัฐธรรมนูญดวยครับ 
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วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                       จงถนอม ๕/๓ 

 

  ประธาน  :  ทานมานจิเปนอยางไร 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :    ก็พูดลําบาก คืออยางนี้ครับ มันจะไมเรียกกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญคงจะไมได รัฐธรรมนูญบอกแลววากฎหมายสํานกังาน กกต. มนัตองเปนกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ 

  นายสมเกยีรติ  วรดิษฐ  :  มนัมีเหมือนกันกฎหมายนี ้กฎหมายประกอบคือเกี่ยวกบัเร่ือง 

บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งมอียูแลว แตเราจะมี พรบ.  ตางหาก ซึง่ไมเกี่ยวเลย จะเสนอ 

เปน พรบ.  จัดตั้งคลาย ๆ ของศาลยุติธรรมอยางนัน้ จะเปนเรื่องงานธุรการ ไมเกีย่วกบับทบาทของ

คณะกรรมการ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :    นั่นละครับ อันนั้นก็จะเปนการแกหลักการของกฎหมาย  

แกหลักการกฎหมายหรืออะไรจะตองผากฎหมายออกมา ๒ ฉบับนะครับ กฎหมาย ๑ ให สนช.  

พิจารณาใน ๔๕ วนั ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว  อีกฉบับหนึง่เราแยกออกไปเลย แยกออกไปตางหากเลย  

ผมไมคอยแนใจวา กฎเกณฑเงื่อนเวลาอะไรที่กําหนดไวนะครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ ดูตัวอยางพระราชบัญญัติสํานักงาน 

ศาลรัฐธรรมนญูครับ ซึ่งพอเอาเปนแมแบบใชอยู เขามศีักดิ์และสิทธมิีฐานะเปนขาราชการ ผมคิดวา 

ไมขัดหลักการในการเสนอ เพราะกฎหมายประกอบจะเสนอก็เสนอไปนะครับ อันไหนที่มีความจําเปน

จะตองกาํหนดกฎหมายมา เราก็เรียกวาพระราชบัญญัติธรรมดา ซึ่งพนเงื่อนไขจากการที่จะตองหลุดไป 

ตามรัฐธรรมนญู ผมวาอันนีม้ันจําเปน และทุกสาํนกังานทัง้หลายทั้งปวงกจ็ะตองเอาแบบอยางอยางนี้  

ถาใครไปอุตริรางเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแลวก็ถอยหลังเขาคลองนะครับ 

  นายสมเกยีรติ  วรดิษฐ  :  ขอสนับสนนุทานวิจิตรนิดหนึง่วา ในรัฐธรรมนูญถาจําไมผิด 

จะบอกเลยวา ใหมีบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทาที่จําเปน อันนีเ้กี่ยวเรื่อง

องคกรสถาบนัธุรการของ กกต. มนัไมใชเปนเรื่องจาํเปน มนัก็ไมจาํเปนที่จะตองอยูในกฎหมายประกอบ 

อยาไปคิดวามนัเคยอยูในกฎหมายประกอบหนวยงานธุรการก็ตองเคยตอ เพราะวาเรื่องธุรการของ  

กกต. มันไมมคีวามจาํเปนในเรื่องวาตองเลือกตั้ง ผมก็คิดวาลองเสนอไปมันก็ดี เพียงแตวาขอใหทางฝาย 

อนุกรรมาธกิารคือทานวิจิตรเขียนเหตุผลใหมันชัดเจนหนอยวา มันไมไดทําใหขัดแยง แลวก็ไมไดเปนเรื่อง 

ขัดกับหลักการกฎหมายประกอบเลย เขียนตรงนี้ใหชัดเจนหนอย แลวผมคิดวานาเสนอนะครับ เพราะวา 

อยู ๆ จะใหหนวยงาน กกต. มนัโผลมาหนวยงานเดียวที่วาลมไปลุกมาตามรัฐธรรมนูญ ทั้งทีท่ี่อ่ืนเขาไมตอง  

ผมวาอนันี้ไมเห็นดวย 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                       จงถนอม ๕/๔ 

 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :    คืออยางนี้ทานประธานฟงเหตุฟงผลมันกน็าจะเปนไปอยางที่

คุณวิจิตรวา อยางที่คุณสมเกียรติวา กระบวนการในการจัดทํากฎหมายนีม้ันมีเวลาอยูไมกี่วนัจะทาํอยางไร 

แลวมันตองไปบอกกรรมาธกิารยกรางอันนีก้ฎหมายเกีย่วกับ กกต. ตองแยก ๒ ฉบับ ฉบับหนึง่วาดวย กกต. 

ฉบับหนึง่วาดวยสํานักงาน กกต. ไมใชหนาที่ยกรางแลว เวลามันจะทาํไดอยางไรครับ 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออนุญาตเรียนครบัทานประธาน คืออันนี้เขาใจวา 

ถาเราประสงคดีอยากจะทําตองเสนอเปน พรบ.  ตางหาก แลวเสนอหลังจากนี้ครับ ไมใชเสนอไปพรอมกัน

กับ ๓ ฉบับ เพราะวาถาเสนอไปพรอมกบั ๓ ฉบับ ผมเกรงวามันจะทาํใหเร่ืองเลก็มาทาํใหเร่ืองใหญ 

มีปญหา เพราะวาเรื่องใหญนี้มันถูกเงื่อนเวลาบงัคับอยูแลว วาตองออกมาใหไดภายใน ๔๕ วนั แลวถาขนื 

มี พรบ.  อ่ืนพวงเขามาอีกนีน่ะ มันจะทาํใหเสียการใหญ เพราะฉะนั้นถาจะเสนอ พรบ.  สํานกังาน กกต.  

ก็ใหเสนอมาภายหลงันะครับ แตวาถามาเสนอพวงเขามาดวยเปน ๔ ฉบับ ผมเกรงวามนัจะมีปญหาครับ 

ทานประธาน 

  ประธาน  :  เชิญทานวัชรา 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ คือวาพอจะออกกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มันตองยกเลิกฉบับเกา ตอนนี้พอยกเลิกฉบับเกา 

มันกย็กเลิกองคการสํานกังานไปดวย เพราะฉะนัน้จําเปนที่จะตองออกกฎหมายธรรมดาที่จะกอต้ัง

สํานักงานนี้ข้ึนมา ถาดูมาตรา ๒๓๕ นะครับ เขาใหเปนไปตาม ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ไมไดบอกวา 

ทั้งนี้เปนไปตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติครับ เพราะฉะนั้นผมเหน็วานาที่จะไดทาํกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาได พรอมกนักับที่ยกเลกิฉบับนั้นไปครับ 

  ประธาน  :  ครับ พอดีทานสดศรีจะขอไปขางนอกนิดหนึง่ ผมเลยขอพดูความเห็นนดิหนึง่

วา เร่ืองนี้อยางทีท่านพูด ออกอันนี้ไปมันตองยกเลกิกฎหมายเดิม กฎหมายเดิมก็คือที่มีสํานักงานอยูดวย 

มันตองยกเลิก ฉะนัน้อนันี้ถาจะไปแยกออกมาผาออกมามันจะวุนวาย ขณะนี้ผมวามนัก็คงตองออกไป 

ในรูปนี้ แตวาถาทาง กกต. ใหญทัง้หลายทานไปดูเองแลวทานเหน็ดวยวาควรจะมีสํานักงาน กกต. นี ้

แยกออกมาเปนกฎหมายอกีฉบับหนึง่ มันก็เปนเรื่องทีท่านสามารถไปดําเนนิการเสนอกฎหมายตางหากได 

โดยยกเลกิมาตรานี้ไปพรอม ๆ กับเสนอตั้งกฎหมายสํานกังานนั้น มนันาจะถกูตองกวานะครับ สวนอันนี ้

เปนเรื่องที่ทานไปวิเคราะหความถกูตองแลวดําเนนิการตอไป เพราะวาถาเราเสนอเขาไปตอนนี้จะมีปญหา 

อยางทีท่านวัชราพูดดวย ทานวรพจนจะพดูอะไรไหมครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมกําลังจะเรียนอยางเดยีวกันวา ถาหากวาจะแยก

พระราชบัญญตัิเปน ๒ ฉบับแลว จะแยกกนัเสนอเหน็วาจะไมได เพราะขณะที่ทานเสนอเฉพาะ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                       จงถนอม ๕/๕ 

 

พระราชบัญญตัิ กกต. ไป แลวไมมีสํานักงานมนัตัดสํานกังานออกไปแลว สํานักงานมันจะอยูไดอยางไร  

เพราะฉะนัน้จาํเปนตองเสนอพรอมกัน แตถาหากวาอกีวธิีหนึ่งอยางทีท่านประธานพูดก็คือวา เสนอไป 

อยางนี้ แลวกใ็ห กกต. ดาํเนินการในภายหลังนะครับ 

  ประธาน  :  ทานสดศรี 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  คือเร่ืองนี้นะคะในคณะอนุกรรมการก็มกีารพูดถึงเรื่องนี้ แลวมี 

การรางอยางที่วา พอเสร็จแลวดูแลวมันจะเปนไปไมได ก็เลยตัดออก ตัดออกก็เลยยงั 

  ประธาน  :  คือจะตองผานไปอยางนี้กอน แลวทานไปวิเคราะหความถกูตอง ซึง่อาจจะ 

เสนอในอนาคต  

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  คือตอนที่เสนอบอกวาให สนช. ทาํภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งเปนไป

ไมได ไปบังคับเขาไดอยางไรนะคะ คงเปนไปไมไดก็เลยตัดออกไปในสวนนี ้

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  คือจริง ๆ ผมก็เหน็ดวยนะวาควรจะมี พรบ.  เร่ือง

สํานักงาน กกต. ใหชัดเจน เพราะวามนัก็จะเปนประโยชน แตวาเกรงวาถาเสนอควบเขาไปกับ ๓ ฉบับนี้  

คือลําพัง ๓ ฉบับนี้ สนช. ทาํใหทัน ๔๕ วนันีก้็หืดขึ้นคอแบบสุด ๆ แลว แลวถายงัม ีพรบ.  พวงเขามาอีก  

ผมเกรงวาเดี๋ยวเสียการใหญ เดี๋ยว ๓ ฉบับนี้เกิดไมทนัไปดวยมนัจะรวนหมดครับ 

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ขอประทานโทษนะเหตุผลทีพู่ดคงจะฟงไมไดหรอก เพราะการ

เสนอกฎหมายมันมีสิทธทิี่จะเสนอ จะเสนอเมื่อไรเวลาใดก็ได ตามเหตุผลความจําเปน ถาเปนเรื่องเรงดวน 

ประธานก็บรรจุวาระเปนเรื่องดวน ถาเปนเรื่องการเงนิก็ใหนายกรัฐมนตรีเขารับรอง มันไมไดหมายความวา 

ถายืน่ไปแลวมันจะไปเสยีงานการใหญ เพราะแมแตสภาที่ปรึกษากจ็ําเปนตองเสนอ เราก็เรงรัดจะตอง 

ยกรางตองทาํเสนอเขาไปนะครับ ก็ไมเปนไร ถาเสนอไปอยางนี้จะทาํใหงานอ่ืนมนัตกไป สภา สนช. ม ี

หนาทีเ่สนอกฎหมาย พจิารณากฎหมายเราก็สงเขาไป ------------------------------------------------------------ 

 

                   - ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ    วีรพร ๖/๑ 

วันองัคารที ่ ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

สวนเขาจะรอคางไวยอนมาใหรัฐบาลไปพจิารณาเสนอควบคูกันไปสงให กกต. เสนอกฎหมาย 

มาประกบหรอือะไรนั้นเปนเรื่องเทคนิคในการพิจารณากฎหมาย มนัไมไดทําใหกฎหมายตกไป หรือวาอัน

อ่ืนลาชาไป อันไหนจําเปนเขาจะพิจารณา ๓ วาระรวดเขาก็พิจารณาไป อันไหนเห็นควรจะแปรญตัติ ไปยก

รางใหม อะไรใหมเขากท็าํไป ผมดูแลวกระบวนการเสนอกฎหมายไมไดมีปญหาอุปสรรค แตผมเสนอมานี้

ใหเปนจุดประกายไฟวา ๑. ตองเปลี่ยนสถานะพนักงานใหเปนขาราชการ  ๒. การบริหารจัดการจะตอง

คลองตัวมากกวานี้ แลวการดําเนินงานตาง ๆ เพราะเปนงานใหญ  แลวประการที่ ๓ ก็อยางขอกฎหมายวา

มันอาจจะตกไปถารัฐธรรมนญูนี้มันถูกยกเลิกไป ซึ่งมนัไมใชเหตุนะครับ อันนี้เปนการพัฒนากฎหมายที่ผม

เสนอ สวนรายละเอียดสาระนี่ผมไมไดติดใจเลยวามันจะเปนอะไรอยางไร 

  ประธาน  :  ผมคิดวาจุดประกายคงไดจุดแลว ทานสดศรีคงรับไปดําเนินการ 

ตอนะครับ ผานมาทีท่ะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้นะครับ อันนี้เชิญอีกครั้งหนึ่งครบัทาน 

รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ คือทะเบยีนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนี ่

อันนีก้็คงไมมนี้ําหนกัอะไรครับ เพราะวาทางสาํนักทะเบยีนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

ก็คงอยากทาํอยูอยางเดิม ปละ ๑๐ กวาลานบาทโดยไมตองลงทุนทาํอะไรนะครับ เขาก็ไดอยู  

เขาคงไมอยากจะเปลี่ยนระบบหรอก แตวาทีน่ําเสนอไปก็เพื่อใหเหน็วาระบบของเราอันไหน 

ควรจะประหยดังบประมาณไดก็ควรจะประหยัดนะครับ คณะของเรากเ็สนอไป ทนีีว้าเราจะใชหลักการให

ลงทะเบียนผูมสิีทธิเลอืกตัง้ บานเราก็ใชทะเบียนราษฎรเปนหลกั ก็เลยเอาทะเบียนนี้มา ถาจะใช

ตางประเทศทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง คนไมรูกฎหมาย ชาวไร ชาวนา ชาวบานนอก  

ชนบทนี่ใหเขามาลงทะเบยีนเพื่อมาใชสิทธเิลือกตั้งนีเ่ขาไมลงหรอก จางเขายงัไมคอยจะมาลง 

เลยนะครับ เพราะฉะนัน้อนันี้ผมก็คิดวาเปนสวนหนึง่ในการที่ถาหากวาเปนไปไดก็ควรจะปรับปรุงเสียใน

กฎหมายนี ้ในเร่ืองทะเบยีนผูมีสิทธิเลือกตั้งกับทะเบียนราษฎรนีน่ะครับ ในมาตรา 

เร่ืองทะเบยีนอยูในหมวดผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเรื่องอาํนาจหนาทีก่รรมการ กรรมการการเลือกตั้ง  

ในเรื่องจัดทาํทะเบยีนรายชือ่ อยูในมาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีทะเบยีนรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้งจากหลักฐานทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยทะเบยีนราษฎร แยกเปนรายจังหวัดไวเปนประจํา 

อันนี้ละครับ ทีว่าปละ ๑๐ กวาลานบาททีต่องเสียไป ทนีี้เหตุผลก็คือวา 

ทางคณะตรวจรางรัฐธรรมนูญซึ่งเราเคยทําหนาที่อยูก็เห็นวาทะเบยีนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

ไมคอยเปนประโยชนนกั เพราะเมื่อมกีารเลอืกตั้งแตละครั้งในกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.  

ก็กําหนดใหทาํบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหมทุกครั้ง  โดยถือเอาตนเดือนมกราคมของทุกป 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ    วีรพร ๖/๒ 
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อะไรอยางนี้นะครับ โดยมอบหมายใหสํานักงานทะเบียนอําเภอ แลวก็ทะเบียนทองถิ่นดําเนนิการ เขาก็คิด

เราชื่อละ ๕๐ สตางคนะครับ นอกจากนี้การปรับปรุงใหทะเบยีนมีความถูกตองทันสมัยตองใชเงินมาก 

ประชาชนไมสนใจในการตรวจสอบรายชื่อจึงควรยกเลิกมาตรานีเ้สีย และใหกรมการปกครองรับผิดชอบ 

ในการจัดทําเพื่อใหมีผูมีสวนไดเสียตรวจสอบก็พอ คือไมคอยสําคัญเทาไรถาจะทาํอยางเดมินะครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมขออนุญาตทานประธานนดิหนึง่หารือทานวิจิตร  

ทานประธานอนุกรรมาธกิารหนอยวา มาตรานี้เปนมาตราที่วางกรอบใหเปนหนาที่กรรมการตองใหมี

ทะเบยีนรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตวาในวรรคสามก็บอกวา ใหกรรมการเลือกตั้งมอบหมายใหนายทะเบยีน

เปนผูดาํเนนิการแทนได ซึง่ตอนนี้เราก็ไดมอบหมายจะใหตางตอบแทน จางเขาปละ ๑๐ ลานบาท ซึ่งปละ 

๑๐ ลานบาทที่วานี ้มนัไมไดบัญญัติอยูในกฎหมายวาตองใหเงนิตอบแทน แตวาในทางปฏิบัติมนัเปน

ขอตกลงที่ กกต. จะไปใชเขาฟรีไมได ซึ่งตรงนี้ผมกําลงัมองวาสมมุติวาทานไปเขียนวา ใหเปนหนาที่ของ

กระทรวงมหาดไทย จะหนวยไหนก็ตามทาํนี ่การทํานี้เขาคงตองไปของบประมาณของราชการเชนกัน กกต. 

ก็ของบประมาณของราชการเชนกนั ก็คือ อบต. ไปใสกระเปาขวาแลวก็โยนมากระเปาซาย ผมก็คิดวา

รัฐบาลใหก็คือเขากระเปาซาย มนัก็คลาย ๆ กันนั่นแหละ ทนีี้ประเด็นอยูที่วาภารกิจอันนี ้กกต. เปนผู 

ทําหนาทีทุ่กอยางอยูกับการเลือกตั้งก็เลยจะยกหนาทีเ่ร่ืองการทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งให กกต. มนัก็

นาจะเหมาะสม สวน กกต. ไปตกลงใหทางมหาดไทยทาํ แลวเอาสตางคบางสวนซึง่ กกต. ไดจากรัฐบาล 

มาใหเขามันกถ็ูกอยูแลว เพราะถึงแมทานจะโยนไปใหเขาโดยตรงเขากต็องขอเงินรัฐบาลอยูดี มนัก็ไมได

เปลี่ยนอะไรเลย เงนิตัวนี้อยางไรเขาก็ตองไดจากรัฐบาล จะโดยผานมอื กกต. หรือไมผานก็ตาม ผมก็คิดวา

ตรงนี้อยางไรก็ตองทาํ คือถงึแมทานจะใหเขาทาํโดยหนาที่เขาก็ตองใชเงินเหมือนกนั 

     รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ คือหลักการทํากเ็รียกวิน ๆ ทัง้คู  

พอเงนิผานมือ กกต. ก็จะเอาไปสวนไหน อันนี้จริง ๆ  

นายวรพจน วงศสงา  :  ทานประธานครับ คืออยางทีพู่ดกันแลวหัวเราะนี่ละครับ  

คือทางฝายกระทรวงมหาดไทยเขาถือวาไมใชหนาที่ที่เขาตองทาํ หนาที่ กกต. คุณตองเอาเงินมาใหผม แลว

เรียกก็เรียกแพงดวย แตถากําหนดวาเปนหนาที่ของเขา เขาก็จัดสรรงบประมาณทาํ แลวเขามหีนาที่ตองทํา

ประจําอยูแลวความจริง เขามีหนาที่ตองทาํประจําอยูแลว งบประมาณเกากม็ี เพียงแตวาวัตถปุระสงคของ

เขาอยางหนึ่งคือทําทะเบียนราษฎร แตของอันนี้เปนทะเบียนผูมีสิทธเิลือกตั้ง กม็อบใหไปเลยอันเดียว  

เขาก็แยกบัญชีอยูตรงนัน้มนัก็เสร็จแลว เขาจะคิดเทาไรมันก็อยูในเนื้อของเขา ทางนีก้็อยาไปเก็บตงทางนี้  

นี่เก็บตงทางนี ้ทางโนนเอากาํไรรัฐเสีย ๒ ตอครับ   
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  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมขออนุญาตทีป่ระชุมนิดหนึง่ คือระบบงานของ 

กระทรวงมหาดไทยนี่จะโดยวารับจางรัฐบาลสายตรง กค็ือกฎหมายกาํหนดหนาที่โดยตรง หรือจะรับจาง 

กกต. เงนิรัฐบาลผานมือ กกต. ก็ตาม แตมนัเปนระบบการใชเงินของราชการ มนัจะตองมีทีม่าที่ไปในการ 

ใชเงิน ตองมกีารประมาณ ตองมีการคํานวณวาคุณทาํนี่เหมาะสมถกูตองราคานี้ ไมใชเปนบริษทัเอกชน 

ที่จะมารับจางโดยอําเภอใจ เพราะฉะนัน้แลวไมวาหนวยงานมหาดไทยในการจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งจะทําโดยหนาที่กฎหมาย หรือจะทําโดยวา กกต. เปนคนตกลงนีน่ะครับ มนัก็ตองทําอยูบนเงื่อนไข

ของการทีว่าตองทาํวาราคาโดยชอบธรรม ไมใชเปนบริษทัทีว่าจะมานัง่กําหนดราคาเองครับ 

  ประธาน  :  เชญิทานวัชรา 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  เรียนทานประธานครับ คือมันมี ๒ อยางนะครับ ทะเบยีนกับ

บัญชี ส่ิงที่เราตองการจริง ๆ เราเอามาใชคอืบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพราะใชในการเลือกตั้งหรือ 

ลงประชามต ิสวนทะเบยีนนี้เปนเรื่องของการ Update แลวหนาที่ในการ Update นี้เราไมมหีนาที่เกีย่วกับ

การแจงเกิด ยายเขา ยายออก แจงตายนีเ่ราไมมีหนาที่ตองไปเกี่ยวเลย แตเราจําเปนจะตองใชมนัเวลา 

ทําบัญช ีเพราะฉะนัน้อันนี้ผมวาไมใชเร่ืองที่เปนสาระอะไรเลย ปลอยมนัไปเถอะครับ 

  ประธาน  :  โอ.เค. นะครับ ฉะนัน้ปลอยไปก็เปนเรื่องสุดทายของนีน่ะครับ ขอ ๗ เร่ือง

องคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง อันนีส้รุปงาย ๆ ทานอยากจะใหเปนอะไรครับ ใหเปนการสงัเกตการณ

ใชไหม ไมใชการตรวจสอบใชไหมครับ มาตราอะไรขอแรก  

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  มาตรา ๒๑ องคกรเอกชนใดที่ประสงคจะชวยเหลือกับ

หนวยงานของคณะกรรมการเลือกตั้งในการตรวจสอบการเลือกตั้งใหยื่นขอตอกรรมการการเลือกตั้ง  

เมื่อเหน็วาผูยืน่ขอมีความเปนกลางก็จบ หลักก็คือวาองคกรเอกชนทั้งหลายทัง้ปวงนี้เมื่อต้ังเปนองคกร 

แลวจะมาทําเกี่ยวของกับการเลือกตั้งตองมาจดทะเบียนผาน กกต. นะครับ กกต. สมัยผมอยูก็ม ี๒๒๔ 

องคกร PNET องคกรกลางกพ็ยายามจะเปนแมงานใหญที่จะรวบหัวรวบหางงบประมาณทัง้หมด ๗๐ – ๘๐ 

ลานบาท ขอใหผานเขากจ็ะเก็บตงอีกเหมอืนกนั มนัก็เปนอยางนั้นนะครับ ทีนีห้ลักการก็คืออยางนี ้หลักการ

มี ๒ อยางนะครับ  หลักการขององคกรเอกชนก็คือ รวมสังเกตการณการเลือกตั้งกับตรวจสอบการเลือกตั้ง 

ทีนีก้ารตรวจสอบการเลือกตัง้ก็มกีารรองเรยีนอะไรผานองคกรเอกชนมา กกต. ก็บอกวาไมมีคุณภาพ  

เอาคนมาไมมคีุณภาพ ไมมหีลักฐาน ไมมอีะไร รวบรวมไมเปนอะไร กบ็อกวามันนาจะใหสังเกตการณ 

การเลือกตั้งอยางเดียว คือดูเบาะแส ดูวากรรมการประจําหนวย กรรมการประจําเขตหรือจังหวัดนั้นมนัจะ

ทุจริต เอนเอียงหรือไม หรือวาดูผูสมัครรับเลือกตั้งอะไรทัง้หลายทั้งปวงนี้ คือหนาที่มนั ๒ อยางแลวก็จะตอง

มาใชเงนิ อันนีก้็ใชเงนิเยอะเกือบ ๑๐๐ ลานบาทนะครับ องคกรเอกชนนี่ แลวสมัยหนึง่ก็มาใหความสําคัญ 

๑๐๐ กวาลานบาทนี้ขอมาแตไมใหองคกรเอกชนกย็ักไวเสียอีก ปญหาคือเงนิมันผานใครไมไดเลย ทนีี้ทาง 
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คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญพอดกี็ไปรูมาก็พยายามจะมาปรบัปรุงอะไรครับ ก็มีขอสังเกตไปวาเมื่อ

เขาไมยอมไมรับรองในคุณภาพซึ่งจริง ๆ ก็ไมคอยมีคุณภาพนีก่็จะใหเขาแคสังเกตการเลือกตั้ง มันจะได 

ไมขัดตอกฎหมายจะไดไหม 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตทานวิจิตร 

คือถาทานดูมาตรา ๒๑ นี่ในเรื่ององคกรเอกชน ในวรรคสุดทายคือวรรคสามนี่ เขาบอกวาหลักเกณฑที่จะให

องคกรเอกชนในการดูแลตรวจสอบการเลอืกตั้งและรายงานใหเปนไปตามระเบียบที ่กกต. กาํหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตรงนี้ผมกาํลังคิดวา กกต. สามารถกาํหนดหลักเกณฑหนาที่องคกรไดหลาย

อยาง จะเปนดูแล จะเปนตรวจสอบ จะเปนสังเกตการจะเปนรายงานนี้มนัอยูที่ กกต. จะเลือกใช แลวจะใช

องคกรเอกชนที่มาขึน้ทะเบยีนองคกรใดก็ได แลวแตละองคกรจะทาํคนละหนาทีก่็ได ทําหนาที่เพยีงบางสวน

ก็ได อยูที ่กกต. จะมอบหมายเปนครั้ง ๆ ในการเลือกตัง้ อันนี้ผมเหน็วามนันาจะอยูครอบคลุมอยูแลว 

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  คอืหลักตามกฎหมายตองตรวจสอบการเลือกตั้ง 

ถาหากวาเราจะไปใชอยางอื่นมันก็ขัดตอกฎหมายนี ้ 

  ประธาน  :  ขอโทษท ีหนาทีต่รวจสอบการเลือกตั้งเปนหนาที่ของ กกต. หรือเปลา 

คือตรงนี้ผมกาํลังสงสัย เพราะผมก็ไปคนกฎหมายนีน่ะครับ ทีนี้ประโยคแรก องคกรเอกชนใดมีความ

ประสงคจะชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  

การตรวจสอบการเลือกตั้งนี่เปนหนาที่ กกต. ใชไหม ขอแรก ฉะนัน้เขาจะชวยเขาตองชวย กกต. ในการ

ตรวจสอบ แตตัวเขาเองเขามาทาํอะไร ตัวเขาเองเขามาทําอะไรคงจะสามารถปฏิบตัิงาน ตรงนี้ถาทาน

อยากจะชัด อยากจะเคลียรวาไมใชเขามาตรวจสอบเองแลวทานนาจะเขียนตรงนี้ คอืเวลาเราเสนอแนะ 

ไปยังกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญมนัควรจะตองเคลียรวาเปนอยางไร ทานอาจจะเขยีนลงมาเลยวาขาจะมา

ทําอยางนี้เขาจะตองยืน่คําขอทําอะไร ตรงที่วา ยืน่คําขอตอ นี้ ยื่นคําขอทําอะไร ยืน่คําขอมาสังเกตการณ 

มาอะไรตออะไรหรือเปลา ผมไมแนใจในเจตนาของทาน แลวก็ในวรรคสองที่บอกวา กรรมการมอํีานาจ

แตงตั้งผูแทนที่ไดรับรองเพือ่ชวยดูแลตรวจสอบ ตรงนีท้านจะเขียนอะไร ทานจะใหเขามาดูแลตรวจสอบ 

หรือวาทานจะใหเขาเขามาสงัเกตการณ หรืออะไรพวกนีผ้มไมรูนะครับ คือผมก็ไมคุนเคย แตใจผมวา 

ถาทานอยากจะใหอะไร ดูตรงนี้ใหละเอียดแลวก็เสนอถอยคําในกฎหมาย เพราะไมอยางนัน้ไปยกราง

รัฐธรรมนูญเขาไมรูจะทาํอะไรเหมือนกนั  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมหารือทานประธานวาตรงวรรคสอง ผมแยกไดวาหนาที ่

ที่ กกต. จะมอบใหผูแทนทาํมีดูแลตรวจสอบรายงาน คําวา ดูแล กับ สังเกตการณ ผมวามนัอยูดวยกนัได 

ถาหมายถึงสงัเกตการณ กับ ดูแล ก็เหมือนกนั เพราะฉะนัน้มันใชไดอยูแลว ลวก็การเลือกตั้งแตละครั้ง 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ    วีรพร ๖/๕ 

วันองัคารที ่ ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

เขาบอกวาในแตละครั้งเงินอยูที่ กกต. ซึ่งมีอํานาจใหดูแล ใหตรวจสอบและรายงานนี่จะมอบใหองคกร

เอกชนองคกรใดทําทัง้หมดก็ได ทําบางสวนก็ได อยางเมื่อสักครูนี้ที่บอกวาอยากจะใหแคสังเกตการณ 

สมมติวาอนันีผ้มไมตองการใหคุณตรวจสอบแลว ใหคณุแคสังเกตการณ ก็บอกวาคราวนี้มอบคุณ 

แคสังเกตการณก็ได  

 

      - ๗/๑ 
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  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขออนุญาต กราบเรียนทานประธานครับ คือวาหนาที ่

ตามทีก่ฎหมายเขียน ชวยเหลือเปนผูชวยเหลือในการตรวจสอบ แตตอนนี้คาํวา สังเกตการณ  

คือการทํางานจริง ๆ คือทาํโดยวิธีสังเกตการณการเลือกตั้ง อันนี้คือการปฏิบัติจริง แตวาเพื่อประโยชน 

ในการชวยเหลือตรวจสอบ 

  ประธาน  :  สรุปแลวไมตองเสนอแกอะไรใชไหม หรืออยางไร คืออันนีข้อความก็ดีอยูแลว 

หรือวาตองแกไขอะไรในมาตรา ๒๑ นอกจากทานจะแกเพิ่มเติมอยางไรใหชัดถาอยางนัน้ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  คือระเบียบหลกัเกณฑที่เขาออกมาก็คลุมไปเลยมอบหมายวา 

องคกรเอกชนเขามารวมตรวจสอบกับ กกต. โดย ๑. เร่ืองรับแจงเบาะแส รับแจงขอมูลเหตุการณตาง ๆ  

แลวก็รับแจงเหตุ ไปชวยเหลือตรวจสอบ ทีนี้มนัก็คลมุไปหมดเลย คราวนี้ทีท่ํามากค็ือวา ถาเขียนอยางนี้  

กกต. ก็ไปหลบไมใชเสียอีก อางวาไมมีคณุภาพ ไมจาํเปน กท็ะเลาะกันอยูนะครับ พลเอก สายหยุดก็

ทะเลาะกนัอยูที่ไปขอเงินเขาไมใหนีน่ะครับ ปญหาก็คือการตีความตามกฎหมายนี ่เมือ่อางวาตรวจสอบ 

การเลือกตั้ง ไมมีคุณภาพก็ไมตองตรวจสอบ แตขณะเดียวกันรัฐธรรมนญูก็กําหนดใหองคกรเอกชนมารวม 

กับ กกต. รัฐธรรมนูญกําหนดอยูเลย เพราะฉะนัน้เมื่อมอีงคกรเอกชนจะตองมารวมตรวจสอบดวยแลว 

เพราะคาํรัฐธรรมนูญอันนี้เปนเหตุใหตองจดัสรรเงินใหนะครับ  

  ประธาน  :  ชวยดูหนอยนะครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  คราวนีถ้าเขียนไปไมชัดเจนมนัก็เลยหลบกนัหลบกนัมา 

อยางที่ผานมานีน่ะครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ถาทานประธานใหดูแมบทรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๖ (๘) 

สงเสริมและสนับสนนุหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ อันนี้ไมเกีย่ว  

หรือราชการสวนทองถิ่น อันนี้ไมเกี่ยว สนบัสนุนองคกรเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชนเกีย่วกับ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ๒ อยาง 

  ประธาน  :  ไมมีในรัฐธรรมนูญ 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ทานประธานครับ โดยหลักการมีสวนรวมภาคเอกชน

โดยเฉพาะอยางยิง่การตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึง่ของเดมิเขามนีะครับ เพราะฉะนั้นการมีสวนรวม 

ในการสงัเกตการณมันก็จะมีปญหาครั้งหนึ่ง 

  ประธาน  :  ทานมานจิมีมาตรา ๒๓๖ วรรคทายนะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคการเอกชน ไมใช องคกร ครับ เพือ่ปฏิบัติหนาที ่

ตามที่มอบหมาย 
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  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คือการมอบหมายใหคนอื่นไปทําอะไร ถาไมใชราชการ 

มันก็ลําบากเหมือนกัน ถาไปมอบหมายใหทาํ 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ผมวาตนฉบับเขาเขียนมาดแีลวไมตองแก เหตุผลที่ไมตองแก 

เพราะวาครั้งหนึ่งมกีารตรวจสอบการเลือกตั้งออกระเบียบไปแลว แตตอมากรรมาการ กกต. ชุด ๒ บอก 

ใหสังเกตการณอยางเดยีว ก็ยิ่งมีปญหา มีปญหาเที่ยวที่แลว เพราะวาเอกชนคําวา ไมมีคุณภาพ เอาสวน

นอยมาอธิบาย สวนใหญกม็ีคุณภาพ อยางสมาคมของหลายสมาคม สังเกตการณแลวเขามีระเบยีบ 

ทั้งสงัเกตการณ และตรวจสอบการเลือกตัง้ เขามีอยูแลวครับ 

  ประธาน  :  ครับ เชิญครับ ถาอยางนั้นกค็งไวตามนี้นะครับ ในเรื่องของเลือกตั้งอนันี้ กกต. 

มีอะไรเพิ่มเตมิไหมครับ ถาไมมีเราจะไดไปเร่ืองพรรคการเมือง เชิญทานวรพจนครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ พระราชบัญญัติพรรคการเมืองนี้

กระผมอยากจะขอเทาความไปถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญกอน เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี ้

เทาที่พูดกันกค็ืออะไรซึ่งมีดีอยูแลวในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้นก็ใหคงไว อะไรที่บกพรองก็แกไขเพิม่เติม 

ใหดีข้ึน สําหรบัเร่ืองพรรคการเมืองนี้ มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๕๐ ไดเขียนถอยคําเหมือนกนั 

กับ ป ๒๕๔๐ หมดทกุประการ และไดบันทึกเจตนารมณไววา เจตนารมณเพื่อประกันเสรีภาพในการตัง้ 

พรรคการเมือง ประชาชนคนไทยยอมมีสิทธิมีเสรีภาพในการรวมกลุมจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อสราง

เจตนารมณทางการเมือง ตามวถิีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ กรรมการบริหารของพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมือง 

จะตองไมถูกครอบงํา หรือถกูบังคับใหออกจากพรรคไดโดยงาย จงึใหสิทธิในการฟองรองตอศาล

รัฐธรรมนูญ  หมายเหต ุ

  ๑. คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

  ๒. หลักการดังกลาวนีม้ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศกัราช ๒๔๘๙ เปนครั้งแรก   

  อันนี้คือบันทกึเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึง่ผมไดมาจากบันทกึเจตนารมณครับ 

เมื่อเจตนารมณเร่ืองพรรคการเมืองนี้คงเดมิ เหมือนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ผมก็อยากจะ 

เทาความไปถงึเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ วาเปนอยางไร กอนที่เราจะมีรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  

นั้นกฎหมายพรรคการเมืองกาํหนดใหการตั้งพรรคการเมอืงนัน้กระทําไดโดยยาก คือตองมีสมาชิกจํานวน

มาก ตั้งเสร็จแลวจะตองสงสมาชิกลงสมัครจนเต็ม ถาไมสงก็ยุบพรรคการเมือง ตอมาก็ลดลงมาใหสง ๕๐ 

เปอรเซ็นต ถาไมสงก็ยุบพรรคการเมืองนั้น หรือเมื่อสงแลวสมัครรับเลือกตั้งไมได ก็ตองยุบพรรคการเมือง 
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ผลที่เกิดขึ้น พรรคการเมืองเล็กนอยทั้งหลายจงึลมหายตายจากไปหมด คงเหลือแตพรรคการเมอืง 

ซึ่งมทีุนทรัพยมาก จึงกลายเปนระบบทีเ่ราเรียกวา ธนาธปิไตย คือพรรคการเมืองนายทนุเทานัน้ทีย่ังคง

รักษาสภาพอยูได ป ๒๕๔๐ เราจึงรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐  

ก็ปรากฎชัดเจนอยูในมาตรา ๓๒๘ ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ คือ  

  ๑.  การจัดตั้งพรรคการเมือง อยางนอยใหกระทําไดโดยบุคคลตั้งแต ๑๕ คนขึ้นไป  

และใหจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบยีนพรรคการเมือง นั่นหมายความวา แทนที่จะตองไป 

ขออนุญาตจดทะเบยีนกบักระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกจ็ะใหเจาหนาที่ตรวจสอบ  

แลวเจาหนาทีน่ั้นบางทีก็เสมยีนกระทรวงมหาดไทยเล็ก ๆ มาตรวจสอบผูซึ่งรวมตัวกนัจัดตั้งพรรคการเมือง

ข้ึนมาบรหิารประเทศ จะอนญุาต จะไมอนญุาตขึน้อยูกับความปรานีของเสมยีนเลก็ ๆ เหลานัน้ เราจงึบอกวา 

ตอไปเจาของประเทศที่จะตัง้พรรคการเมอืงขึ้นมาบริหารประเทศนี้ไมสมควรจะตองไปขออนุญาต 

กับเจาหนาที่เล็ก ๆ นอย ๆ เหลานั้น เพยีงแตไปจดแจงวาฉัน ๑๕ คนนีจ้ะตั้งพรรคการเมือง มนีโยบาย

อยางไร แลวนายทะเบียนกม็ีหนาที่บันทึกลงไปในทะเบยีนวา กลุมบุคคลกลุมนี้มาขอจดแจงจัดตั้ง 

พรรคการเมือง ครับนี่คือเจตนารมณขอแรก 

  ๒.  การเลกิพรรคการเมือง มิใหนาํเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง 

หรือเหตุที่ไมมสีมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง  

นี่คือเปนเจตนารมณขอที่ ๒  

อันนี้คือเจตนารมณสําคัญซึ่งรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ก็ยนืยนัวาคงหลกัการตามเดิม แตวา 

เมื่อมาดูรางพระราชบัญญัติพรรคการเมืองซึ่งยกรางมานี้ ก็ปรากฏวาไดเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการที่วานี ้

แทบจะสิ้นเชิง  

  ขอแรก เร่ืองการจดจัดตั้งพรรคการเมืองนัน้ก็ใชคําวา ตองจดทะเบียน แทน การจดแจง  

ในมาตรา ๔ เร่ิมตนนะครับ พรรคการเมืองนัน้จะตองจดทะเบยีนตอนายทะเบียน  ไมใช จดแจง  

  ตอไปวิธีการจดัตั้ง มาตรา ๘ ก็กาํหนดหลักการตาง ๆ ๑๕ คนนี้ไมใชผูจดแจงจัดตั้ง 

พรรคการเมือง กลายเปนคณะผูริเร่ิมจัดตั้งเทานัน้ จะตองไปดําเนนิการรางคําขอจดแจงตาง ๆ  

มีรายละเอยีดตาง ๆ อีกมากมายยืน่ตอนายทะเบียน เมือ่นายทะเบียนพิจารณาแลวอนุญาตวา ทีคุ่ณขอมา

ถูกตองตามทีฉั่นวางระเบยีบไว จึงใหไปประกาศเชิญชวนสมาชกิ หาสมาชิกใหได ๕,๐๐๐ คน แลวกําหนด

สมาชิกนี้นอกจาก ๕,๐๐๐ คนแลว กย็ังตองกระจายอยูใน ๘ กลุมจงัหวัด กลุมจงัหวัดละอยางนอย  

๒ จังหวัดในแตละกลุม จากจังหวัดนัน้ ๕๐ คนเปนอยางนอย จงึจะมายื่นขอจดทะเบียนได ตั้งแตมาตรา ๘ 

ไปเร่ือยจนกระทั่งถึงมาตรา ๒๖ จึงจะลงเอยวาจดทะเบยีนพรรคการเมืองได  และนอกจากนั้นก็ยงัใส 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
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รายละเอียดตาง ๆ ขอบังคับพรรคการเมือง จะตองมีอยางที่นามหัศจรรยอยูมาก เปนตนวา พรรคการเมือง

นั้น กรรมการพรรคการเมืองดํารงตําแหนงไดวาระละไมเกิน ๔ ป และใหดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน  

๒ วาระ นี่สมาชิกพรรคการเมืองนะครับ ไมใชประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากําหนดไวอยางนัน้ แลว

นอกจากนัน้ลกัษณะทีจ่ะยบุพรรคก็มีอีกมากมาย ตั้งแตมาตรา ๘ เปนตนไป เพราะฉะนัน้ตั้งแตการจัดตั้ง 

ซึ่งยากเยน็แสนเข็ญนี้มนัจงึไมตรงกับเจตนารมณซึง่เราวางไวเมื่อป ๒๕๔๐  

เพราะฉะนัน้จะพูดวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นี้ รักษาไวคงเดิมตาม

เจตนารมณของ ป ๒๕๔๐ ก็คงจะไมได ถาหากยนืยนัจะรางกฎหมายพรรคการเมืองออกมาในลักษณะนี ้ 

ก็จะตองประกาศใหมวาเจตนารมณของ ๒๕๕๐ นัน้ไมตองการทีจ่ะใหประชาชนไทยเขาถงึการเมอืงได

โดยงาย ตองการที่จะจาํกัดไมใหพวกกระจอกงอกงอยเขามาสูวงการเมือง ใหมีแตเศรษฐีนายทนุเทานั้นจงึ

จะจัดตั้งพรรคการเมืองได กต็องประกาศไปอยางนัน้ นอกจากนัน้ก็เปนรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ซึง่ทางเรา 

ก็ไดมีขอสังเกตไวตั้งแตมาตราตาง ๆ เปนตนวา เร่ืองการหาทนุของพรรคการเมือง ซึง่เปนถอยคําเล็ก ๆ  

นอย ๆ เร่ืองการจัดสรรเงินอดุหนนุตาง ๆ อยากจะขอกราบเรียนโดยหลักการใหญ ๆ วา การตั้งพรรค

การเมืองนัน้ ถาหากยนืยนัวาเจตนารมณของรัฐธรรมนญูฉบับนี้ยงัคงเดิมเหมือนเจตนารมณของ ป ๒๕๔๐  

แลวควรจะใหตั้งพรรคการเมืองไดงาย สวนการจัดสรรเงนิอุดหนุนพรรคการเมืองนั้น ใหมีระเบยีบที่รัดกุม 

เขมขนอันนี้ไมมีใครตอวาไดนะครับ  

  การเลิกพรรคการเมือง ยุบพรรคการเมืองนัน้ เปนอุกฤษฏโทษ ถาเปรียบเทียบกับโทษ 

ของบุคคลธรรมดาก็คือโทษประหารชวีิต โทษประหารชีวตินั้นควรจะมสํีาหรับอุกฤษณฏโทษขั้นวิกฤต

เทานัน้ ไมใชวาใชโทษประหารชีวิตพร่ําเพรื่อไปหมด ลักทรัพย รับของโจรมโนสาเรประหารชีวิตหมด ไมควร

จะเปนอยางนัน้ สงบัญชีไมทันประหารชวีติอะไรอยางนี-้----------------------------------------------------------- 

 

- ๘/๑ 

 

   

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ    วีรพร ๘/๑ 
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การแบงขั้นตอนโทษของพรรคการเมืองนั้นควรจะมีลดหลั่นตามโทษานุโทษ โทษหนกัก็ลงหนกัโทษนอย 

ก็ลงนอย ปรับเปนงดเงนิอุดหนนุอะไรก็วาไป ไมใชเอะอะยุบพรรค เอะอะยุบพรรค นนี้คือถาหากเปนอยางนี้

มันก็เทากับแสดงเจตนารมณวาไมตองการใหมพีรรคการเมืองเหลืออยูในประเทศไทย แลวใครจะมาบริหาร

ประเทศ ตกลงจะมีแตกลุมคนกลุมใดกลุมหนึง่เทานัน้หรืออยางไร นอกจากนั้นในบทบัญญัติบางบท  

เปนตนวามาตรา ๘๑ (๑/๑) อันนี้บัญญัติไววากระทาํการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส. และการไดมาซึ่ง ส.ว. หรือระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผลให

การเลือกตั้งมไิดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันนีก้็เปนเหตุใหยุบพรรค คํากลาวนี้กวางเหลือเกิน  

กระทาํผิดนี่ความจรงิโทษของการกระทาํผิดพระราชบญัญัติพระราชบัญญัติเลือกตั้งอยางนี ้มนัมีอยูแลว 

ในพระราชบญัญัติเลือกตั้งก็เปนโทษลงสาํหรับบุคคลผูเกี่ยวของ ผูกระทําความผิด แตอันนี้มาเขียนไวเปน

เหตุสําหรับจะยุบพรรคอีกเหมือนกนั ถาหากวาบุคลากรของพรรคใดพรรคหนึ่งกระทาํความผิดตาม

พระราชบัญญตัิเลือกตั้งแมเพียงเล็กนอยซึง่เขาไดรับโทษนั้นไปแลวก็สามารถจะมายบุพรรคไดเชนเดียวกนั 

อยางนี้เปนตน ตอไปมาตรา ๘๔ อันนี้เขียนในกรณีทีพ่รรคการเมืองถูกยุบไป เพราะมาตรา ๗๖ มาตรา ๘๑ 

ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคที่ตองถูกยบุไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม หรือเปน

กรรมการ โอ.เค. อันนี้กว็าไป แตวามีอีกคําหนึง่ ดาํเนนิกจิการทางการเมืองใดอีกไมได ตรงนี้ก็เปน 

ที่นาสงสยัวามันจะเปนการออกกฎหมายเพื่อบังคับเจาะจงเพื่อบางกรณีหรือไม ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 

๒๙ ซึ่งวา การจํากัดสิทธิใด ๆ ของประชาชนนัน้จะตองกระทาํเปนการบังคับทั่วไป มิใชเจาะจงเพือ่บังคับ 

แตบางกรณี นอกจากนั้นก็ยงัมีบทบังคับอีกวา พรรคการเมืองถาหากวาไมสงสมาชิกสมัครติดตอกัน ๒ สมัย

ใหยุบพรรคการเมือง อันนี้ขัดกันอยางสิน้เชิงเลยกับเจตนารมณ ป ๒๕๔๐ ซึง่ตองการใหพรรคการเมืองนัน้

เขาคอยกอรางสรางตวัขึ้นมา เขาจัดตัง้ขึ้นมา จะยากจนหรือจะกระจอกงอกงอยอยางไรก็ตาม คอย ๆ 

พัฒนาไป เมื่อใดเขาไดรับความนยิมจากประชาชนเขากส็ามารถจะมีสมาชิกเขามาอยูในสภาได อยาไป

จํากัดวาตองรีบสง สงแลวตองรีบได อยางนั้นก็คือตองรีบสงแลวก็รีบซ้ือเสียงใหไดเขามา ไมเปนการพัฒนา

พรรคการเมือง ไมเปนประชาธิปไตย เพราะฉะนัน้อนกุรรมาธิการคณะนี้จึงเหน็วาพระราชบัญญัติฉบับนี ้

ทั้งฉบับถาปลอยออกไปอยางนีก้็ตองประกาศเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ใหมใหประชาชนรูวา

เปนอยางไร แลวเขาจะไดพจิารณาในวันที่ ๑๙ นี้วาเขาจะรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนีห้รือไม เพราะฉะนัน้ 

ถาหากวาไมเอาอยางนัน้ถาจะรักษาเจตนารมณ ป ๒๕๔๐ ก็ควรที่จะนําเอาพระราชบัญญัติพรรคการเมือง

ฉบับเกานั้นมาปรับปรุง และรักษาแนวทางตาง ๆ ซึง่มีอยูแลวในพระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับเกา  

นี่คือความเหน็สรุปของคณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ครับ ขอบพระคุณครับ  

  ประธาน  :  เอาขอแรกเลยผมตองชี้แจง มาตรา ๘๔ ถอยคํามนัจะมีสีดําอยู ๒ ที ่ดํารง

ตําแหนงอื่นใดในพรรคการเมืองนี่เขายงัเอาไว เพราะเหตุวาพวกที่ปรึกษา ไมใชกรรมการบริหารแตโผลไป 
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เปนทีป่รึกษา ใหญกวากรรมการบริหารอีก ฉะนั้นเขาจะคงไว แตคําวา ดําเนนิกิจการทางการเมืองใด นี้เปน

ที่แนนอนวาคงจะไมใช เพราะวาคงเปนกรณีที่ไปดูใหชัดเจนวาจะหามเร่ืองอะไร แลวสมควรที่จะหามไหม 

แตวาถาหาคาํที่มันดกีวานี้ไมไดก็จะทิง้ไปเลยตรงนี ้ เพราะคิดวาคาํนีม้ันเปนคําที่กวางขวางเกนิไป ฉะนัน้

ตรงนี้เราคงไมตองสังเกต เพราะเขาตัดทิง้แนเฉพาะตรงนี้นะครับ ไดคุยกันแลว นี่เปนเรื่องที่ดูเมื่อเชา 

ความจริงพรรคการเมืองเขาดูวันที่ ๒ แตเมื่อเชานี้หลงัจากเสร็จ ส.ส.  ส.ว. ก็ไดยกเรื่องทางพรรคการเมือง

ขอดูเร่ืองนี้หนอยก็เหน็ดวย ฉะนัน้ตรงนี้เราคงไมตองตั้งขอสังเกตเพราะแนนอนวาตดัทิ้งแน ทนีี้เอาเปนเรื่อง 

ๆ ไป ตั้งแตขอแรกกอนเลยครับ แลวอีกอันหนึง่ผมจะเรียนนิดหนึง่นะครับวาการตั้งพรรคมาตรา ๘ นี่นะครับ 

ที่สมาชิก ๕,๐๐๐ คนเขายังคงไว ระบบจะเปลี่ยนไปอยางทีท่านวา กอการ ๑๕ แตวายังไมจบไปเลย  

ตองมาหาสมาชิก ๕,๐๐๐ คนนีท้านมานจิประชุมอยูดวยใชไหม ๕,๐๐๐ คนนี้เร่ืองสมาชกิรูสึกทีบ่อกวา 

ในกลุมจงัหวัด ๒ จงัหวัด จงัหวัดละไมนอยกวา ๕๐ นี้จะตัดทิ้งใชไหม  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  อันนี้จะคลี่คลายลงไปเยอะแลวครับ 

  ประธาน  :  ตรงนี้จะคลี่คลายลงไปเยอะ แตวาจํานวนสมาชิกรูสึกจะ ๕,๐๐๐ คน  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  มนัจะแข็งเกนิไป เนื่องมาจากวาเรารีบเอามาทางโนน 

ยังไมนิง่ แลวเทาที่ไดมีการประชุม ๒ – ๓ คร้ังนี้มนัคลี่คลายลงไปเยอะเลย ฉบับที่คลี่คลายยงัไมเสร็จ  

เราไดฉบับแรก ๆ มา 

  ประธาน  :  ไมเปนไรเราก็ดไูป ถามีอะไรเราก็ตัดทิ้ง ถามีอะไรเพิ่มเตมิมาจากนี้เราก็มา 

พูดกัน เชิญหมอครับ 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ทานประธานคะ ดิฉันอยากจะเลาประสบการณจากศรลัีงกา

นิดหนึ่งนะคะ เพราะวาดิฉันก็ไดมีโอกาสจบัมือกับทาน ส.ส. มานั่งคุยกันเลยวา ทําไมเราถงึเหน็พระสงฆ 

มาเปนผูแทนราษฎรอยูในสภา แลวทาํไมพยัฆกับทมฬิจึงไมจบกนัสกัทหีนึง่ ทานกเ็ลาใหฟงโดยละเอียดวา

ดวยรัฐธรรมนญูนั้นระบุไววา กลุมบุคคลกลุมหนึ่งตัง้พรรคการเมืองได โดยทีพู่ดกวางมาก จนกระทั่งทาํให

ศาสนาพทุธก็เปนพรรคการเมืองของพทุธ อิสลามก็มพีรรคการเมือง คริสตมี ฮินดูมี แลวก็คือของพุทธนัน้ 

ก็ไมใชพุทธทัง้หมดนะคะ พทุธกลุมหนึ่งกไ็มเห็นดวยในการที่จะลงมาเลนการเมือง แตพุทธกลุมหนึ่งนั้น 

เห็นดวย เพราะฉะนัน้ลงมาเปนสมาชิกพรรคก็ โอ.เค. อยูแลว แตวาศาสนาอื่นนั้นเขาไมไดลงไปเลือกตั้ง  

ก็มีพระสงฆของพทุธศาสนากลุมหนึง่ลงเลือกตั้งแลวก็ไดมา ตอนนี้ดฉัินคิดวาเหน็ดวยกับทานวรพจนวา 

อยาใหมนัยากนัก แตดิฉันก็คิดวาอยาใหมันงายนัก เดีย๋วจะเกิดวิกฤตขึ้นมาอยางพยัฆกับทมฬินะครับ 

เดี๋ยวนี้ขณะทีม่ียิงเครื่องบนิไดแลวนะคะ 

  ประธาน  :  กอ็ยากจะเรียนที่ประชุม ทานมานิจก็อยูดวยนะครับ ในทีป่ระชุม 

ยกรางรัฐธรรมนูญที่ดูรางรัฐธรรมนูญอันนี้ ในเรื่องของการจัดตั้งทีว่าใชสมาชิก ๕,๐๐๐ คน  
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อะไรตออะไรตาง ๆ นี้อยางที่ทานมานิจพดูแลววาไดคลี่คลายในเรื่องสมาชิกกลุมจงัหวัดอะไรตาง ๆ นี้  

แตวาในที่ประชุมเองกเ็หน็วาการที่จะหาสมาชิก ๕,๐๐๐ คน นัน้ไมนาจะเปนของยากสําหรับคนที่เจตนาจะ

จัดตั้งพรรคการเมืองจริง ๆ แตวา ๑๕ คนนัน้เริ่มกอการไดนะครับ อันนีเ้รียนใหทราบ สวนอนุกรรมาธิการจะ

มีความเหน็อยางไรไมมีปญหานะครับ เราเริม่เปนเรื่อง ๆ ไปดีกวานะครบั เพราะไมอยางนั้นมันก็ไมเสร็จ

ครับ ขอ ๑ ทานเหน็กนัอยางไร คือเขามีการกําหนดขั้นตอน ๒ ข้ันตอนจริงนะครับ ใหมผูีเริ่มกอการ ๑๕ คน 

แลวก็ไปหาสมาชิกใหได ๕,๐๐๐ คน ซึง่ตามตัวบทจะบอกวาใหมีกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดนี่คงมุงถึงเรื่อง

สัดสวนที่จะมบีัญชีสัดสวน ๑๐ กลุมหรืออยางไรนีน่ะครับ เดิมบอกวาใหมกีลุมจังหวัดละ ๒ จงัหวัด แลวยัง

บังคับอีกวาจังหวัดละไมนอยกวา ๕๐ คน อันนี้รูสึกวาในที่ประชุมจะตดัออกใชไหมทานมานจิ คือพดูงาย ๆ 

๕,๐๐๐ คนนีค้งไว แตคุณจะเอามาจากไหนก็ชางใชไหมครับ รูสึกจะเปนอยางนั้น แต ๒ ข้ันตอนตองเปน

อยางทีท่านวาจริง ฉะนั้นกรรมาธิการจะมีขอสังเกตอยางไร หรืออะไรก็วามานะครับตรงนี้ เชิญครบั 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตครับ ผมมีความสงสัยความหมายของมาตรา ๘ 

วรรคสี่ ที่ทานประธานกลาวเมื่อสักครูนี้วา จํานวนสมาชกิ ๕,๐๐๐ คนตาง ๆ ในวรรคสามอยางนอยตอง

ประกอบดวยสมาชิกที่มีอยูในแตละกลุมจังหวัดซึ่งเปนเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ ของรัฐธรรมนญู  

ไมนอยกวา ตัดไหมครับ 

  ประธาน  :  เขาใจวาจะตัดออกทั้งวรรคนะครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ครับ และมีสมาชิกจงัหวัดละไมนอยกวา ๕๐ คน คําวา สมาชิก

จังหวัดละไมนอยกวา ๕๐ คน หมายถงึวาจังหวัดละใน ๒ จังหวัดนั้นใชไหมครับ  

ประธาน  :  แตขณะนี้เขาตดัออกแลวนะครับ  

นายมานิจ สุขสมจิตร :  คราวนี้อยางนีท้านประธานครับ เนื่องจากวาประธาน 

อนุกรรมาธกิารผูยกรางรัฐธรรมนูญรับเอาความเห็นสวนใหญของที่ประชุมไปแกไข ทีนี้ฉบับแกไขยังไมมา 

เพราะฉะนัน้กพ็ูดไมไดวาถอยคําตรง ๆ เปนอยางไร แตโดยหลักการแลวจะคลี่คลายใหมนัหาสมาชิก 

๕,๐๐๐ คน ใหไดงาย ไมใชวาตองไปเฟนหาตามที่รางไวอยางนี ้เขาแกแลว  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เงื่อนไขหลักเกณฑข้ันตอนกย็ากอยู 

ประธาน  :  พดูงาย ๆ ขณะนี้ถาเราจะมองกท็ิ้งวรรคสี่ออกไป แลวตองเรียนอกีนิดหนึ่งวา 

ชื่อตาง ๆ นี้มนัไมไดเขียนถงึชื่อยอที ่สนช. เขาออกมาแลวนะครับ วาชื่อยอพองไมไดกับที่ถกูยุบพรรคไปนี้ 

ก็จะกลับเขามาเพราะตองเอาสิ่งนั้นเขามา เราจะไดทําความเห็นไวกอนนะครับ ซึง่ยงัไมสรุปจนกวาจะได

ครับ เชิญครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมวามาตรา ๘ ก็ทําความเห็นไวไดวา 
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เห็นวาไมควรจะใหเกิดความยากลาํบากในการหาสมาชกิมาประกอบกันเปนจํานวน ๕,๐๐๐ คน 

ถาจะเขยีนรวม ๆ กนัอยางนี้ได  

  ประธาน  :  คือ ๒ ข้ันตอน ทานวรพจนเองนาจะไมเห็นดวยใชไหมครบั เชิญครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ ตอไปมาตรา ๑๐ บอกเรื่อง 

คําสั่งถกูยุบบอกวา คําสัง่ศาลรัฐธรรมนญู หรือองคกรอื่นทีท่ําหนาทีศ่าลรัฐธรรมนญู นี่ตั้งใจ 

ไวเลยวาจะตองมีองคกรอ่ืน 

  ประธาน  :  อันนี้ไดทกัทวงกันในที่ประชุมวา ระบุวาองคกรอ่ืนทีท่ําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

ตามรัฐธรรมนญูป ๒๕๔๙ ทีส่ั่งไปแลว  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  มนัเปนเฉพาะกรณีศาลที่ตัดสินไวนี ่เขาไมเรียกศาลรัฐธรรมนูญ 

  ประธาน  :  อันนัน้เขาใชคาํนั้นครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  ก็จะมาออกทําไม เราไปบังคับไปขางหนากฎหมายฉบับนี ้

  ประธาน  :  ไมครับ มันตองบังคับไปดวยมันจะมีขางหลังอยูครับ ถาอยางนัน้ 

พอออกมาปบเขาตั้ง ทรท. ไมได เพราะเขาไมไดถูกยุบโดยศาลรัฐธรรมนูญนี้ตามรัฐธรรมนูญนี ้

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ๑๑๑ คน หลุดไปเลย 

  ประธาน  :  ขอความที่ใชอยูขณะนี้มันผิด เพราะวามนัใชคําวา ศาลรฐัธรรมนูญ 

หรือองคกรอ่ืนที่ทาํหนาที่ตามมาตรา ๘๐ นี้นะครับ ถาทานอานมาตรา ๘๐ จะไมหมายถงึคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญทีท่ําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญทีส่ั่งมาแลว ฉะนั้นขณะนี้ไดทกัทวงกนัไปแลวหลงัจากมีการแกไข 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ มาตรา ๗๙ นัน้ผูมอํีานาจสั่งยุบพรรค 

มีคณะกรรมการการเลือกตัง้ดวยนะครับ นัน่คือที่โผลเขามาใหม ที่จะใชอํานาจยุบพรรคแทน 

ศาลรัฐธรรมนญู 

  ประธาน  :  ไดมีการชี้แจง ผมเขาใจวาอยางนั้นนะครับ ทานมานิจวาเปนอยางไร 

  นายวรพจน วงศสงา  :  คือตอไปนี้นอกจากศาลรัฐธรรมนูญแลว กกต. ก็ส่ังยุบพรรค 

ไดดวย 

  ประธาน  :  คือเขาอาจจะดผูมไมรูนะครับ ยังไมไดอานละเอียดนะครบั แตวา  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ อะไรนี้ก็อาจจะถือเปนเรื่องเล็กนอย มาตรา ๑๘ วรรคสาม ผมไมไดอาน มีเหตุตามมาตรา 

๑๘ วรรคหนึง่ ๑ อาจจะชัดเจน พอสมาชิกเหลือไมถงึ ๕,๐๐๐ คน หรือสมาชิกตาง ๆ มันก็ตัดออกไปแลว 

๕๐ คนนี ่มันก็คงจะเหลือจํานวนสมาชิกเหลือไมถึง ๕,๐๐๐ คน ขอเท็จจริงมนัจะชดั ซึ่งผมเขาใจวา 

ส่ิงเหลานีเ้ปนขอเท็จจริงที่ชดัที่เขาจะให กกต. ส่ัง 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการตรวจรางรัฐธรรมนูญฯ    วีรพร ๘/๕ 

วันองัคารที ่ ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

  นายวรพจน วงศสงา  :  เร่ืองที่เหลือ ๕,๐๐๐ คน ก็เชนเดียวกนั กฎหมายเกานั้น 

พรรคการเมืองจะเลิกไปเมื่อมีสมาชิกเหลือไมถึง ๑๕ คน แตคราวนี้เหลอืไมถึง ๕,๐๐๐ คน 

หมายความวามี ๔,๙๙๙ คน กถ็ูกยุบครับ ตางกันมากนะครับ กับ ๑๔ คน 

  ประธาน  :  ก็เหมือนกันครับ ผมวาในแงทีว่าเราตองการตัวเลขนอยที่สุดเทาไร ในขณะที่

กฎหมายใหมตองการตัวเลขนอยที่สุดคือ ๕,๐๐๐ คน ขณะที่กฎหมายเกาตองการตัวเลขนอยที่สุด  

คือ ๑๕ คน ฉะนัน้ลงไป ๑ คนก็ขาด ตรงนี้เขาตองการตัวเลข ๕,๐๐๐ คน ลงไป ๑ คนก็ขาด 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ เร่ืองนี้มกีารพูด 

กันมากในคณะกรรมาธกิาร พูดกันตัง้แตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูมาแลว มาถึงกรรมาธิการคณะใหญ

ก็ไดพูดกันถึงเรื่องจํานวนนี ้ก็ไดมีคําอธิบายจากหลาย ๆ ฝายวาตวัเลข ๕,๐๐๐ คนนัน้ไมยากหรอกในสมัย

นี้ ตั้งโตะเขามาเดี๋ยวก็ไดแลว เปนพรรคลกัษณะไหน 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ประทานโทษครับ ถาเปนพรรคเงนิถงุเงนิถงัก็ไมยาก ตั้งโตะ 

เคาะกะลากม็าแลว แตวาอยาลืมนะครับ บางทีนกัวิชาการ ครูบาอาจารยทีม่ีจิตใจทางการเมือง 

นี่จับกลุมกันอยากจะทาํงานการเมืองมันลาํบากยากเยน็เหลือเกนิ ทานตองการใหมแีตนายทุนอยางนั้นหรือ

ที่มาทํางานการเมืองในประเทศนี้ แลวสิ่งทีเ่กิดขึ้นคืออะไร นายทนุแตละคนนี่ละ เมื่อครองพื้นที่แลวมาตัง้

ราชวงศเลย ตวัเองเปนแลวตอไปก็ลูก ลูกแลวก็หลานเปนราชวงศเลย ทานตองการอยางนัน้หรือ

นักการเมืองเมืองไทย           

 

                         - ๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                       จงถนอม ๙/๑ 

 

  ประธาน  :  เราก็อาจจะตั้งขอสังเกตตั้งแตขอ ๑ ไปเลยนะครับ เมื่อกีน้ีท้ี่วาอะไร  

ทานก็อาจจะตั้งขอสังเกตจาํนวนสมาชิก ๕,๐๐๐ คน จะสูงเกนิไปหรอืไมนะครับ ก็เปนขอสังเกตขอหนึง่ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ ความจริงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี ้

ถูกเบี้ยว เพราะวารัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ เขียนไววา ตัง้ไดโดยคน ๑๕ คน ก็ใหดําเนนิกิจการพรรคการเมือง 

ไดเลย แตผูเขียนกฎหมายลกู ป ๒๕๔๐ นัน้ เขียนโดยพรรคการเมืองใหญซึ่งกุมอํานาจอยูในนัน้ กลัววา 

จะมีพรรคเล็กข้ึนมาแขง จึงใสวา ภายใน ๖ เดือนตองไปหาอีก ๕,๐๐๐ คน นี่ถกูเบี้ยวตั้งแตคราวโนน 

บังเอิญไมมีผูใดรองขึ้นมาวานี่ขัดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มนัจึงยังคงอยูในกฎหมายเลือกตั้ง  

อันเปนเหตุใหนํามาซึง่ ๕,๐๐๐ คน ที่มาปรากฏอยูในกฎหมายฉบับใหมนี้เหมือนกันครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็นาเสยีดายทีห่ลาย ๆ คนที่รูเร่ืองนี้ไมไปทักทวงตอนออก

กฎหมายเลือกตั้งตอนนั้นนะครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมฝากทานไปกแ็ลวกันนะครบั เพราะวาถาดูเจตนารมณ  

ป ๒๕๔๐ จริง ๆ ก็คืออยางทีก่ระผมกราบเรียนแลว แลวถาหากยืนยันวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นัน้จะ 

กระทาํใหมนัดข้ึีน จะพิทกัษสิทธิเสรีภาพประชาชนใหดีข้ึนก็ควรจะทาํใหดีข้ึน ไมใชทาํใหมนัแยลงอยางนี้ 

มิฉะนัน้แลวผมวาถาหากคนซึ่งเขาจะลงประชามติรูวาเปนอยางนี้ ผมก็ไมรูวาเขาจะคิดอยางไรนะครับ 

  ประธาน  :  ครับ เชิญครับทานพิเชียร 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาเดินทางสายกลางแลวกัน 

คืออยาใหรางลูกทัง้ ๓ ฉบับนี้มันตงึเกนิไป เพราะวาถาตึงเกนิไปประชาชนเขาอาจจะมองวา เดี๋ยวมัน 

จะไปทําใหรัฐธรรมนูญทีพ่วกเราอุตสาหรางกนัมาแทบแยนี่ภาพมันอาจจะดูไมคอยดีนะครับ เพราะฉะนั้น

เราก็อยากใหรางทั้ง ๓ กฎหมายลูกสาํคัญนี้ไดเรียกวาพอสมควรนะครบั คือไมงายเกนิไป ไมยากเกนิไป 

เพราะวาถายากเกนิไป มนัก็อาจจะไปขัดกับหลักประชาธิปไตยนะครับ ขออนุญาตครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานมานิจ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ไมมีอะไร ผมเพียงแตถามวาเอาทางสายกลางแบบมัชฌิมา

ประชาธิปไตยเลย 

  นายวีระพล  คงมั่น  :  กราบเรียนทานประธานครับ พอดีผมเขาใจทานวรพจนมากเลยวา  

คงดูแลวจากทีอ่าน ๆ กนัมามันหมายถึงกดีกันพรรคการเมืองอยางชัดเจน โดยเรายึดถือจากพรรค 

ไทยรักไทยเปนหลกั เราจึงกนัแบบขาด ซึง่มันก็เปนทั้งขอดีและขอเสียในตัวมนัเอง แตผมมั่นใจอยางที ่

ทานวรพจนมัน่ใจวา ถาฉบบันี้ออกไปเกีย่วกับเร่ืองพรรคการเมือง ผมรับรองวาปวนแนนอนนะครบั  

ฝากทานประธานครับ 
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  ประธาน  :  ครับ ถาอยางนัน้ในเรื่องมาตรา ๘ เราเสนอแนะไปวา จํานวนสมาชิก 

พรรคการเมือง ๕,๐๐๐ คนนั้นอาจจะสงูเกินไปหรืออยางไรครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อาจจะสงูเกนิไป แลวการที่บงัคับวาตองกระจายไปทุกภาคสวน

อันนัน้นะครับ  

  ประธาน  :  ซึ่งเรารูอยูแลววาเขากาํลังจะแกอยูแลว แตเราก็อาจจะพดูไปได โอ.เค. นะครับ 

ฝายเลขานุการจดถูกนะครบั ถาอยางนัน้ใน ขอ ๑ของทานมีอะไรมากกวานัน้ไหมครบั เขาตองการใหไป 

จดทะเบียนครบั 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ก็ไมวากนั ในเมื่อมีข้ันตอนอยางนีน้ะครับ ถาเขาจะรางมา  

อยางนัน้ มนัยงัมีตอไปอีก มาตรการสกัดกัน้เริ่มต้ังแตมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ นี้ดวย คอื 

หนงัสือเชิญชวนจะตองตรวจสอบโดยนายทะเบียน แลวก็เห็นวาชอบหรือไมชอบ กวาจะใหสงออกไปได  

ก็ไมทราบวาจะกินเวลาสกัเทาไรนะครับ 

  ประธาน  :  ปกติมันกม็ีพระราชบัญญัติระเบียบวิธีปฏิบตัิราชการคุมอยู วาตองทําโดย 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ถาแกไขแลวไมถูกตอง ก็ใหส่ังไมรับแจง ในมาตรา ๑๒ บัญญัติ 

ไวอยางนัน้ แลวก็ถาหากวาจะอุทธรณ มาตรา ๑๓ ในกรณีที่นายทะเบยีนสัง่ไมรับแจง ใหอุทธรณยืน่คํารอง 

ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบยีน ก็คือประธานกรรมการการเลือกตั้ง ใหอุทธรณตอคณะ 

กรรมการการเลือกตั้ง มนัจะเปนอยางไรครับ 

  ประธาน  :  อันนี้มนัไมเปนไรครับ ยื่นคํารอง โดยหลักเขาก็มีอยูแลว ในเรื่องวธิีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครอง ก็อุทธรณตอผูที่ออกคําสั่งได แลวถาอยางนั้น หลังจากนัน้ก็เปนเรื่องที่ไปฟองศาล

ตอไป  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมขอกราบเรียนตอไปเลยนะครับ เร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ อยางการ 

กําหนดนโยบายของพรรค มาตรา ๑๘ ตองมีลักษณะตามทีก่ําหนดไวในมาตรา ๘ และจะตองมคีวาม 

เปนไปไดในทางปฏิบัติ ไมขัดกับแนวนโนบายพืน้ฐานแหงรัฐ และสอดคลองกับฐานะการเงนิและการคลัง 

ของประเทศ อันนีก้็หมายความวา ถาหากตั้งพรรคการเมืองมาในขณะที่เศรษฐกจิของประเทศย่ําแย 

จะเขียนโครงการวิลิศมาหราขึ้นมาก็คงจะไมไดอีกเหมือนกันนะครับ 

  ประธาน  :  แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ คือที่กําหนดไวในรัฐธรรมนญูนะครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ฐานะการเงนิและการคลังของประเทศ แลวสิ่งเหลานี้ผูซึ่งจะ

ตัดสินก็เปนดลุยพนิิจทัง้สิ้นครับ มิไดมีมาตราวัดที่แนนอนอะไร วรรคตอไป นโยบายพรรคการเมอืงมีผล 
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เปนการผกูพนัพรรคการเมอืงตองนําไปปฏิบัติ เมือ่ไดจดทะเบยีนจัดตัง้พรรคการเมอืงแลว หากพรรคการเมอืง

ใดไมดําเนนิการดังกลาว เขียนหนงัสือแจงใหถือเปนเหตุส่ังเลิกพรรคได คือถาผมเขยีนนโยบายพรรค

การเมืองแลวจดทะเบียนใหผมแลว ผมไมทําสัง่ยุบพรรคผมเลยนะครับ ทัง้ ๆ ที่ไมไดเปนรัฐบาลดวย 

มาตรานี้ความมันเปนอยางนัน้นะครับ 

  ประธาน  :  ก็สรุปแลวเอากนัอยางนี้ดีกวา เปนขอ ๆ ไมอยางนัน้ฝายเลขานุการจดลําบาก 

ขณะนี้ผานมาเรามีอะไรครับ นอกจากมาตรา ๘   มาตรา ๑๐ ทานมีอะไรที่จะพูดไหมครับ  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  มาตรา ๑๐ องคกรอ่ืนทีท่ําหนาที ่

  ประธาน  :  อันนัน้เราพูดไวแลว จะออกมาชัดเจน หมายถึง องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๔๙ ซึ่งหมายถงึ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่วนิิจฉัยแลวครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ถาอยางนัน้ผมยงัสงวนไวตรง กกต. ทาํหนาที่ยุบ ในมาตรา ๗๙  

อีกทหีนึง่ครับ 

  ประธาน  :  ในเรื่องมาตรา ๗๙ ฝายเลขานุการไดไหม มีขอสังเกตวา ขอสังเกตของทาน 

ก็คือวา ไมนาที่จะเปนกรณทีี่ ถาหากวามนีโยบายแลวไมไดดําเนินการจะเปนเหตุยบุพรรค ใชไหมครับ 

มาตรา ๑๘ ใชไหมครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  อันนั้น มาตรา ๑๘ ครับผม 

  ประธาน  :  หรือทานจะไปรวมเอาใน มาตรา ๗๙  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  จะวาไปทีละมาตราก็ไดครับผม  

  ประธาน  :  จากมาตรา ๑๐ แลวทานมีอะไรอีกหรือเปลา กวาจะไปถึงมาตรา ๑๘ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ การพจิารณาหนังสอืเชิญชวน  

นายทะเบียนเปนผูใชดุลยพนิิจ แลวก็มนัไมมีมาตรการอะไรที่จะวัดไดอยางชัดแจง การทีน่ายทะเบียนใช 

ดุลยพินิจ มนัก็เปนอนัตรายเหมือนกนัวาจะไดรับความเปนธรรมแคไหนเพยีงใดนะครับ 

  ประธาน  :  ทานมานจิมีความเห็นอะไรไหมครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คืออยางนี้นะครับทานประธานครับ ผมคิดวาในการพิจารณา 

รางกฎหมายนี่นะครับ ผมยงัสงสัยวาเราสบัสนหรือเปลาวา เราพิจารณาฐานะเปนกรรมาธิการตรวจราง 

หรือฐานะเปนประชาชนวิพากษวิจารณนะครับ ถาเอา ๒ อยางมารวมกันมนัก็คงจะไมได 

  ประธาน  :  คงตองย้าํอีกครั้งอยางทานมานิจวา เราคงจะตองดูวากฎหมายที่เขยีนออกมา

เบื้องแรกมันขดัอะไรกับรัฐธรรมนูญที่กาํลงัจะออกมาหรือไม  
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เร่ืองที่ ๒ ก็คือ ในกฎหมายลกู ๓ ฉบับที่ออกมานี่มนัมีอะไรขัดแยงกันไหม ทานนึกออก 

ไหมครับ พอดไีมดีพรรคการเมืองการเลือกตั้งมันมาตราบางมาตราตีกนัอยางนี้ อันนีต้องชวยดู แลว

นอกเหนือจากนั้นในแตละมาตราของ พรบ. มนัมีขอที่ไมถูกตองไหมนะครับ แตวาถาไปถึงอยางที่ทาน 

มานิจพูดถงึเปนสิ่งที่เราจะกาวลวงไปไหม เวนแตเปนเรื่องสําคัญจริง ๆ  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ ความจริงผมก็ไมอยากจะกาวลวง  

แตเมื่อนึกไปถงึวารัฐธรรมนญูนี้กําลังจะถกูนําไปลงประชามติ อะไรทีอ่อกมาอยางนี้ที่จะทาํใหเกดิ 

การวพิากษวิจารณอยางรนุแรง ถาเตือนไดบอกไปไดเพื่อทําใหมันดีข้ึนเราก็นาจะทําหนาที่นัน้ แตวา 

ถาบอกวาไมตองบอกไมตองเตือนก็ไมเปนไรครับผม 

  ประธาน  :  ก็คงไมเชิงอยางนั้นนะครับ แตวามนัก็คงจะดูวามนัจําเปนไหมในบางเรื่อง 

ถาบางเรื่องจาํเปนมนัก็จาํเปนนะครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ถาอยางนัน้ผมกจ็ะพูดแตเร่ืองจําเปน ๆ ดีกวา อยางมาตรา ๑๘ 

ที่วามาแลวเขียนอยางนี้คงจะไมได เพราะวานโยบายของพรรคการเมอืงนัน้จะนํามาปฏิบัติไดก็ตอเมื่อ 

ไดอํานาจรัฐเทานั้น ถาจะเติมก็ตองเติมวา หากไดเปนรัฐบาลแลวตองนํามาปฏิบัติ 

  ประธาน  :  เราพูดงาย ๆ เราก็ติงไปนิดวา มาตรา ๑๘ วรรคสองนั้น การไมดําเนนิการ 

ตามนโยบายของพรรคนั้นไมนาจะเปนเหตุใหยุบพรรค 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  มิได โดยที่ไมระบวุาไดอํานาจรัฐหรือไม เพราะนโยบาย 

บางประการมนัจะกระทาํไดตอเมื่อไดอํานาจรัฐเมื่อเปนรัฐบาล ถาเปนฝายคาน 

  ประธาน  :  เขาใจ หมายความวานโยบายของพรรค ทานหมายความวาถาเปนรัฐบาลแลว

ไมทําตามนโยบายพรรคทีว่างไวตองยุบพรรคใชไหม ถาพดูอยางนัน้ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ถาจะเขียนวาจะยบุเพราะไมไดดําเนนิตามนโยบายก็ตองม ี

ขอแมวาตองเปนรัฐบาลแลว เพราะวาถาไมเปนรัฐบาลจะนาํนโยบายมาปฏิบัติไดอยางไร 

  ประธาน  :  อาจารยมานิจชวยคิดคําหนอย ถาจะทําขอสังเกต 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คืออยางนี้ครับในวรรคสองนะครับ ผมเขาใจวาปองกันไมให

พรรคการเมืองเทีย่วไปกาํหนดนโยบายอะไรเลน ๆ อยางเชนบอกวาถาเราไดเปนรัฐบาลแลว ผมจะแจกเงนิ

คนทุกวนั วนัละ ๑,๐๐๐ บาททกุคนอยางนี้นะครับ ผมคงทาํไมได อยางนีก้็ตองหามไว แตวาในวรรคสาม 

ก็เหน็ดวยวา ถาหากเปนรัฐบาลแลวตองเอานโยบายที่แถลงไปทาํ แตวรรคสองปองกันไมใหเทีย่วไป 

โฆษณาหลอกลวงชาวบาน เพราะบานเรานี่เดี๋ยวนี้กเ็ชื่ออะไรกนังาย ๆ นะครับ เราควรจะบอกไวดวยวา 

ถาเปนรัฐบาลก็ตองทาํตามนี ้
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  ประธาน  :  ทานติงไวนิดหนึง่วา วรรคสามควรจะใชในกรณีที่พรรคการเมืองนัน้ไดเปน

รัฐบาลใชไหม จดถูกนะครับ ไมนาจะใชกบัพรรคการเมอืงทุกพรรค แตใหใชเฉพาะพรรคการเมืองที่ไดเขา

เปนผูบริหารประเทศ  

  เจาหนาทีป่ระจําคณะกรรมาธิการ  :  ถาสมมุติมีหลายพรรครวมกนัจัดตัง้เปนรัฐบาลละครับ   

  ประธาน  :  เอาอยางไรครับ ถาเปนรัฐบาลผสมวาอยางไรครับ เชิญครับหมอ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ดิฉันก็ยงัไมเห็นวาจะเปนอปุสรรคนะคะ เพราะอยางกลุม 

ของเราพวกผูหญิงเราอาจจะตั้งพรรคขึ้นมาเราจะรณรงคใหผูหญิงเขามาอยูในสภานี้มากขึ้น แลวเราก็

ดําเนนิกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะนีแ้หละ แลวเราไปเอาเงนิเขามาแลวเราก็ตองทาํ เราก็จะตองมี

เหมือน Activity ทางนี ้

  ประธาน  :  ถาไมทาํก็เปนเหตุจะเลิกใชไหมครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ถูกตอง คุณไปเอาเงนิเขามาแลว ไมเปนรัฐบาลแลวบอกไมทํา

อะไรเลย อยางนีก้็เอาเงินเขามาฟรี ๆ ใชไหมคะ 

  ประธาน  :  ทานวรพจน 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมไมวา คือแตวาเขียนไวบอกวา นโยบายถาจดทะเบียนแลว 

ไมปฏิบัตินี่ ผมยังไมไดเปนอะไรเลย จดทะเบียนแลวยืน่รับจดทะเบียนผม ผมไมปฏิบัติแลวก็ยุบพรรคผม

แลวนี่ วรรคสามนี้อานใหดนีะครับ เมื่อไดจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแลว หากพรรคใดไมดําเนนิการ

ดังกลาว 

  นายสมเกยีรติ  วรดิษฐ  :  ยงัไมมีโอกาสไดดําเนินการ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  โอ.เค. ครับ มนัก็เร่ืองเล็กนอย ผมคิดวาอาจะเปนการตกหลน 

ทางฝายนัน้บญัญัตินะครับ อาจจะคิดเอาแตจะบังคับทาเดียว ก็เลยลืมไปวาจะบงัคบัเมื่อไร 

  ประธาน  :  ทานจะใหเสนอเปนขอสังเกตอยางที่วาใชไหมครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ก็นาจะเสนอเปนขอสังเกตครับ 

  ประธาน  :  ตอไปครับ 

  เจาหนาที่ประจําคณะกรรมาธิการ  :  ขออนุญาตก็คือใหตั้งขอสังเกตวา มาตรา ๑๘  

วรรคสาม ใหตั้งขอสังเกตวา 

  ประธาน  :  ควรจะใชเฉพาะกรณีที่พรรคการเมืองนั้น ๆ เปนฝายรัฐบาล 

  เจาหนาที่ประจําคณะกรรมาธิการ  :  เขาบริหารประเทศ นะครับ 
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  นายวรพจน  วงศสงา  :  มาตรา ๒๑ เปนขอบังคับของพรรคอยางนอยตองมีอยางนี ้ๆ 

คอนขางจะละเอียดนะครับ สวนมาตรา ๒๒ นัน้ 

 

- ๑๐/๑ 
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  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็ผานไปไดใชไหมครับคอนขางละเอียด  

  นายวรพจน วงศสงา  :  คอนขางละเอียด 

  ประธาน  :  กผ็านไปไดนะครับ O.K. ครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  มาตรา ๒๒ นั้น กําหนดใหกรรมการบริหารพรรคมีวาระดํารง

ตําแหนงไดไมเกินคราวละสองป และสมาชิกจะดํารงตาํแหนงใดติดตอกันเกนิสองวาระไมได อันนี ้

พรรคการเมืองเปนประชาชนเปนเอกชน ไมใชเจาหนาทีข่องรัฐ ไมไดกินเงนิภาษีอากรของรัฐ แลวบงัคับ

อยางนี้มนัมีประเทศไหน  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ คําวา และสมาชิก  

  ประธาน  :  ความหมายเขา หมายความวาสมาชกิคนไหนจะเปนกรรมการบริหาร 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ไมไดมันเปนคําเกนิมาครับ กรรมการบริหารพรรคมีวาระดํารง 

ตําแหนงไดไมเกินคราวละ ๔ ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกนิ ๒ วาระไมได  

  ประธาน  :  สมาชิกเกินมาใชไหมครับ เขาแกไปแลวใชไหมครับ  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  : รูสึกวันนั้นแกไดไปแลวครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  ยังบังคับเกนิ ๒ วาระไมไดอยูใชไหมครับ  

  ประธาน  :  เอาอยางนี้ดกีวาวาทานจะตั้งขอสังเกตวาไมควรจะบังคับใหวาระการดาํรง

ตําแหนงของกรรมการไมใชไหมครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  ไมควรจะบังคับ  

  ประธาน  :  คือวรรคสองควรตัดทิ้งพูดงาย ๆ โอ.เค ทานกรรมาธิการอื่นเหน็อยางไรครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมไมขัดของครับ 

  ประธาน  :  มนัก็ไมนาจะไปบังคับเขา เขาจะไปเทาไรก็เร่ืองของพรรคเขา ไมเหมือนกับ

นายกรัฐมนตรีไมใหเกิน ๘ ป ใชไหมคนละแบบ เหน็ดวยนะครับ เหน็ดวยจะเสนอขอสังเกตวาวรรคสองนี้

เห็นควรตัดออก เพราะวาไมควรจะไปบังคบั เชิญครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  มีเร่ืองการหาเงินเขาพรรคในมาตรา การบริจาคเงินใหกับ 

พรรคการเมืองนะครับ มาตรา ๕๖ เขียนไววา การจัดหาทนุ การหารายไดจากกิจกรรมหาทนุ 

ของพรรคการเมืองตองไมมวีตัถุประสงคเพือ่แสวงหากาํไร อันนี้ผมเขาใจวานาจะตกคาํวา  

ไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรมาแบงปนกนั คือถาหากไมใหมีกาํไรเลย จัดเลี้ยงโตะจนี โตะละ  

๕,๐๐๐ บาท เก็บโตะละ ๑ แสนบาท ก็คงไมได  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อยางนัน้ก็ไมมีทุนเขา  
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  นายวรพจน วงศสงา  :  อยางนั้นก็ไมมีทนุ ผมเขาใจนาจะตกคําวา แสวงหากาํไร 

มาแบงปนกนั  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  แลวตัง้ราคาโตะละ ๑ ลานบาท อยางนี้เกินกวาเหตุ 

ไหมครับ  

  ประธาน  :  เขาไมไดมาแบงปนกนั ผมเขาใจวาอยางนี้ อานตามหรือเปลาฝายเลขานกุาร 

  นายไกรสิทธิ ์ ธัมมัญู  :  มาตรา ๕๖ ใหเพิ่มเติมคําวา มาแบงปนกนั ใชไหมครับ  

  ประธาน  :  ไมใชเราเติมหรอก มีขอสังเกตวานาจะตกขอความวา มาแบงปนกนั หลังคําวา

แสวงหากาํไรหรือไม เพราะมันแสวงหากาํไรอยางที่เมื่อกี้ที่บอกโตะจนีโตะละ ๑ ลานบาท ไดกาํไรอะไร  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ คอืเร่ืองนี้ผมคิดวานาจะมีการบัญญัติ

ไวบางนะครับ เพราะวามนัเปนการไปรบกวนประชาชนมากเลย 

  ประธาน  :  ถาประชาชนเขาไมอยากใหรบกวนเขาไมออกครับ บางคนเขาอยากจะจาย 

๑๐ ลานบาทดวยโตะนั้น  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  เขาใจครับทาน คือในสวนนัน้กม็ีครับ แตวาสําหรับ

ประชาชนอกีหลายสวนเลยทาน ที่เขาไมอยากจะจายเลยแตวาเขาจาํเปนตองจายเพราะวาถูกก็กึ่ง ๆ บังคับ

ละครับทานประธาน เพราะฉะนัน้ในมาตรา ๕๖ การหารายไดจากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรคการเมือง

จะตองไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากาํไรนะครับ นาจะมีคําวา หรือวตัถุประสงคทีท่ํานองคลาย ๆ 

เบียดเบียนผูอ่ืนนะครับ ทัง้นีเ้มื่อพรรคการเมืองดําเนินกิจกรรมหาทุนในแตละครั้งเสร็จเรียบรอย 

จะตองรายงาน  

 คือตรงนี้นาจะเติมนิดหนึ่งเพราะวาจริง ๆ บางวัตถุประสงคนัน้ไมใชเพือ่แสวงหากาํไร 

ก็จริงครับทานประธาน แตวามันไปเบยีดเบียนผูอ่ืน ซึง่การเบียดเบียนผูอ่ืนนีก้็คือการใชอิทธิพลของ 

พรรคการเมืองแลวก็ไปขอกนัครับทานประธาน ปรากฏวาก็ไปขอบรรดานักธุรกิจ บริษัท หางรานตาง ๆ  

เขาไมอยากจะใหเขาก็ไมรูจะทําอยางไรทานประธาน แลวก็กึง่ ๆ ถูกรีด พูดกนัตรง ๆ นะครับ โตะละ  

๑ ลานบาท ตนทนุโตะหนึง่วนันัน้บอกไมไดเลี้ยงอาหารดีดวยซ้ําไป อาหารอะไรก็ไมรู คือมันเกนิกวาเหตุ

มาก ๆ ทานประธาน โตะหนึ่งวันนั้นรูสึกจะ ๒,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาทเอง แตวาขายโตะละ ๑ ลานบาท 

ทานประธาน มันเกนิกวาเหตุ คือจริง ๆ ผมไมไดมีสวนไดเสียกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่  

แตผมเห็นวาตรงนี้เปนการสรางวฒันธรรมทางการเมืองที่ไมดีครับทานประธาน เพราะวาเมื่อเขาไดไป 

โตะละ ๑ ลานบาท ๔๐๐ กวาโตะ ไดไปถึง ๔๐๐ กวาลานบาท ผมวามนัเกนิกวาเหตทุานประธาน  

เพราะวาความจริงถาเขาจะรณรงคใหพอสมควรแกเหตุ โตะหนึ่งผมวาเต็มที่สัก ๑ แสนบาทก็เรียกวา 

ทารุณมากแลว อันนี้ไมใชทารุณแลวละครับ เขาขายโหดเหี้ยมอาํมหติเลยทานประธาน แลวบริษทั  
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หางรานตาง ๆ เขาจะไมให ใจจริงผมไปถามดูหลายคนเขาบอกเขาไมอยากจะใหเลยโตะละ ๑ ลานบาท  

แตวาเขาก็เกรงวาตอไปในอนาคตถาเกิดพรรคการเมืองนี้มาเปนรัฐบาลเขาอาจจะมีปญหา เขากเ็ลยจําเปน

จําใจตองใหครับทานประธาน  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมขออนุญาตทานประธานนดิหนึง่นะครับ บทบัญญัติ 

มาตรา ๕๖ ผมก็ไมไดอยูยกรางรัฐธรรมนญูนะครับ แตถาในฐานะทีเ่ปนนกักฎหมายอานครับ ผมคิดวา 

ยกรางรัฐธรรมนูญเขาบทบญัญัติอันนี้ข้ึนมาก็เพื่อไมตองการใหวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึง่ ไมใชอางวา 

หารายไดเขาพรรคแลวเขากระเปาพวกผูบริหารหรือบุคคลหนึง่บุคคลใด เพราะฉะนัน้ก็ตองเติมวา  

ไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรใหผูอ่ืน มันจะดีกวา คอืก็ใหเฉพาะพรรค ทีนี้ถาเกิดวาไมเขียนอยางนั้น 

ก็กลายเปนวัดครึ่งหนึง่กรรมการครึ่งหนึ่ง พอไดมาแลวใหพรรค ๕๐ เปอรเซ็นต ทีเ่หลือ ๕๐ เปอรเซ็นต 

กรรมการมาแบงกนั  

  นายวรพจน วงศสงา  :  ผมเขาใจวาภาษากฎหมายทีถู่กตองก็คือไมแสวงหากําไร 

มาแบงปนกนั  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทนีีว้ามาแบงปนกนัพี่มนัก็ไมรูวาแบงระหวางใครตอใครสิ 

ภาษากฎหมายก็คือวาแสวงหากาํไรเขาใหได คือการจัดงานทุกอยางถาไมมีกําไรเขาพรรคแลวจะมีทนุ 

ไดอยางไร มันตองกําไรแน จดังานถาไมกําไรแลวจะจัดทาํไม จัดใหขาดทุนหรือเสมอตัวก็ไมมีทนุเขาพรรค 

เพียงแตวาคําวา แสวงหากาํไร ตองมีเพื่อเขาพรรคเทานัน้จะไปใหกรรมการไมได จะไปใหบุคคลอื่นไมได  

ผมคิดอยางนัน้นะครับ เพราะวามนัตองกาํไร จัดงานไมมีกําไรจะหาทนุเขาพรรคไดอยางไร  

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ คือมาแบงปนกนัคือมีตัวบคุคลมีกรรม  

ถาไมอยางนั้นก็มาตรา ๕๖ พรรคไหนดําเนินการแลวกม็ีกําไรก็ผิดหมดเลย  

  ประธาน  :  คือมันก็มนีะตรงแสวงหากําไร ปญหาอยูวาใหผูอ่ืนหรือแบงปนกันจะใชคําไหน 

หรืออะไรทํานองนัน้  

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  มันตองมาแบงปนกนันะ ถาเขียนวาแสวงหากําไรใหผูอ่ืน 

ผมวาเปนการเขียนกฎหมายที่เชยมาก 

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ คอืประเด็นนัน้กเ็ปนประเดน็หนึ่ง 

ซึ่งผมคิดวาเขาไดเขียนไว วาตองไมมีวัตถปุระสงคเพื่อแสวงหากาํไรเทานี้มนัก็ชัดเจนอยูแลว  

  ประธาน  :  คงไมชัดครับ เพราะมันกําไรแน มนัไมไดกําไรคงไมจัดหรอกครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เพราะวาถาเกดิผมจัดแลวผมไมแสวงหากาํไร เพราะมัน 

หามไมใหแสวงแลวผมจะหาทุนเขาพรรคไดอยางไร  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือทานหาไดแตตองไมเกินควร 



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                     วีรพร ๑๐/๔ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กค็ือแสวงหาไมเกินสมควรเทานัน้ ทีนีว้าผมถามทานวา 

ทานไปหามทาํไมเพราะวาตอนนี้เขากําลงัจะมองวาการบริจาคเงนิเขาพรรคที่ไปตีกรอบวาหามเทานั้นเทานี ้

มันหามทําไม เพียงแตวาคณุไมตองหามแตมันตองโปรงใส ตองมีความชัดเจนวาใครบริจาคเทาไร อยางไร 

อยางุบงิบ อันนี้มันเกิดประเด็นแลววาการจํากัดเงนิที่บริจาคใหพรรคนีค่วรหรือไม เขาก็บอกวาไมควรจํากัด

แตตองโปรงใส ทนีี้การจัดงานหาทุนเขาพรรคก็เหมือนกนั เปาหมายจดังานก็คือวาพรรคไมมีสตางค 

อยางทีพ่ี่วรพจนวา พรรคอาจารย พรรคครู มันก็ตองหาเงนิเขาพรรค มันก็ตองแสวงหากาํไร ถากฎหมาย

เขียนหามอยางนีน้ะจัดไมได ก็ตองเกิดความชัดเจนวาคณุหามแบบไหน  

  ประธาน  :  ถาอยางนี้ไดไหม จะเชยไมเชยก็ไมรูละ เราก็บอกวาหลงัคําวา แสวงหากําไร 

ควรจะเพิ่มคําวา แบงปนกันหรือใหผูอ่ืน แลวแตเขาจะไปคิดเอา มนักไ็ดทั้ง ๒ คํา แลวแตทาน ทานมานิจ 

วาอยางไรครับ  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  แบงปนกันมนักย็งัเชยอยูนะครบั เมื่อหาเงินเขาพรรคมันกค็ง 

ไมไปแบงหรอก ผมยงัคิดวาหามแสวงหากาํไรมันเปนไปไมได  

  ประธาน  :  ไมครับ แสวงหากําไรเราไมหาม แตหามแสวงหากําไรใหผูอ่ืนหรือแสวงหา 

กําไรเพื่อแบงปนกนั  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสรฐิ  :  ทานประธานครับ คอืผมไมขัดของนะครับวา 

แสวงหากาํไรใหผูอ่ืนก็เหน็ดวย แตวาอยากจะใหเติมวา หรือเกินสมควร ลงไปดวย  

  ประธาน  :  คือมันลําบาก อันนี้มนัอยูที่วาคนที่จะไปจายจะถกูบังคับหรือไม สมัครใจ 

โดยกึ่งบงัคับหรืออะไรมันเรื่องชวยไมไดทั้งนั้นผมวา เพราะวาไมวาเมืองไทยหรืออเมริกามันก็ออกมา 

อยางนีท้ั้งนั้นครับ ทีนี้เราจะมีเร่ืองบริจาคอีกครั้งหลงั ซึง่บริจาคนีเ่ขาหาม เขาหามเกิน ๑๐ ลานบาท  

อยูทีห่นา ๑๖  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก ็โอ.เค. ผมไมมีปญหาอะไรเพยีงแตผมอยากจะติง 

ไวนิดหนึ่งวา การจัดกิจกรรมหาทนุของพรรคการเมืองนั้นก็ไมควรจะใหเกนิสมควร เพราะวาถาเกนิสมควร

ทายที่สุดมนักเ็ปนการเบียดเบียนผูอ่ืน แลวก็เร่ิมตนคุณก็เบียดเบียนผูอ่ืนอยางนี้แลว คุณจะไปมีคุณธรรม 

จริยธรรมตอสังคมไดอยางไร ในเมื่อวาเริม่ตนคุณก็เร่ิมดวยการเบียดเบียนผูอ่ืนมาแลว ซึ่งตรงนีผ้มวา 

เปนวฒันธรรมทางการเมืองที่ไมดี คือเดมินั้นตัง้แตแรกโตะหนึ่งมันก็ไมเกิน ๑ แสนบาท แลวตอมา 

เขาก็เพิม่มาเปน ๕ แสนบาท แลวปจจุบันนี้เพิม่เปน ๑ ลานบาท ตอไปในอนาคตอาจจะเปน ๒ ลานบาท  

๓ ลานบาท  คือมันก็ไปเร่ือย ๆ นะครับ  

  ประธาน  :  เจาหนาที่ชวยบนัทกึไวเปนความเห็นที่ทานพิเชียรเห็นนะครับ เราก็เห็นดวยวา

มันไมดี แตวาอาจจะไมใชส่ิงนีท้ี่จะไปเสนอเขา เชิญครับ  



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                     วีรพร ๑๐/๕ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพ บงัเอิญผมอยากจะพูดเรื่องเขาหาเงนินี้

หนอย คือความจริงการขอรบัเงินบริจาคโดยเปดเผยหรอืวาจัดกิจกรรมเพื่อหาเงินโดยเปดเผยนี่เปน 

ส่ิงซึ่งพรรคการเมืองทัง้หลายเขากระทํากนั ดีกวาเขาไปแอบซอนคอรรัปชันจากตรงนั้นตรงนี้มาครับผม  

  ตอไปมาตรา ๗๒ การจัดสรรเงินกองทนุนีน่ะครับ ไดกําหนดสัดสวนไวตายตัวแนนอน 

ในกฎหมายวา พรรคซึ่งจะไดรับเงินกองทนุนัน้จะตองไดรับคะแนนรอยละเทานั้นเทานี้ตามเกณฑ  

ดูมาตรา ๗๒ แลวทางคณะเราเหน็วา การกําหนดหลักเกณฑไวตายตวัในกฎหมายอยางนี้ มันทําให

คณะกรรมการบริหารเงนิกองทนุซึ่งตัง้ขึ้นมานัน้ทําอะไรไมไดเลย มันนาจะกําหนดเปนแนวทางไว  

แลวก็ใหอํานาจของคณะกรรมการบริหารซึ่งตั้งขึ้นมาตามคณะกรรมการตามมาตรา ๗๑ นัน้ ใหเขาไดใช

ดุลยพินิจในการปรับบาง ถากําหนดไวอยางนี้มนัตายตวัเปนสูตรสําเร็จวาใครอยางนี้ก็เอาไป ใครไดอยางนี้

ก็เอาไป  

  ประธาน  :  ถาทานจะเสนอใหคณะกรรมาธิการพิจารณาวาหลักเกณฑการจัดสรร

เงินกองทุนเพือ่การพัฒนาพรรคการเมืองกาํหนดเอาไวตายตัวใชไหมในมาตรา ๗๒ นั้น นาจะไมเหมาะสม 

นาจะเปนอยางไรครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  นาจะใหอํานาจคณะกรรมการจดัสรรตามมาตรา ๗๑ นัน้  

มีอํานาจกาํหนดหลักเกณฑ 

  ประธาน  :  นาจะใหเปนอาํนาจของคณะกรรมการ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ตามมาตรา ๗๑ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๗๑ 

  ประธาน  :  กรรมการกองทนุตามมาตรา ๗๑ จัดสรรโดยพิจารณาจากอะไรครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  จากความเหมาะสม  

  ประธาน  :  จากความเหมาะสม  

  นายวรพจน วงศสงา  :  พิจารณาตามโครงการของพรรคการเมืองดวย 

  ประธาน  :  พจิารณาตามความเหมาะสมจากโครงการของพรรคการเมืองนัน้ ๆ ใชไหม 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เนนไปเลยครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  ครับ  

  ประธาน  :  ตามความเหมาะสมจากโครงการของพรรคการเมืองนัน้ ๆ  ใชไหมครับ

กรรมาธิการมคีวามเห็นเปนอยางอืน่ไหมครับ ถาไมอยางนั้นเราก็ผานไป เชิญครับ  

 

           - ๑๑/๑ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐                                                                                     จงถนอม ๑๑/๑ 

 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ตอไปเร่ืองการจัดสรรเวลาแถลงผลงาน  

  ประธาน  :  มาตราเดียวกันหรือครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  มาตรา ๗๔ ครับ วา จัดสรรเวลาออกอากาศ ในรางนั้นบอกวา 

ใหจัดใหแกพรรคการเมืองทีม่ิไดมีสมาชิกเปนรัฐมนตรีเทานัน้ ซึง่หมายความวาเราจดัใหเฉพาะฝายคาน  

อันนีก้็รูสึกวาจะเปนฝายคานเขียนกฎหมายฉบับนี ้มันจะตองจัดใหทุกพรรคที่มี ส.ส. อยูในสภา ถาไป 

เขียนบอกจัดใหเฉพาะฝายคาน เกิดฝายคานที่เวลานี้ไปเปนรัฐบาลบางก็จะอดเหมือนกนันะครับ 

  ประธาน  :  ไม เขาถืออยางนี้ผมเขาใจวา เขาถือวารัฐบาลสั่งการของตัวเองไดแลว  

ฉะนัน้เขาไมสนใจที่จะไปคุมให แตเขาคุมวาตองใหฝายคาน 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  รัฐบาลไหนก็ตามไมยอมใหฝายคานมาออก อันนี้ตองใหโอกาส 

ฝายคาน  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมวาถาหากวาแทนที่เราจะแบงวา 

จัดใหใคร แลวก็ละเวนอีกฝายหนึ่งนั้น อันนี้ยิง่จะทําใหฝายรัฐบาลเขาใจวา เขาคิดวาฉันจัดไดตามใจชอบ  

แตถาจะเขียนไววา ใหจัดใหทุกพรรคโดยเทาเทียมกัน มนัจะเปนการคุมรัฐบาลดวยวา เธออยาจัดของเธอ 

ใหมากกวาฉนั 

  ประธาน  : ผมมองอยางนี้วา 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ถาเอากนัอยางวาฝายรัฐบาลได ๒ เดง ในฐานะเปนรัฐบาล 

อีกเดงหนึง่มาไดตรงนี้อีก 

  ประธาน  :  คืออันนี้มนัเรื่องพรรคการเมือง เปนเรื่องนายทะเบียนพรรคการเมืองทํา แตวา 

จะตองกาํหนดใหเวลาใหพรรคไหน ทนีี้ถาทานไปกาํหนดวาตองใหพรรครัฐบาลดวย รัฐบาลยิ้มเลย 

เพราะวารัฐบาลนัน้ไมไดถูกบังคับวาจะเอาอยางอื่นไมได เปนเรื่องบงัคับนายทะเบยีนหาเวลาใหพรรค 

เพราะตรงนี้เขาถึงบงัคับใหพรรคฝายคาน ถาทานไปบอกวาใหนายทะเบียนหาใหพรรคฝายรัฐบาลดวย 

ไมไดหมายความวารัฐบาลไดแคนี้หรอก รัฐบาลไดบวกตรงนี้ เพราะรฐับาลเองก็จะสั่งการของตวัเอง 

ในอํานาจ เอาเวลานี้ ๆ แลวก็บวกดวยเวลานี ้

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพ ดวยความเคารพ ผมคิดวาจะทําใหรัฐบาล

เกิดความรูสึกวาฉนัจะตองใชอํานาจของฉนัจัดหาให  

  ประธาน  :  เพราะวารัฐบาลไหนก็ไมเอา รัฐบาลไหนก็บอกฉันไดเพิ่ม จริง ๆ ในความเปน

จริงบอกวารัฐบาลไหนก็บอกฉันไดเพิ่มตรงนี ้
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  นายวรพจน  วงศสงา  :  ไมเปนไรครับ ไมติดใจครับ 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ หลักการเดมินั้นพรรคที่ม ีส.ส. อยูในสภา 

นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตองจัดสรรเวลาออกอากาศใหเขาไปเสนอผลงานปหนึง่ไมนอยกวา ๓ คร้ัง 

โดยคํานงึหลกัเกณฑถงึจาํนวน ส.ส. ทีม่ีอยูนะครับ ที่เวลาที่เราไดรับการจัดสรรก็จะแบงเปน ๓ Grade 

Grade หนึ่งไมเกิน ๑ ชั่วโมงตามจาํนวน ส.ส. ที่มีไมนอยกวา ๓ Grade ครับ ๑ ชัว่โมง ๔๕ นาที ๓๐ นาที

ถาม ีส.ส. นอยก็มีเวลาออกอากาศนอยคอื ๓๐ นาท ีอยางต่าํ ๓๐ นาท ี๓ คร้ัง หมายความวารวมถึง ส.ส. 

ทุกพรรคที่มี ส.ส. อยูในสภา ก็มีสิทธิที่จะตองไดรับเวลาออกอากาศฟรนีะครับ อันนี้มนักลับหลักการไปวา

ใหเฉพาะพรรคการเมือง  

  ประธาน  :  โอ.เค. อันนีห้มายถึงออกอากาศฟรีใชไหมครับ ผมวาทานมานิจถือหลัก 

อยางนี้ ใหทกุพรรคที่มี ส.ส. จะเปนรัฐบาลหรือไมรัฐบาลก็หมดไป 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คือผมคิดวาที่บญัญัติไวอยางนี้นะครับ ก็เพราะอยางที ่

ทานประธานชีแ้จงวา คนเปนรัฐบาลแลวโอกาสมนัไดมาก มันจะได ๓ เทา ๔ เทาของฝายคานดวยซ้ําไป 

ทุกวนันี้ ถึงแมแตสถานีเองกอ็ยากเหลือเกนิที่จะเสนอเวลาใหคนที่เปนรัฐบาลอยูแลวครบั เรียกรองจะตอง

ไดมากกวานี้อีก แลวความไมเปนธรรมมนัจะเกิดขึ้น 

  ประธาน  :  อันนี้มนัแกกฎหมายเกาใชไหมครับ  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คือกฎหมายเกาบอกวาใหจัดสรรใหทุกพรรคอยางที่วากนันะครับ 

คราวนี้มาเจาะจงใหเฉพาะฝายคานพูดกนัตรง ๆ  

  ประธาน  :  ก็เอาอยางนี้ดกีวาเปนขอสังเกตไป สมควรใหเวลาออกอากาศแกพรรคที่มี  

ส.ส. เหมอืนของเกาคุณไปดเูอาเองแลวกัน หรือไม เราไมบอกวาเหมาะสมไหม เราบอกควรจัดสรรเวลา

ออกอากาศใหแกพรรคการเมืองทีม่ีสมาชกิในพรรคอยูในสภาผูแทนราษฎรหรือไม ตามกฎหมายเดิม 

คุณไปเปดดู ตามกฎหมายเดิมหรือไมไปเปดดู เราไมบอกวาควร แตเราบอกวา หรือไม เทานัน้ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาการเขียนกฎหมายเราตอง 

ทําใจเปนกลาง ใหเปนธรรม ไมเอียงเขาขางฝายหนึ่งฝายใด ผมนี่เวลาดูมวย คนไทยชกกับมวยฝรั่ง แลว 

เราไปขึ้นใหพวงมาลัยแตฝายเรา ผมอายครับผม 

  ประธาน  :  เชิญทานวัชราครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ คือตามทีท่านมานิจพูด เทากับ 

เราสนับสนุนหรือสงเสริมใหมีการกระทําทีซ่อนเรนนะครบั ใหกลายเปนสิ่งที่ถูกตองขึ้นมา คือการกระทาํ 

ที่วารัฐบาลทําอยางนัน้อยางนี้เปนการเอาเปรียบนี่นะครับ เขาทํากนัอยางไมถูกตอง แลวทาํอยางลับ ๆ  
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โดยไมอาศัยอาํนาจตามกฎหมาย ตอนนี้ในเมื่อเราอาศยัอํานาจตามกฎหมาย ก็ควรจะทําใหโดยเสมอภาค

กันครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ถาอยางนัน้ตองเขียนหามไวเลยวา หามไปแสวงหาเวลาเอาเอง 

ตองให กกต. จัดใหทัง้นัน้เลย คุณจะใหสัมภาษณอะไรก็ไมได นักขาวมาสัมภาษณบอกไมได ตองให กกต. 

ไปจัดสรรเวลากอน ทําอะไรก็ไมไดแลวนะครับ อันนี้ผมคิดวาเปนการใหความเปนธรรมกับฝายคาน  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  เขียนแบบเดิมนี่ดีนะครับ 

  ประธาน  :  คงไมไดเขียนแบบเดิม เขียนอยางนี้ หรือกฎหมายเดิม เราก็ทาํขอสังเกตไป 

หรือไม มาตราอื่นครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  มาตราตอไป  มาตรา ๗๙ ครับผม  

  ประธาน  :  คลาย ๆ ทานจะเสนอวาควรจะเปนอาํนาจศาลรัฐธรรมนญู 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ควรเปนอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ 

  ประธาน  :  โอ.เค. 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  แลวผมติง มาตรา ๗๙ (๕) ไมสงสมาชิกลงสมคัรรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  ประธาน  :  อํานาจสั่งเลกิพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๙ นัน้ สมควรเปนอํานาจของศาล

รัฐธรรมนูญหรือไม 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  มาตรา ๗๙ (๕) 

  ประธาน  :  เอาทัง้หมดสิครับ แลวโดยเฉพาะ มาตรา ๗๙ (๕) สมควรเปนเหตุยุบเลิก 

พรรคหรือไม 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ครับ อันนี้ขัดตอเจตนารมณ ป ๒๕๔๐ ชัดแจง 

  ประธาน  :  ป ๒๕๔๐ เขาไมฟงเสยีงครับ 

นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  อันนีก้็ถือเจตนารมณ ป ๒๕๕๐ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ไมครับ ป ๒๕๕๐ ไดยืนยันไววาคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัร พทุธศักราช ๒๕๔๐ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  คําวา คงเดิม ไมมีเขียนไวนะครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  นี่ครับ เจตนารมณมีบันทกึไว ทานมีคณะกรรมาธิการ 

บันทกึเจตนารมณ 
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  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  บันทกึเจตนารมณอันนี้ยงัไมผานสภา คืออยางนี้ครับ อยากจะ 

เรียนอยางนี้ครับ (๕) ปองกนัไมใหตั้งพรรคการเมืองขึน้มาเพื่อมาหลอกเอาเงิน กกต. เหมือนอะไรทั้งหลาย

ทั้งปวง 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  มิได ทานก็อยาจายเงนิสิครับ ตั้งกฎเกณฑไมจายเงินได  

แตอยาไปยุบพรรคเขา คือใหเขาเกิดมาได เขาอยูไดตามตัวเขาเอง ทานไมตองเลี้ยงเขาถาเขาทาํไมถูก  

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เอาอยางนี้ไดไหมครับ ทานผูใดเห็นอยางนีก้ว็าไปเลยครับ  

เปนความเห็นสวนตัวไปนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อยางนัน้มิได ตอนนี้มกีารหารอื (๕) ควรจะเปนเหตุในการเลิก

พรรคไหม เพราะกรรมาธิการก็ตองพิจารณา ก็อธิบายถกแถลงกัน แลวหาขอยุติวาจะเอาอยางไร จะไปเอา 

ทานวรพจนคนเดียวก็ไมได 

  ประธาน  :  คือกรรมาธิการเห็นอยางไรครับ เมื่อกี้เราเสนอเปนขอสังเกตเหน็ดวยไหมครับ

วาอนันี ้อยาเพิ่งไปที ่(๕) ไปที่ทัง้มาตราวาทานเหน็วานาจะเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ไมนาจะเปน

อํานาจของ กกต. ในการสัง่เลิกพรรคการเมือง 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ส่ังเลิกพรรคการเมืองในบางครั้งบางคราวมันเห็นชัด ๆ อยูแลว 

วาเปนการกระทําความผิด มันไมจําเปนจะตองไปสงใหศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาหรอกครับ ผมไมได 

หมายความวาผมเห็นดวยทั้งหมด ตัง้แต (๑) ถงึ (๗) นะครับ แตผมคิดวาในบางเรื่องมันไมควรไปสงให 

ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาหรอกครับ เร่ืองมนัไมถึงขนาดนัน้ครับ โดยเฉพาะอยางยิง่ (๕) ที่เห็นกันอยู 

ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อเอาเงนิลูกเดยีว ไมไดทํากิจกรรมอะไรเลย ไปเชาหองแถวหองหนึ่ง แลวก ็

ไมเคยไปที่บานนัน้เลย คลองกุญแจไว หยากไยข้ึนเต็มหมด นี่ผมยังตอวาเลยวา กกต. ใหเงนิไปไดอยางไร

คนพวกนี ้เงินไมใชเงินสวนตัวของ กกต. เงินภาษีอากรของเรา เรารู ๆ อยูวาเขาหลอก แลวเราก็ยงัยินด ี

ใหหลอกอยางนั้นหรือครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานวัชรา 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ครับ ผมวาเรื่องนีน้าจะพิจารณาในเรื่องที่วา การกระทําผดิ

บางอยางไมถงึขนาดจะตองยุบพรรค แลวสําหรับเร่ืองอาํนาจของ กกต. นีน้ะครับ ไมนาจะมีอํานาจ 

เกี่ยวกับเร่ืองของการยุบเลิกพรรค แตวามอํีานาจในการสืบสวนสอบสวนนะครับ อันนี้ควรจะเปนอาํนาจ 

แลวก็เสนอเรือ่งใหศาลรัฐธรรมนูญอีกชั้นหนึง่ครับ  

  สําหรับประเดน็หารือผมมีวา คําวา เลิก กบั ยุบ มันตางกันอยางไรครับ ทาํไมตองแยก  

เพราะกฎหมายเดิมรวมอยูในเรื่องเดียวกนันะครับ 
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  ประธาน  :  ยุบ นี่จะเปนเหตุที่ไปศาลรัฐธรรมนูญใชไหมครับ แตถาเลิกให กกต. นะครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ในรัฐธรรมนูญเหตุแหงการยุบพรรคมันมีอยูมาตราเดียวเทานั้น 

คือกระทําการอันเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย นีแ่สดงวารัฐธรรมนูญมองเหน็วา

อุกฤษฏโทษถงึขั้นประหารชวีิตมันมีอยูกรณีเดียว แตมาใสเสียเยอะแยะเลย ลักทรพัย รับของโจร 

  ประธาน  :  ไมเชิงครับ กรณีที่มาตรา ๖๘ เขาจะเพิกถอนสิทธกิารเมอืงหวัหนาพรรคกับ

กรรมการบริหาร ๕ ป ฉะนั้นงานหนักหนานะครับ แลวกฎหมายเดิม เลิก กับ ยุบ เหมือนกนัใชไหม เทาที ่

จําไดวา อนุกรรมาธิการยกรางเขาชี้แจงกบักรรมาธิการยกรางวามันม ีเขาบอกวาถาเปนเหตุที่ไมสําคัญ 

เขาใหเปนอํานาจ กกต. เพือ่ไมตองวุนวายกับศาลรัฐธรรมนูญ สวนถาเปนเหตุสําคญัซึ่งมีหลายเหตุมาจาก  

มาตรา ๘๐ นัน้ กจ็ะเปนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็สุดแลวแต มันคนละเหตุ คนละแบบนะครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานครับ ในคําซึง่ใชในการยุบ การเลกินี่ก็สับสนนะครับ 

สวนที่ ๑ การเลิกพรรคการเมือง มาตรา ๗๙ พรรคการเมืองยอมเลิกดวยเหตุเหตุหนึ่งดงัตอไปนี้ นี่ครับ 

การเลิกพรรคการเมือง (๖) บอกวา มีการยุบ ภายใตหัวขอวา เลกิ บอกมีการยุบ  สวนการยุบพรรคการเมือง 

ในสวนที ่๒ ภายใตหวัขอการยุบพรรคการเมืองนีบ้อกวา มีเหตุตองเลิก ภายใตหวัขอ การยุบ นัน้บอกวา 

มีเหตุตอง เลิก  ภายใตหัวขอ การเลกิ นั้น มีเหตุตอง ยุบ นะครับ แมกระทั่งการใชคํา ๒ คํานี้ภายใตหัวขอ 

ก็ยังสับสนกนั  

 

- ๑๒/๑ 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                     วีรพร ๑๒/๑ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  ตองฝากดูขอ ๖ นิดครับ หมวด ๕ มีคําวา ยบุ อยูตรงไหน มีการควบรวม  

ผมก็อานไมเจอคําวา ยุบ ในหมวด ๕ ถาอยางนัน้นาจะมีขอสังเกตมากกวาวาขอ ๖ ยุบพรรคการเมือง  

คําวา ยุบ ในหมวด ๕ มันไมมี คํานี้ควรใชคําอื่นหรือไม ผมอานไมเจอนะในหมวด ๕ ทัง้หมด คําวา ยุบ  

มันนาจะเปนคําอื่น คาํวา ยบุพรรคการเมอืง ใน (๖) นาจะไมถูกตองนาจะเปนคําอืน่ เชิญครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ปกตินะครับ การที่จะเลกิก็ดี ยุบก็ดี จะตองมีผลของการนัน้ 

ตอนนี้เลิกและยุบผลของมันอยูตรงไหนครบั  

  ประธาน  :  กฎหมายเดิมเปนอยางไรครับทาน ใครดูมา มันก็คงอัตโนมัติครับ คงจะ 

เหมือนตาย เพราะตายมนัก็ไมไดบอกผลวาเปนอยางไร  

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ การยบุไปรวมกับพรรคอื่น พรรคเดิมหมดไป 

ก็ชําระบัญช ีสวนสมาชิกก็จะลื่นไหลไปเปนสมาชกิโดยอัตโนมัติ เวนแตไมประสงคจะไปอยูในพรรคใหม  

ก็สามารถที่จะไปหาพรรคใหมไดในเงื่อนไขพิเศษ  

  ประธาน  :  ทานกาํลังถามวา ยุบก็ตาม เลกิก็ตามผลของมันเปนอยางไรใชไหมทานวัชรา 

สวนรวบรวมมนัมีผล ผมก็ไมรูวาเขาจะตองเขียนไวไหม พรรคการเมืองเลิกก็เหมือนบริษัทเลิกก็ตองเขียน 

มันจะมีไหมชาํระบัญชีที่อ่ืนมีอะไรไหมครับ เดิมมีไหมครับ ตรงนี้มีไหมครับ ก็คง โอ.เค. มาตรา ๘๓ ใชไหม  

ยุบหรือเลิกผลก็มีตอมานี่ครับ ถาอยางนัน้ผมยอนกลับ มาตรา ๗๙ จะเอาอยางไร ความเห็นของ

กรรมาธิการวา ขณะนีเ้ขาแยกระหวางเรื่องเลิกกับยุบ โดยมาตรา ๗๙ เขาใหเปนเรื่องของ กกต. เขาเหน็วา

เปนเรื่องเบา ยุบจะเปนเรื่องหนักใหเปนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ทานอนกุรรมาธิการทานเหน็วา 

ควรจะเปนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญทั้งสิน้หรือเปลาครับ เชิญครับ   

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานครับ ควรจะเปนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญทัง้สิ้น แลวก็

อํานาจของ กกต. นาจะมีเพยีงดําเนนิการสอบสวน  

  ประธาน  :  ทานกรรมาธิการจะเหน็อยางไร เพราะเราตองทาํความเหน็เสนอ ทานเหน็ดวย

นะครับทาน  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ครับเห็นดวยครับ  

  ประธาน  :  ฝายเลขานุการจดไปนะครับวา มีขอสังเกตวา การเลิกนั้นนาจะให 

ศาลรัฐธรรมนญูเปนผูส่ังเลกิตามมาตรา ๗๙  โดยให กกต. เปนผูสนับสนุนขอเท็จจริง 

  นายไกรสิทธิ ์ ธัมมัญู  :  ใหนายทะเบยีนพรรคการเมอืงเปนผูยื่นคาํรองตอศาล

รัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจยืน่คํารอง  

  ประธาน  :  โดยใหนายทะเบยีน โอ.เค.  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : ใชคําวา นายทะเบียนเฉย ๆ เพราะมนัมคีํานิยามอยูแลว  



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                     วีรพร ๑๒/๒ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  โอ.เค. เขาใจ หลงัจากนี้มีอะไรไหมครับ แลวก็มีทานหนึ่ง แลวจะถามวา 

ทานอื่นเหน็อยางไร กรณีไมสงสมาชกิลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งทัว่ไป 

เกิน ๒ คร้ังติดตอกัน ทานวรพจนซึง่ยงัไมทราบวาทานอืน่เห็นอยางไร เห็นวาไมนาจะเปนเหตุที่จะเลิกพรรค 

นาจะเปนเหตเุลิกหรือไมเลิก 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ   :  เห็นดวยกับพี่วรพจน  

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ ถามาดูเหตุผลวาตั้งพรรคการเมืองเพื่อมาหา

เงินแสวงประโยชน ก็เรียนจริง ๆ ครับ มหีลายพรรคไมสงผูสมัครเลย แลวก็แยกสาขาไป ปหนึง่ไดเปน 

สิบ ๆ ลานบาทครับ เปนอาชีพใหม อันนี้กเ็ลยเปนทีน่ารังเกียจวาตั้งพรรคการเมืองแตไมประสงคจะสง

ผูสมัครลงเลือกตั้งมนันารังเกียจนะครับ  

  ประธาน  :  เดี๋ยวจะถามจะไดหาเสียงขางมากแลวเสนอได  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ไมเคลื่อนไหวหรือ 

ประธาน  :  คุณหมอมาลนิีเห็นอยางไรครับ  

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ :  เห็นดวยตามนีค้ะ  

  ประธาน  :  เหน็ดวยตามนี้แปลวาใหเลิกนะ  

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ไมคะ คือหมายความวามันไมไดยากเยน็อะไรเลยที่เราจะสง

สมัคร ๒ คน  

  ประธาน  :  ฉะนัน้ควรเลิกใชไหมถาไมสง โอ.เค. ครับ เห็นดวย ๓ ทานวาอยางไร  

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  แลวนี่ไดไมไดก็ไมไดบังคับ 

  ประธาน  :  ทานวาอยางไร  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เห็นดวย  

  ประธาน  :  ๔ ๕ ทานมานิจเห็นดวยใชไหม ถามวา ตามที่เขาบอกถาไมสงสมาชิก 

ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ คร้ัง เปนเหตุใหเลิก  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ถาเลิกแลวเหน็ดวย เลิกแลวเอาเงินที่เอาไปเอาคืนมาดวย 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เปนเสียงขางมากนะครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  เงนิเขาไมจายอยูแลว เพราะวาเขาจะจายเฉพาะพรรคที่มี  

ส.ส. ดวย  

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ เพราะฉะนัน้ก็ไมตองทาํความเหน็ขอนี้ครับ ผานไปมาตราอะไร

ครับ เชิญทานวรพจนครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  มาตรา ๘๑ ครับผม  



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                     วีรพร ๑๒/๓ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  มาตรา ๘๑ เชญิครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  มาตรา ๘๑ (๑/๑) บัญญัติไว การกระทาํการอันเปนการฝาฝน

พระราชบัญญตัิ  

  ประธาน  :  ทานวาอยางไรนะครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  อันนี้เปนการบัญญัติไวอยางกวางขวางมากและโทษของการ

กระทาํผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งมนัมีบัญญัติอยูแลวในพระราชบัญญัติเลือกตั้ง อันนี้มาบญัญัติไว 

ใหเปนเหตุแหงการยบุพรรคอีก ซึ่งมันหนกัมาก  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมอานดูแลวพีต่องไปดูตรงสุดทายของ (๑/๑) ทีว่า ทีม่ันผิด 

มันตองเปนเรือ่งโดยทีว่ามิไดสุจริตเที่ยงธรรม อันนี้เขาถงึเอาโทษรายแรงถึงขนาดยุบพรรค เพราะวาถาเปน

เร่ืองทุจริต ไมเที่ยงธรรม มนัเรื่องรายแรง ไมใชแคผิดกฎหมายเฉย ๆ  

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ คือหลักการเดิมอันนีม้ันบญัญัติอยูใน

กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. วาตวัเขาเปนผูกระทําผิดถาโทษรายแรงกใ็หใบแดงก็คือตัดสิทธิเลือกตั้ง 

หรือใบเหลืองสั่งใหเลือกตัง้ใหม ไมมีผลกระทบไปถงึพรรคนะครับ แตกรณีนี้ถาการกระทํา พฤติการณ

เพียงแคนี้ยุบพรรคเลยมันหนักขึ้น 

  ประธาน  :  เขาเอาการกระทาํของพรรคครับ 

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ใช เอาการกระทําของพรรคไมใชเร่ืองคน 

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ ความจริงตวัอยางอันนี้ก็เห็นไดชัด  

เขาเอาตัวอยางจากกรณีทีพ่รรคไทยรักไทยไปจางพรรคเล็กลงสมคัร หรือวาใหยายเขตที่ภาคใตเปนเหต ุ

ใหยุบพรรคก็เอาตัวนีม้าบัญญัติไว เพราะวาพรรคเองมนัไมมีชีวิต มนัเกิดจากคนกระทํา 

  ประธาน  :  อันนี้เปนไปตามคําวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนญู  

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ใช เอาคําวนิิจฉัยมาเปนกฎหมาย 

 ประธาน  :  เพราะฉะนัน้คงไปคานเขาลาํบาก 

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ผมพูดตรง ๆ วาเห็นดวยแตวาพฤติกรรมของคนของ 

นักการเมืองไทยมนัจะเอาขอหาอนันี้แทนที่จะแกลงตัวผูที่ไดคะแนนสงูสุดในเขตเลือกตั้งนัน้แลว 

เอายุบพรรคเลย คราวนี้ผลกระทบไปทัว่ประเทศเลยนะครับ ถามนัตรงไปตรงมาผมไมไดหวงแตผมดูแลว

พฤติกรรมนกัการเมืองไทยพอแพปปในกระเปามนัมีคํารองไวรอเลยนะครับ แลวคนชนะกม็ีรองไวเหมือนกัน

ถาตัวคะแนนไมสูงสุดนะก็จะรองวานัน่ทุจริตเหมือนกนั สรุปแลวมันทจุริตทั้งนัน้นะครับ  

  ประธาน  :  เชญิครับ  

 



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                     วีรพร ๑๒/๔ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมขอเสริมนดิหนึง่วา ตามคดี

พรรคไทยรักไทยจุดสําคัญทีท่ําใหยุบพรรคนั้นอยูใน (๒) การกระทําอนัเปนปฏิปกษตอการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไมใชเฉพาะเรื่องการกระทําที่ทาํใหไมเปนไป 

โดยสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งเทานัน้  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางนี้นะครับ ของพี่วัชรามันกวางมากเลย ปฎิปกษ 

ตอการปกครอง มันกวางจริง ๆ ทนีี้ผมเห็นนะวา (๑/๑) มนัเปนสวนหนึง่ของ (๒) มันเปนการขยายไวเทานัน้

เพราะวาเหตุผลที่ไมสุจริตเทีย่งธรรมของพรรคไทยรักไทยมันก็คืออันนี ้แตตอนนัน้มนัไมมีบัญญัติไว 

ก็เลยตีความวาไปเขาปฏิปกษตอการปกครอง ยุบไปเถอะ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  พรรคการเมืองทั้งหลายจะไมเหลือนะครับในประเทศไทย  

ถาเปนอยางนี ้

 ประธาน  :  รัฐธรรมนูญคงดอีูกทหีนึง่ครับ เชิญครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติมวา (๑/๑) มนัขยาย

ความประโยคหลังของ (๑) นะครับ หรือเพื่อใหไดมาซึง่อํานาจในการปกครองโดยวธิีการซึง่ไมเปนตาม

วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนีน้ะครบั แลวก็ม ี(๑/๑) มาขยายประโยคตรงนี ้ซึง่อธิบายไดวา เชน  

การซื้อเสียง การขมขูบังคับอะไรตออะไรตาง ๆ อันนี้เราจะเลนงานคนพวกนี้ เชิญครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  การกระทาํการเพือ่ใหไดมาซึ่งอาํนาจในการปกครองของประเทศ 

โดยวิธกีารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถทีางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี ้ความจริงเราหมายถึงการปฏิวัตรัิฐประหาร 

ยึดอํานาจนะครับ  

  ประธาน  :  ไมใชครับ ตามคําวินจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญแลวไมใช พรรคไทยรักไทยทาํนัน้ 

คืออันนี้  

  นายวรพจน วงศสงา  :  แลวการปฏิวัติรัฐประหาร 

  ประธาน  :  ดวย แตวาไมใชเฉพาะปฏิวัติรัฐประหาร คาํวินิจฉัยรัฐธรรมนูญนี่ชัดเจน 

เลยครับวา เร่ืองทีพ่รรคไทยรักไทยทาํนัน้เปนการใหไดมาซึ่งอาํนาจในการปกครองของประเทศ 

โดยวิธกีารซึ่งไมใชเปนตามวธิีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เขาวินจิฉัยชัดเจน ก็เหลอือีกอันใชไหมครับ 

แตวาเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องดําเนินกิจการทางการเมือง ซึ่งเขาคงแกแลวเราจะดูวนัที ่๑๔ อีกทหีนึ่ง เชญิครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมมีเร่ืองหารอืนิดหนึ่งนะครับคือวาในมาตรา ๗๐ กวา ๆ  

นี่นะครับ มีเร่ืองเอยถงึเรื่องปที่ผานมา เร่ืองแตละปก็ดี เร่ืองเกี่ยวกับป ๆ นีน่ะครับ  

  ประธาน  :  มาตราไหนครับ มาตรา ๗๐ เทาไรครับ  

 



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                     วีรพร ๑๒/๕ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  มาตรา ๗๒ นีน่ะครับ พูดถึงอางถงึในป เปนปปฏิทนิหรือ

ปงบประมาณ มันมี ๒ ปนะครับ ปปฏิทินกับปงบประมาณ 

  ประธาน  :  อยูตรงไหน มาตรา ๗๒ หรือครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ สองวรรคสุดทาย ใชเกณฑของเงนิ 

  ประธาน  :  ในแตละป อาจจะมีขอสังเกตไว คําวา ป ในมาตรา ๗๒  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  คือนาจะไปอยูในคํานยิาม ในนยิามนาจะบอกวาปใน 

กฎหมายนีห้มายความเปนปงบประมาณหรือปปฏิทิน  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทานประธาน ไมนามีปญหาคือเงินที่เอามาจัดสรร 

คือเงินงบประมาณแผนดิน  

  ประธาน  :  อันนัน้มีอยูแลว  

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ :  มันก็เปนปงบประมาณนะครับ  

  ประธาน  :  ใช มันตองหมายถึงปงบประมาณเพราะวา 

  รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ :  ปปฏิทินคือเร่ิมตนมกราคมไมใชหรือครับ มันจะเริ่มตน  

วันที่ ๑ ตุลาคมหรือครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เห็นดวยกับพี่วชัราวาใสใหมนัชัดวา พ.ศ. 

  ประธาน  :  หรือไมก็มาใสตรงนี้เปนปงบประมาณ นาจะเติมใหชัดเจนวาปงบประมาณ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ :  เตมิใหชัดไปเลย  

 ประธาน  :  เชิญครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  มันลําบากอกีอันหนึง่มาตรา ๗๖ พรรคการเมอืงที่ไดรับเงนิ

สนับสนนุตองทําบัญชีจัดทํารายจายในรอบปปฏิทินใหถกูตอง  

 ประธาน  :  ในรอบปปฏิทินครับ ถูกตอง 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  เราไปยื่นเงินอุดหนุนตามปงบประมาณแตทําบัญชีตามปปฏิทิน 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  มันไมสัมพันธกันใชไหมครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ครับผม 

 ประธาน  :  เปนอยางไรครับ 

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ทานประธานครับ คือจริง ๆ แลวเงนิของ กกต. เงนิกองทนุ 

เปนเงินอุดหนนุ เงินอุดหนนุสิ้นปงบประมาณไมตองคืนนะ เพราะฉะนัน้จะกาํหนดเปนรอบปปฏิทนิ 

หรือปงบประมาณไมมีผลอะไร เราก็มีเงื่อนเวลาที่จะใชภายในรอบปนั้น อยูที่ระเบยีบของ กกต. เขากําหนด

ออกมา 



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                     วีรพร ๑๒/๖ 

วันองัคารที ่๗ สิงหาคม ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้มาตรา ๗๖ ไมนาจะมีปญหาใชไหมครับ โอ.เค. ครับ ในวนันี ้

เราก็ดู ๒ ฉบับคราว ๆ นะ แลวก็วนัที่ ๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เราก็จะดู ส.ส. ส.ว. แลวก็วนัที่ ๑๕  

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เราก็จะดูทั้ง ๓ ฉบับรวมกัน โดยทางอนุกรรมาธกิารอาจจะนัดประชุมตอนเชา 

หรืออะไรก็ตามทีนะครับ ของกรรมาธกิารชุดนี้จะนัดบายทัง้ ๒ วนั บายวันที ่๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬกิา  

แลวก็บายวนัที่ ๑๕ ทีนี้บายวันที่ ๑๕ คงไมยาวเพราะเราดูกันมาแลว ๒ ฉบับนี้ดูแลว วนัที่ ๙ ก็จะดู  

ส.ส. ส.ว. แลว วนัโนนถงึจะดูอีกนิดเดียว เพราะฉะนัน้ผมอยากจะใหเวลาสักนิดหนึง่เผื่อทางนี้เขาจะดู  

ขอนัดของเราเวลาสัก ๑๔.๓๐ นาฬิกา ไดไหม เผื่อทางนี้เขาจะนัดบายโมงหรืออะไรของเขา วันที่ ๑๕  

นะครับ ขอนัดประชุมคณะใหญเวลา ๑๔.๐๐ นาฬกิา เผื่อคณะโนนเชาแลวเลื่อนมา โอ.เค. ครับ  

ขอปดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข   

 

 

 


